Này Nhé ! Cậy Đẹp Trai Mà Thái Độ À ?

Giới thiệu
Ngay từ đầu tình yêu đến với thế giới này đã là một ẩn số, ko ai có thể đoán biết được đến cuối cùng người sẽ cùng mình đi hết đoạn đường cuối sẽ là người như thế nào.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nay-nhe-cay-dep-trai-ma-thai-do-a

Mục lục

1. Chương I : Firts Kiss

2. Chương Ii: Gặp Soái Ca

3. Chương Iii: Chẳng Ra Sao

4. Chương Iv: Ôi Mẹ Ơi.....!!!!hàng Xóm Mới

5. Chương V: Những Người Bạn Của Mai

6. Chương Vi: Mọi Chuyện Chỉ Mới Bắt Đầu

7. Ngoại Truyện: Hôm Đá Bóng

8. Chương Viii: Oan Gia Ngõ Hẹp

9. Chương Viii: Sao Quả Tạ Đáng Ghét

10. Chương X: Thật Vớ Vẩn

11. Chương Xi: Bắt Đầu Thật Sao???

12. Chương Xii: Đừng Đùa Với Chị Đây!!

13. Ngoại Truyện: Chúng Ta Còn Là Bạn?

14. Ngoại Truyện: Đặt Biệt Danh Cho Phong Đại Thần ...@@@@!!!

15. Chương Xiii : Cô Chết Với Tôi

16. Chương 15

17. Chương 16

18. Chương 17

19. Chương 18

20. Chương 19

21. Chương 20

22. Ngoại Truyện

23. Chương 21

24. Chương 22

25. Chương 23

26. Chương 24

27. Chương 25

28. Chương 26

29. Chương 26

30. Chương 27

31. Chương 28

32. Zzzchương 29

33. Chương

34. Chương......

35. Chương 30

36. Chương 31

37. The End

1. Chương I : Firts Kiss

Cả lớp trật tự ở trong này chơi chưa có chuông thì chưa được ra ngoài nhớ chửa? Tôi mà bắt được thì biết tay" .
"Dạ... Vâng.."

Bao giờ cũng thế, chỉ cần nghe thấy câu nói ấy thì tâm hồn vui chơi của cả đội 12a2 lại nổi lên. Đc lệnh của con bé Mai - lớp trưởng

"BẬT CHẾ ĐỘ QUẨY ANH EM ƠI"

Là cả lớp sẽ nhao nhao lên

thằng thì dải chiếu, thằng thì đi mua bài, thằng thì chạy xuống căng-tin mượn cái xoong để chuẩn bị hễ có đứa thua thì sẽ bị quẹt nhọ nhồi cho thành dạ xoa tái thế luôn.

Cũng có những đứa ko thích chơi bài thì tụ tập chơi âm hay nhảy bước, nhảy dây gì gì đó. Nói chung là ko để chân tay ngồi yên.

Còn Mai thì để khoe độ 'dài 'của chân đã rủ mấy đứa bạn chơi đá cầu.

" Mẹ đá cầu làm gì? Ngồi xem bọn này đánh bài hay hơn"

Mai vừa mở lời thì bị Hường Dũng chơi cho câu mất hết cả hứng. Nhưng vì mấy hôm trước bị mấy đứa chửi là ' đồ nấm lùn' rồi đặt biệt danh nọ kia nên Mai quyết định muối mặt đi năn nỉ từng đứa một

" Hì hì, mấy bạn xênh gái, mấy soái tỉ đáng yêu, đá cầu đi...please!!!! Năn nỉ đó *-* duy nhất lần này thôi. Đi mà....." đã hạ giọng thế rồi mà đám bạn vẫn bật chế độ bơ, Mai đành dùng đến trò mặt dày cuối cùng. "chúng mày ko đi đá cầu với tao mông chúng mày sẽ mọc mụn hết lượt đấy"

Thấy con bạn mình hôm nay ko bình thường nên miễn cưỡng lắm mới có 6 bạn nữ tốt bụng xếp thành vòng tròn, tất cả12 con mắt cùng dõi theo qủa cầu. Ai cũng chuẩn bị tinh thần dơ chân định đá thì đúng lúc đó cầu lại bị rơi xuống đất. Theo sau đó là hàng ngàn lời ca thán, đầu tiên là của Hoàng Huyền

"ây lớp trưởng có biết đá ko vậy? Đang hay mà.....làm mất hứng".

Tiếp đó là đến Hường Dũng giọng điệu cáu kỉnh ko kém

" mày đá đẹp vào xem nào, mẹ cố từ nãy đến giờ ko để rơi mà mày.......mẹ....bực mình vãi"

dù ko muốn nhưng qủa thực qủa cầu vừa rồi nằm ngoài tầm với của Mai, chính xác là chân cô qúa ngắn để đỡ một qủa cầu cách mình ko xa. Trước những lời trách móc trên cô chỉ biết lấp liếm bằng nụ cười ngu ngốc

"hì hì vừa rồi t chưa chuẩn bị kĩ, bây giờ t sẽ phát cầu thật đẹp cho mấy bạn coi"

Nói rồi chân phải tay trái Mai sút một cú mạnh hết sảy làm qủa cầu đau qúa ko chịu được phải bay mất. Cầu bay đã đành nhưng hình như còn lôi kéo thêm cái gì nữa ấy, trông quen cực

. " Trời ạ giày của mình"

Mai như bị điện giật lao về phía chiểc giày đang bay

ôi mẹ ơi!!!!!! thế chứ lậy ####### qủa này ko ném trúng đầu ông anh đẹp zai nào thì tiếc đứt ruột" vừa dứt lời thì hiện ra cảnh tượng xưa nay chưa từng có,

Sẽ là gì đây??????

1 anh chàng đẹp zai? ko!!!

Một tư thế ngã nghiêng nước nghiêng thành?? Cũng ko!!!!

Vậy là....!!!!!...????? Chịu chết luôn.

He he

Thì cũng đâu có gì!!!!!! Cũng chỉ là.......!!!!!!

Một anh đẹp zai đang đứng đơ ra trong khi cạp quần của mình bị kéo xuống tận đầu gối (mặc quần thể dục nên dễ bị tụt mà...!!!!! ) còn lại ở trên là quần trong màu đỏ có hình vịt donan còn nữa trên đầu, đơn giản thôi, cái quen quen lúc nãy ấy, Mai vất vả đuổi theo cuối cùng nó lại ngoan ngoãn nằm trên đầu ông anh này mới đau chứ. Nhưng cái đáng chú ý chính là một cô gái với tư thế bơi sải hai tay cầm chặt hai bên ống quần của ông anh kia

Tất cả phòng tập cười ầm lên

và rồi

"A.....A..... A" ông anh kia vội kéo quần lên. Còn Mai thì

" Anh ak!!!!!! Em xin lại cái giày nhé "

Rất từ từ, nhẹ nhàng Mai lấy chiếc giày trên đầu ông anh kia xuống. Sau đó thì

"HÌ, ANH ĐẸP ZAI, CẢM ƠN NHÉ, HÌ KO SAO, HÌHÌ!!!???? "

Rồi sau đó là Mai vắt chân lên cổ bỏ chạy. Chẳng biết chạy kiểu gì ko chạy lại giẫm ngay phải gấu quần thế là

E ON BABY

Một cú ngã tuyệt vời ông mặt trời chào đón Mai.

Sau tiếng kêu A thảm thiết chính là cảnh tượng mà ai cũng mong đợi.

trên nền đất : nữ trên nam dưới, đã thế còn môi kề môi, tất cả mọi người cùng Ô. ...Ồ....lên một tiếng khiến Mai giật mình mở mắt ra trời ơi!!!! xuýt ngất.

Bởi vừa mở mắt ra đã đụng phải một cặp mắt khác vừa to vừa tròn, đôi lông mày rậm, đen hàng mi cong cong thi thoảng lại rủ xuống chớp chớp vài cái nhìn rất lôi cuốn. Mải nhìn rồi Mai đắm chìm trong đôi mắt ấy mà ko biết nhìn mình bây giờ mất mặt như thế nào. Mãi đến khi có người thét lên " chúng mày hôn đủ chưa thế này còn ra thể thống gì" Mai mới giật mình đứng phắt dậy. Mặt cô đỏ ửng lên trước ánh mắt của mọi người. Đến lúc Mai ý thức được mình vừa làm cái gì thì cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Người con trai vừa bị Mai " lợi dụng" dường như muốn phát điên, cảm giác ngại ngùng khiến mặt anh đỏ ửng lên, ko những thế còn tối sầm lại. Và Rồi để giữ chút trinh tiết cuối cùng anh đành lạnh lùng bước ra ngoài

2. Chương Ii: Gặp Soái Ca

Người ta nói đúng, trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thế gian.
Chỉ trong vòng một ngày mà cái viễn cảnh trong nhà đa năng đã đồn xa vạn dặm. Thực chất chỉ là ko may nhưng sau khi được nêm nếm mắm muối thì.......ôi trời đất qủy thần ơi thật là kin khủng........####

Nó được đặt tên là"bà cô vồ ếch và first kiss của hoàng tử" chẳng ra sao nhưng cũng được đưa lên trang nhất của bản tin nhà trường. Lại còn có hình sinh động chân thực để minh họa nữa chứ....haizzza....thật vô đối.

Mai vừa đạp xe từ cổng trường vào đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt hình viên đạn của nữ sinh toàn trường. Cảm giác còn ghê sợ hơn gặp ma, có nhiều người chỉ ném cho cái nhìn quái gở rồi bỏ đi, có nhiều người thì xuýt xoa ngưỡng mộ. Nhưng cũng có ko ít người lộ rõ vẻ tức giận, Mai dở khóc dở cười ko biết làm gì hơn ngoài cách cúi gằm mặt xuống lẩn tránh mọi ánh nhìn.

Gửi xe xong cùng chiếc cặp sách cute của mình Mai tung tăng chạy lên lớp, vừa đi đc một đoạn ko xa thì cô nghe có tiếng gọi từ phía sau" Đỗ Hà Mai" giọng nói ko qúa lớn nhưng lực sát thương đủ mạnh khiến Mai có chút rùng mình.

Quay người lại thì chẳng thấy gì khả nghi cả, chỉ có một anh đẹp trai đang tiến về phía mình thôi..@@............woa...woa...!!! Sao lại đẹp đến thế chứ? Nước da trắng đôi mắt lãng tử lạnh lùng đen nháy, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi nhếch lên vẻ cười đểu nhưng tạo nên một đường cong hoàn hảo..........@@ Mai đứng như trời trồng may mà sức kiềm chế cũng ko tồi nếu ko đã chảy máu mũi từ lâu rồi. Anh chàng đẹp trai kia ngày càng tiến lại gần, ánh mắt còn ko ngừng nhìn về phía Mai, khiến Mai lầm tưởng rằng người đó đang đi về phía mình và có chút e thẹn đỏ mặt.

" chúng ta nói chuyện được ko?" soái ca đó đứng trước mặt Mai hỏi câu này làm Mai xuýt ngất.

Trong bụng gật đầu lia lịa chúng ta? Anh ấy...??? À ko soái ca nói chúng ta....là chúng ta đó haha nghe thích chết đi đc. Nhưng ko đc lần đầu ko thể tỏ ra dễ dãi, con gái phải làm kiêu hehe "chúng ta?[ cố lắm ms nói đc cái giọng kiểu ngạc nhiên] Có chuyện gì để nói sao?" ( công nhận rất cứng họng)

"Ns như vậy là ko có gì sao?"

Anh đẹp trai à anh đang nói gì mà em đây nghe chẳng hiểu gì cả, dù đẹp trai thật nhưng đâu có nghĩa là muốn nói gì thì nói.

"Chuyện hôm qua!!!!!????[ ấp úng, chứng tỏ có biến hehe]......trong... nhà ...tập...."

Nghe đến mấy từ này Mai như sực tỉnh, bỗng mặt cô nóng ran, hai tai ửng đỏ, Mai nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình, nhìn thật kĩ, cô nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt khiến cô mê mẩn hqua. Bất chợt giật mình Mai lùi lại phía sau mấp máy môi

"Anh là...???.là.....???? .là..????là???"

"Cô biết thì tốt. Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, tôi muốn cô xin lỗi tôi trước toàn trường"

Thật ko ngờ bắt người khác xin lỗi mà ngữ khí lại lạnh lùng như vậy. Mai còn đang định thần lại thì lập tức bị choáng

"Cô nghe tôi nói gì chứ? Cô này...cô"

Sau hồi ngơ ngác Mai sực tỉnh,tự dưng như ko còn gì để nói cô phun ra một câu

"Xin lỗi anh kêu tôi là gì cơ?.......... Cô!???? Là cô sao????....có đúng ko? Nhìn tôi già lắm sao? Tôi là cô của anh sao?" thực tức mà##!!!!!" tôi học lớp 11, trong nhà tập hôm qua chỉ có duy nhất 1 lớp 11 vậy chắc chắn ông anh hok 12 rồi. => làm ơn xưng hô cho đúng"[ chị đây sức chờ đợi có hạn nhé hư ]

" Cách xưng hô này có gì sai sao?"- ngừng một lúc " Nếu vậy tôi phải gọi cô bằng em sao?"

cái này còn phải hỏi, đẹp troai mà sao ngu vậy? Nụ cười hé nở trên khóe môi Mai nhưng rất nhanh sau đó bị dập tắt

" đừng có nằm mơ, bà cô già, cô nghĩ mình là ai????"

Cái gì?????? Mai tức nổ đom đóm mắt nhai nghiến nhắc lại từng chữ "B..À..CÔ.????.....G...I...À???" thằng cha này hôm nay tới số rồi. Đc lắm dám bảo đệ nhất mĩ nữ 11A2 là bà cô già trời ơi sống sao nổi đây gzhừ....gzhừ......###

" Đừng nhìn tôi vs ánh mắt đó, Cô muốn nghĩ thế nào thì tuỳ tôi ko quan tâm nhưng cô bắt buộc phải xin lỗi tôi."

" xin lỗi.....????? Anh nghĩ mình là ai chứ? Nếu tôi ko lm thì sao?"

"Cố muốn cứng đầu phải ko? Biết tôi là ai ko? Tôi cho cô thời gian 2 tiết học đầu để suy nghĩ."

Nói xong quay lưng bỏ đi. Ko hiểu sao Mai lại thấy tức cười đến như vậy, ngay lập tức cô tháo chiếc giày dưới chân nhằm thẳng vào người đang đi trước mặt, một tiếng "A" khẽ kêu lên, Mai biết mình đã chiến thắng còn anh chàng đẹp trai kia thì biến sắc hẳn, đưa tay ra sau đỡ phần đâu vừa bị đập trúng rồi quay người lại nhìn xung quanh và dán mắt vào mặt đất nơi hung khí gây án - chiếc giày xấu xí vừa hạ cánh, anh ném ra một câu chua sót

" lại giày nữa sao?"

Ko quên đính kèm theo nụ cười đểu đau khổ. Rồi định bỏ đi.

Mai cười thầm tiến lại nơi chiếc giày đang nằm xỏ vào chân rồi tung tăng vào lớp còn tiến lại gần anh dẹp zai ns thêm một câu

" biết tôi là ai chứ? Giờ anh xin lỗi tôi vẫn còn kịp đó hehe"

"Cô....cô....bà cô đanh đá....đáp tội vs tôi cô cứ chờ mà xem..."

Soái ca tức đến phụt khói đầu rồi tiến thẳng về dãy nhà hiệu bộ chẳng biết để làm gì nhưng Mai cũng chẳng thèm quan tâm.

Vào trong lớp Mai bị Ly phi kéo ra một góc gặng hỏi

" nhà cậu có thường xuyên qua lại vs ban giám hiệu trường mình ko?"

"Hỏi gì kì vậy má? Bố t quen hiệu trưởng có gì ko?"

" tốt vậy thì yên tâm rồi, ko có gì đâu vào lớp đi"

Đùa gì vậy? Có chuyện gì sao nói xem nào.......ây ?Ly phi..!!!!..Ly điên...Ly kiêu"

Đúng là hết thuốc chữa. Mai bước vào lớp hết đứa này đến đứa khác đặc biệt là Đạt béo và Đức khơ me " kin nha! Mai lớp mình phen này nổi như cồn nha..........người đẹp ơi! Người đẹp ak!? Người đẹp nhìn cái nà!..... Chụp owa...@..@"

" chị ak em xin chữ kí cái coi, làm người nỏi tiếng rồi tính kiêu hã?????"

nhìn hai thằng đao làm trò Mai thực sự nhịn cười ko nổi, đúng lúc đó lại bị kéo ra ngoài như chổi quét nhà. Lực kéo ko mạnh nhưng vs bản tính nữ nhi vốn có Mai hét lên kiểu như lợn sắp bị chọc tiết, thảm thì thôi rồi. Ra đến ngoài hành lang cô chỉ đứng thở định thượng cẳng chân hạ cẳng tay vs đứa bạn chí cốt vừa lôi mình như rẻ lau nhà[ gì chứ? Hơn rẻ lau nhiều hehe ] thì đột nhiên lại bị nó cốc vào đầu

"Mai àk ko phải V Anh muốn nhiều chuyện nhưng Mai có bết hôm qua Mai đã lấy đi fist kiss của ai ko? Là của Hà Đình Phong đó"

Nghe đến đây Mai nhảy dựng lên " ý cậu là viên ngọc qúy báu, đại mĩ nam có một ko hai của trường - Hà Đình Phong sao ????????????? .........@.!!!!!!!...@[ ngạc nhiên vãi] ko phải chứ? Mình ăn ở vốn rất tốt..... tốt.....tốt cực kì nuôn ấy nên ông trời ko độc ác vậy đâu hehe.( thực ra trong lòng có chút sợ hãi. Nếu như mà là thật thì....thì.....thì mình phen này......ôi mẹ ơi xác định toàn tập rồi huhu)"

"Thôi đi nhìn Mai lùn tẹt, mấy năm rồi chẳng cao lên phân nào mà dám bảo là ăn ở tốt tính sao?????? Ko tin đc. Thôi nói chuyện chính đi ông anh hôm nọ cậu ấy ấy thực sự là Phong đại thần cậu chuẩn bị tinh thần nhé V Anh đi đây bái bai"

3. Chương Iii: Chẳng Ra Sao

Kể từ giây phút biết được những gì đang xảy ra Mai có chút bất an. Lòng nóng như lửa đốt, suốt hai tiết học đầu trong đầu cô chỉ có duy nhất một hình bóng. Đôi tai cô chỉ nghe thấy duy nhất một giọng nói [ của ông anh già ngứa mắt]
Tái hiện lại chút

" chúng ta nói chuyện

..

.....

... . .......tôi muốn cô xin lỗi tôi trước toàn trường....................cô biết tôi là ai chứ?????????.....cô phải xin lỗi tôi TRƯỚC TOÀN TRƯỜNG

Rồi cả của con mụ V Anh đáng ghét nữa

" ko phải V Anh ko nhắc Mai..........là Hà Đình Phong ............gia đình có quyền thế, chú ruột là hiệu trưởng của trường đó "

#############

Kí ức ùa về dữ dội khiến Mai bất chợt hét to

" HAIZZZZA!!!!!" Tại sao lại bất công như vậy?????? chẳc con chớt quá "

" Lớp trưởng em làm gì vậy?" tiếng thầy Cường dạy toán quát.

" Dạ...... ak..... ko có gì!!! Chỉ là sáng nay em chưa uống thuốc thôi mà!!!!!hì hì"

Mai lăn lộn, vò đầu bứt tóc. Cười ngớ ngẩn vs giáo viên, giải thích lung tung rồi vùi đầu xuống bàn.

" Vậy thì em đi về đi ngủ đi" câu nói quen thuộc của thầy khiến Mai suýt ngất. Rồi sau đó cố gắng lắm mới ngồi yên nghe thầy nói.

"Reng....reng....reng"

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ. Cô chạy vội xuống bảng tin của trường nhanh tay xé tờ tin vớ vẩn và hình ảnh nhố nhang đó xuống. Chợt đằng sau vang lại có tiếng của ai đó " nghĩ mình chưa đủ nổi tiếng nên dùng cách này sao? Thật ko ngờ, cậu qủa là đáng khinh bỉ, ko phải là đáng thương mới đúng"

Tuy ngữ khí có vẻ ko tốt đẹp gì nhưng giọng nói này lại mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Mai giật bắn mình quay lại và đứng tim hơn khi nhận ra người đó là Long, cậu ta đứng dưới gốc cây bàng cách Mai ko xa. Tiết trời mùa thu trong trẻo, se lạnh nhưng cũng ko thể thiếu đi thứ ánh sáng vàng nhạt, ấm áp của mặt trời. Những ánh nắng xuyên qua lá bàng tạo thành những hột nắng nhỏ lấp lánh ẩn hiện trên màu áo đồng phục trắng khiến Long vốn đã nổi trội càng thêm chói lóa như ánh sáng tỏa ra từ ngàn vạn viên kim cương. Bất chợt khiến Mai tê cứng. Môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng hình như cổ họng bị cứng lại. Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ là tại sao Long lại xuất hiện ở đây????? Hình như hai tiết vừa rồi cậu ta ko lên lớp.

Dù là công tử nhà giàu nhưng Long là một người coi trọng kỉ cương, ko nghỉ giờ chốn tiết, hay thậm chí là ko đi học muộn đến một lần. Nhưng hình như tâm trạng cậu ta hôm nay ko tốt, ánh mắt lãnh đạm, lười nhác. Gương mặt mệt mỏi chất chứa nhiều muộn phiền. Đã thế còn nói mấy câu khó nghe nữa.

" Cậu định dùng ánh mắt giết tôi sao? Hay bị nói trúng tim đen, cậu sợ qúa nên ko nói được gì sao?"

Nghe tiếng gọi của Long, Mai mới như bừng tỉnh giọng nói có hơi run nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đáp lại

" Thì sao nào!? Việc vốn đâu liên quan đến cậu"

Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Trong lòng tự nhiên có cảm giác trống trải lạ thường, hình như bên phía ngực trái có gì đó đang nhói đau.tự nhiên Mai muốn khóc, khóc thật to. nhưng lý trí ko cho phép cô làm vậy. Mai thấy thật nực cười, cô chạy thật nhanh, cứ cắm đầu cắm cổ vào chạy rồi trong vô thức Mai đứng đúng chỗ mà sáng ngày Hà Đình Phong nói muốn nghe câu trả lời.

Thì ra anh ta đã đứng đợi từ lâu thấy Mai đang tiến lại gần anh ta cũng rảo bước tiến về phía cô.

" cô đến rồi sao? Cô biết mình phải làm gì rồi đúng ko? Vậy thì lên sân thượng của trường đi"

Ánh mắt anh ta vừa lạnh lẽo vừa gian xảo. Khóe môi vẫn là nụ cười đểu đó. Gương mặt lộ rõ sự kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.

" Anh nghĩ mình là ai. Gia đình có điều kiện, học giỏi, đẹp trai, chú làm hiệu trưởng chỉ thế thôi sao! [ chắc vẫn còn nhưng kể tạm thế đã] vì vậy Tôi đến đây ko phải để xin lỗi mà là cho anh biết tôi đến để cứu vãn cuộc đời thiên tài của anh. Sẽ ko bao giờ có chuyện tôi xin lỗi anh nên đừng tự mình vào rừng mơ bắt con tưởng bở rồi thất vọng phải nhảy lầu haha."

Nghe những lời vừa rồi Phong đại thần choáng nặng, gương mặt gần như biến sắc. Hai mắt giận giữ lại còn hung hung đỏ trông rất gớm, anh lao đến áp sát người Mai, bàn tay to với những ngón tay thon dài của anh bóp chặt cằm Mai

" cô được lắm ko hổ danh là lớp trưởng 11A2. Biết tôi là ai mà vẫn dám nói vậy. Vậy thì cô chuẩn bị đi tôi sẽ cho cô chết ko toàn thây hưw.....hahahaha...!!!"

Mai đau đớn ko nói được gì, chân tay đập đá loạn xạ mà ko hiểu sao lại đá vào cái chỗ hiểm ấy của ông anh kia. "A" lên một tiếng

Bất chợt cô bị ném văng ra xa. Còn ông anh đẹp zai thì thôi rồi khỏi cần bàn mặt mày tối sầm lại. Thấy vậy Mai quăng ra một câu rồi chạy mất

" tôi ko phải dạng vừa cứ thử chờ mà xem haha tạm biệt"

" Cô......cô...đứng...lại" Phong như bò trên mặt đất vì đau đớn đuổi theo Mai nhưng ko kịp nên đành nén "đau thương" quay về lớp

4. Chương Iv: Ôi Mẹ Ơi.....!!!!hàng Xóm Mới

Một buổi học hôm nay với Mai tựa ngàn thế kỉ. Chờ mãi cuối cùng cũng kết thúc. Vừa nghe tiếng chuông "reng reng' Mai vội cầm cặp chạy xuống nhà để xe định một mạch về nhà thì lúc này lại gặp Long
" Chuyện lúc nãy....tôi.....xin lỗi!"

Giọng nói của Long hơi nhỏ nhưng Mai cũng nghe rõ và thấy ngạc nhiên

" Tôi ko quan tâm nhưng cậu là cậu, cậu có quyền điều khiển suy nghĩ của mình. Cậu muốn nghĩ gì tôi quản được sao!!"

Nói xong Mai vênh mặt bỏ đi để lại Long đứng đơ ra

" TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KO ĐỂ CẬU CÓ CHUYỆN ĐÂU"

Long hét lớn còn Mai coi như ko nghe thấy gì tiếp tục bước.

*******************

"Mẹ ơi sao trước cửa nhà mình lại có đống cát to vậy???? Mẹ định xây nhà mới để ở sao???"

Vừa mở cửa bước vào Mai đã lớn tiếng hỏi.

"Con có bị đụng trúng ko?"

Mẹ Mai ngồi trên ghế xem ti vi nghe thấy tiếng hỏi của con gái đáp lại bằng một câu tỉnh bơ.

Mai tức tối đáp lại

"May mà con phúc lớn ko thì mẹ phải ở một mình với bố tội nghiệp lắm hihihi" ngoe nguẩy một chút lại tiếp tục hỏi " Nhưng mà mẹ đinh xây nhà sao?"

"Ko phải mẹ xây mà là nhà hàng xóm mới, đối diện nhà chúng ta luôn đang sửa sang lại nhà" mẹ cô từ tốn nói tiếp "Vậy là chẳng mấy mà mẹ lại có thêm bà bạn già hehew"

"Hàng xóm mới sao? Đối diện nhà luôn sao? Chưa gặp mà con đã thấy chẳng có chút thiện cảm nào rồi"

"Ơ hay con bé này, thôi vào ăn cơm đi" mẹ cô thúc dục

"Lát nữa con ăn, hôm nay con ko học thêm giờ con lên phòng đây" nói rồi Mai chạy thẳng lên tầng

Suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi cày đống bài tập toán mà Mr Cường giao về nhà, anh em ruột của Mai bắt đầu biểu tình.

"Bụng tiên sinh đáng kính, xin lỗi ngài tôi sẽ lập tức đưa ngài đi ăn trưa... Ôi trồ ôi cái bao tử nhỏ bé đáng thương của tôi"

Nói rồi lao như bay xuống nhà. Vừa đi đến cầu thang đã nghe tiếng mẹ với bố nói chuyện ăn uống gì đó

"Bưởi này ngọt lắm ông ăn nhiều vào một chút" mẹ Mai-bác Dung cầm múi bưở đưa cho bố Mai

"Bà cũng ăn nhiều vào, tôi ăn đủ rồi. Giờ tôi lên phòng nghỉ ngơi, một lát nữa nhà đối diện sẽ sang đây chào hỏi tiện thể bà xem họ có cần giúp gì ko thì hộ người ta" bố Mai mệt mỏi đáp. Ông là viên chức nhà nước tuy công việc ko vất vả lắm nhưng lúc nào cũng bận bịu cứ về đến nhà là ông lại kêu mệt. Mai lúc này đang xồng xộc chạy xuống nghe thấy thế càng chạy nhanh hơn

" Bố mệt thì đi nghỉ đi, Mẹ ơi có bưởi sao con ăn mới" cứ nhắc đến ăn Mai hào hứng hơn bao giờ hết.

Thấy vậy mẹ cô mắng

"Con bé này chỉ đc cái ăn là nhanh thôi, mẹ bổ xong rồi. Nhưng mày cầm túi vỏ bưởi này đi vất cho mẹ trước đã"

Mai tỏ ra khó chiụ nhưng cũng cầm túi vỏ bưởi lên "con chưa ăn gì mà mẹ đã bắt con làm việc thật chẳng công bằng chút nào" ậm ạch định ra ngoài vất thì chưa bước được nửa bước đã nghe "Bụp" rồi "A" chẳng biết cái gì kêu nhưng nghe có vẻ thấy quen quen?????Mai mở to mắt ra nhìn, môi mấp máy mãi mà ko nói đc câu gì. Bởi vì người vừa kêu là....là....là...là Hà Đình Phong!!!!!^*_*^==== @@@@@@@Ko sai chính là anh ta.

Ko biết sổ anh chàng này ăn ở kiểu gì mà sớm ko tới muộn ko tới vừa mở cửa bước vào thì bị túi vỏ bưởi rơi trúng đầu.

Nếu Mai chịu để cái túi trên tay thì đâu có chuyện, đằng này lại nghịch ngợm quay cái túi vòng vòng khiến nó bị văng ra mà lại rơi đúng đầu Phong đại thần nữa chứ haha

Thấy cảnh đó bác Dung vội chạy ra

"Cháu ko sao chứ? Xin lỗi con gái cô hơi vụng về, hậu đậu cháu đừng chấp em nó"

Sau đó dùng nụ cười để lấp liếm lỗi lầm của con gái mình.

Mặc dù rất tức giận nhưng Phong vẫn tỏ ra rất bao dung độ lượng, thân thiện lễ phép

"Cháu ko sao!!! Bố mẹ cháu có chút việc bận nên chưa sang chào hỏi hai bác được nên cháu sang trước. Vừa rồi bác trai gọi điện bảo cháu khi đến thì mở cửa đi vào mà ko ngờ lại gặp cảnh này"

"Ơ....ờ..hờ....hờ đúng là rất ngại, em nó.......[con nhỏ cứng đầu làm mẹ muối mặt thế này à]...ơ hay con bé này còn đứng đơ ra đấy ko xin lỗi anh rồi thu gọn đống vỏ bưởi vào còn......" mẹ Mai ngại ngùng quay ra nói với con gái

"Xin lỗi.......... ??????[đợi đấy]" Mai vẫn đờ ra

"Ơ hay" mẹ cô quát

"Dạ.....vâng......" Mai có chút tức tối nhưng cô nhận ra mình đã sai nên quay về phía phong nói câu xin lỗi chẳng chút thiện cảm.

Thu xong đống vỏ bưởi Mai chạy ra ngoài hét to

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

[Chưa là gì đâu]

Mai tức đến xịt khói đầu, thắc mắc ko hiểu sao dạo này lại có duyên vs "ông anh già" như vậy. Sắp tới còn là hàng xóm nữa" Trời ơi chắc con chớt"***********#########^_^

5. Chương V: Những Người Bạn Của Mai

Hôm sau đi học Mai mang chuyện xảy ra hôm qua ra tán gẫu với mấy cô bạn trong lớp. Trong đó có cả Linh- bạn thân từ hồi cấp II của cô. Linh tuy xinh gái, học giỏi hơn Mai nhưng tính tình có vẻ hơi khó gần. Linh rất kĩ tính đôi lúc tỉ mỉ đến lề mề, trong mọi việc cô đều rất khắt khe. Chính vì thế mà đôi khi giữa cả hai thường xảy ra xích mích.
Linh giỏi hơn Mai hầu như về mọi mặt. Xinh gái có thừa, thông minh ko thiếu, yêu kiều thoát tục. Tuy nhiên do tính tình có chút khó ưa nên mọi người lúc nào cũng qúy Mai hơn khiến Linh luôn có cảm giác mình là người thua cuộc.

sau câu chuyện Mai vừa kể về Phong, Linh tỏ ra khó chiụ kèm theo bực bội. Có vẻ khoảng cách giữa Linh và Mai lại nhích xa chút nữa.

"Các bà biết ko nhìn mặt ông anh ấy lúc bị tôi ném đống vỏ bưởi lên đầu thốn ko nhịn được cười haha"

Mai nói xong cười ha hả cả đám Ly kiêu, V Anh, Đức khơ me cười theo.

Linh đang ngẩn người ra thì những thanh âm này lọt vào tai khiến cô tức tối, tuột miệng nói lớn

" các cậu thấy vui lắm sao mà cười? "

Nói xong liền bỏ ra ngoài hành lang đứng. Đúng lúc đó nhìn thấy Phong đi qua Linh vội chạy vào lớp lấy giấy bút chạy lại phía anh

"Anh Phong ! Mấy bài toán hôm qua thầy cho em ko hiểu cho lắm anh giảng lại cho em nghe đc ko?"[ làm ơn đồng ý đi]

Lực học của Linh rất tốt nên được chọn vào đột tuyển ôn toán của trường, Phong cũng ở trong đội đó. Nên Linh thường tranh thủ hỏi bài để tiếp cận anh. Phong tỏ ra rất thân thiện khi ở trường và đặc biệt đối với những cô gái có nhan sắc như Linh thì có vẻ nhiệt tình hơn chút.

Sau khi Phong nói qua cách giải của mấy bài toán thì anh có điện thoại nên phải đi luôn. Linh nuối tiếc nhìn theo bóng dáng ấy đến khi nó mất tăm mất dạng mới dời đi. Quay lại lớp thì đám người Mai, Ly, V anh, Đức vẫn còn tán gẫu. Nhóm 4 người này dường như lập thành hội đồng chém gió. Mà người gây ra chính là Đức khơ me ( thực ra tên bố của bạn Đức là Khương, mẹ là Mây mấy bạn trong lớp yêu qúy đặt cho biệt danh khơ me)

Đức là con vi rút chuyên gây bệnh lười. Đã thế mồm mép hình như dẻo hơn kẹo kéo thế nên câu chuyện của họ càng được thêm mắm dặm muối. Mấy người bạn này có thể lôi bất cứ cái gì dù là nhạt nhẽo nhất ra để phần nói. Từ cái mặt hơi đen chút xíu của bạn Ly đến độ đàn ông men lì vô đối của V Anh hay chiều cao 3m bẻ đôi của Mai. Thâm chí là quý tính đại danh của phụ huynh cũng ko tha.

Nhưng điều đặc biệt là mấy nhân vật tiếng tăm lẫy lưng này đều tụ tập ở hai bàn đầu của dãy giữa. Mà tổng cộng có 6 người nhưng chỉ có 4 người chém gió với nhau còn thừa lại là Long và Linh. Hai người này rất ít khi quay xuống nói chuyện. Đặc biệt là Long - công tử nhà giàu, lạnh lùng boy, điển trai nhưng chỉ giỏi thể thao, lực học cũng bình thường, có rất nhiều tài lẻ thằng bạn thân nhất trong lớp là Điệp bướm. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là Long có rất nhiều cảm tình với Mai.

Trong khi Cả lớp đang ầm ầm nói chuyện thì cô chủ nhiệm bước vào, mặt tươi ko cần tưới. nhưng đôi mắt rất vô cảm ( có chút bất ổn )

" hôm nay cô có một tin muốn báo với các em."

Cô tỏ ra vô cùng bí mật khiến nhiều người hơi đứng tim, trong đó có Cả Mai [ chẳng lẽ kẻ bá đạo nào đó sắp phắn khỏi lớp? hay là tuần này lớp lại đc thầy cô nào khen đểu do mất trật tự, hay vụ lần trước ở nhà tập..... Có khi nào là mình ko??????] Mai lo lắng chờ cô nói tiếp. Nhưng mấy thành phần bá đạo cứ chen miệng vào. Nào là: ...

"Là gì vậy cô?" Đây là câu hỏi tò mò đầu tiên do Tú đại ca - một cậu bạn chỉ biết quậy phá, tính tình khó ưa,thích bắt nạt bạn bè, chuyên đời nghịch ngu (theo Mai nghĩ là vậy) đặt ra.

........

Tiếp đến

" có phải hôm nay đc nghỉ học đúng ko cô????". Câu này chỉ có Quang đao mới hay hỏi - một thành phần to xác nhưng óc thì ko biết bằng cái gì ( theo cả lớp thì thằng này chắc ko có óc hâha)

...........

" cô nói nhanh đi cô!!!!!!!!"

................

" vớ vẩn học hành đã ko ra gì còn suốt ngày thích nghỉ " cô nghiêm mặt tỏ thái độ rồi nói tiếp

" Thực ra lớp chúng ta có thêm bạn mới"

" Trời ơi tưỏng cái gì " cả lớp nhao nhao lên.

Sau đó cô nói với ra ngoài cửa

" em vào đây đi"

Theo tiếng gọi của cô một bạn nữ đeo kính cận trông có vẻ chăm chỉ bước vào.

" chào cô! Chào các bạn" bạn nữ đó lên tiếng, giọng nói ko to nhưng rất rõ ràng.

Cô chủ nhiệm tiếp lời" đây là Xuyến bạn mới chuyển đến lớp chúng ta. Các em cố gắng quan tâm giúp đỡ bạn trong thời gian đầu để bạn kịp thích ưng vs lớp."

Cô vừa nói xong thì Đức khơ me đã tranh lời " ko cần lo đâu cô, nhìn bạn ý có vẻ trầm tính nhưng ko phải dạng vừa đâu nên cô yên tâm"

Đức vừa nói xong thì bị một đám con trai lao vào đánh

" thôi đc rồi vậy thì Xuyến em ngồi cùng bàn với bạn Đức và Ly nhé. Còn V Anh chuyển lên đầu bàn đằng này. "

Cô giáo nói xong V Anh có vẻ tiếc nuối nhưng cũng đành chịu. Như Đức nói chẳng sai. Rắt nhanh chỉ có một tiết học mà Xuyến đã trở thành một trong những thành viên của hội chém gío. Chỗ của hội vẫn náo nhiệt như xưa.

6. Chương Vi: Mọi Chuyện Chỉ Mới Bắt Đầu

Thật ko sai khi nói rằng Đức khơ me là con vi rut chuyên gây bệnh lười ở 11A2. Đăc biệt là với những người ngồi ở hai bàn đầu dãy giữa. Đến gìơ kiểm tra mà ko ai chuẩn bị bài. Hôm nay còn kiểm tra sử nữa chứ!!!!!!??????? HÂIZZZZZÂÂÂÂÂA..........HAIZ@@ thông thường đối với những môn học thuộc thì Chỉ chuẩn bị sách vở để chép, nhưng mà hôm nay cô dạy sử tại sao lại đổi tính nết vậy chứ????? Thật ko tưởng tượng nổi. Cô coi chặt thì thôi rồi thằng nào léng phéng cô cho nhừ xương mất khóc.
Nhưng cũng thật may khi hai bàn đầu này còn có Xuyến - người duy nhất học thuộc bài [ công nhân là may ha ha ha lạy chúa ]. Lúc này 6 người họ thật đoàn kết vì chẳng ai muốn đc xơi trứng ngỗng cả. Đứa thì vừa làm bài vừa đọc cho các bạn chép, đứa thì nhìn đc câu sau liền đưa cho đứa chưa làm đc chép. Công nhận là phối hợp Nhịp nhàng ăn ý vãi. Cơ mà công nhận hôm nay số nhọ nhọ thế éo nào ý,???????!!! 100% nuôn. Cô giáo thì xinh gọi là hoa tàn chim rụng nhưng mà ko dễ dãi chút nào. Vừa mới hợp tác đc ít phút đã bị cô bắt đă thế còn cho ngồi vào Chỗ vô cùng trang trọng vừa oai, vừa thanh tịnh nữa chứ huhuhu......(quả này chắc chớt nguyên đám quá)

Thực sự ăn có thể ăn nhầm, nói có thể nhầm ( nhầm tí chắc ko sao, trứng vịt còn có thể lôn đc cơ mà he he ) nhưng ko phải Chỗ nào cũng có thể ngồi đc đâu. Đặc biệt là sổ đầu bài: một nơi lý tưởng, một nơi thoáng đãng, một nơi đặc biệt đc ưu tiên nghe bài ca bất hủ của giáo viên chủ nhiệm. Và trong tương lai gần 6 người họ sẽ đc lên thớt đồng loạt

THẬT LÀ ĐEN XÚI MẠNG MÀ ####################@@@@

Ngày ấy đã đến

"Bốp...........Chát.......bốp bốp" hậu quả của việc làm cô chủ nhiệm tức giận

"Các cô các cậu được lắm, tất cả đi dọn nhà vệ sinh cho tôi ak ko cả đi tưới cây nữa đứa nào phải làm gì thì tự biết đi hưwm!! "

ko chút thương tiếc, sát khí đùng đùng lừa giận vô số kể cô quát học sinh như thế đấy.

Thế là cả nhóm phải chia làm 2 đội, mỗi bên 3 người. Một nhóm thì đi dọn nhà vệ sinh, một nhóm thì đi tưới cây. Ko cần nói cũng biết những ai phải đi dọn nhà vệ sinh: Xuyến - Mai -Ly người cho chép - lớp trưỏng chép bài - bạn cute chép hăng say nhất. Ba đứa còn lại thật hanh phúc Long - Linh - Đức, trước khi đi Đức còn ném cho 3 cô gái xấu số kia một câu mà nghe chỉ muốn đấm cho tên này một cú chổng phao câu lên giời " chúng mày thấy ko? Tận cùng của thông minh là giả thần kinh trong một sôa trường hợp, tận cùng của ngu dốt là tốt bụng và xinh gái......ha ha!!!!!@@@@@@@ thôi chịu khó nhe mấy bạn "

Nói xong ba đứa " tốt bụng " bỏ đi để lại một tràng khói nghi ngút và ko biết bao nhiêu là đom đóm.

Tông thể trường có 3 cái nhà vệ sinh, cả ba phân ra mỗi đứa dọn một Chỗ.

Ít Ra trong cái rủi còn có cái may mặc dù bị phạt nhưng Xuyến và Ly đc sự giúp đỡ của bác dọn vệ sinh nên đã làm rất nhanh và về trước còn Mai ở lại tiếp tục dọn.

Vì quá buồn chán nên Mai vừa dọn vừa hát, đúng lúc đó như có trực giác mách bảo Mai quay người lại " A......A....A" tiếng hét long trời lở đất.

giật mình nhảy dựng lên là.........là......Là......phong.........phong .....phong đại thần.

Anh ta đứng sau từ lúc nào mà Mai ko hề hay biết. Trên môi anh ta còn nở nụ cười đểu chế diễu, nhìn vào mắt anh ta sự khinh bỉ, cười cợt càng rõ ràng hơn. Ánh mắt anh ta nhìn Mai như muốn ném cho cô một câu " giọng như bò rống mà cũng hát.. .. hưwm biến ra ngoài đi " nhận ra ẩn ý trong ánh mắt ấy Mai thực sự chỉ muốn cho tên trước mặt mình một trận, nhưng ko nên gây thù chuốc oán nhiều nên Mai quyết định nhẫn nhịn. Sau đó nói một câu ko đầu ko cuối

" mời tự nhiên lát nữa tôi sẽ vào tiếp tục làm sau "

Rồi đi ra ngoài đợi 5ph, 10ph, 15ph, 25ph Vẫn ko thấy tên đó ra ngoài, Mai bức xúc nghĩ tên này đang chơi mình nên quyết định vào xem sao ko ngờ kết quả lại là "Bộp,.... ôi.....A"

Một chậu nước đầy để trên ghờ cửa, cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ. Vừa đẩy cửa bước vào thì thấy đấy Mai ôm đầu kêu tha thiết còn ông anh kia giờ mới xuất hiện. Đã thế khi thấy Mai kêu ông anh này còn ko thèm hỏi han mà chỉ cười đểu. Điều đó chứng tỏ người gây ra chuyện này ko ai khác ngoài Phong đại thần đáng kính.

Tiến lại gần Mai nụ cười đểu trên gương mặt anh càng lộ rõ vẻ khoái trá

" biết tôi là ai rồi chứ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi cứ chờ xem ha ha ha"

Bóng dáng cao to đó khuất dần nhưng giọng cười có sự mờ ám ko hề nhẹ.

Mai tức đến xịt khói đầu, tứ tri dã dời, ko thèm dọn dẹp gì nữa. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì trời cũng đã nhá nhem. Tiết trời mùa thu se lạnh những cơn gío thoảng qua khiến Mai rét run cầm cập vì người vừa bị dính nước. Khóe mắt Mai hơi ướt. Có vẻ như Mai khóc! Khóc ko phải vì buồn, vì bị tổn thương mà là vì tức vì bị người khác chơi xấu. Mai xoa hai bàn tay vào nhau để tìm kiếm chút cảm giác ấm áp nhưng vô ích. Toàn thân cô lạnh buốt, đúng lúc đó một chiếc áo ấm áp xuất hiện, có kẽ từ lúc sinh ra đến giờ đây là chiếc áo mà Mai cảm thấy ấm áp nhất. Đến khi Mai cảm nhận đc chút hơi ấm thì chủ nhân của nó moéi xuất hiện. Vẫn là gương mặt tuấn tú ấy, với đôi mắt tròn, nước da trắng, đôi môi đỏ, mỏng thanh. Thật sự nhìn ngoài mặt Long rất giống con gái. Nhưng nhìn tổng thể thì anh lại toát ra khí chất của một đấng quân tử.

Long xuất hiện và khoác lên người Mai chiếc áo ấm áp

" cậu vừa bốc hỏa để rồi phải dội nước lên đầu hay sao mà toàn thân ướt bhư chuột lột vậy ////;??????"

"Bốc hỏa cái đầu cậu ấy..@@@@@ tôi tức đến toàn thân phát hỏa rồi cậu ko thấy hay sao mà còn thái độ sao???? " Mai tức tối quát vì nỗi hận trong lòng gìơ mới được giải tỏa. Nhưng chợt nhân ra mình hơi quá đáng nên đã dừng lại " nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì chiếc áo "

Mai vừa nói xong thì Long phì cười

" Cảm ơn gì chứ? Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Ha ha thực ra tôi để cái áo này trong tủ nhà trường mấy tháng rồi, đến chuột cũng vào đây làm ổ thế nên tôi định mang nó vất đi ko ngờ lại giúp đc cậu "

Long nói mà vẻ mặt ko chút biến sắc khiến Mai hoảng hốt tưởng thật.

" Cái gì cậu chơi tôi đấy ak????? Ko phải chứ????? ............... cậu muốn chết sao? Sao ko nói sớm.@@@@@@"

Mai tức giận ném cái áo xuống đất rồi bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại khiến Long ko giải thích đc gì.

' cậu lúc nào cũng vậy, nông nổi, ko chịu nghe người khác nói hết' Long tự nói thầm rồi nhặt chiếc áo dưới mặt đất lên phủi đi " cậu thật ngốc áo này là tôi mua mang đến cho cậu mà" nếu Mai nghe đc những lời này thì đâu đến nỗi phải tức giận bỏ đi như vậy.

Nhưng Long cũng thật lạ chẳng hiểu tại sao dù rất quan tâm Mai, lúc nào cũng muốn cô ấy vui cười, nhưng lúc nào cứ đứng trước Mai là những lời lẽ ko mấy hay ho cứ tuôn ra khiến Mai giận. Tuy nhiên Long lại rất thích dáng vẻ lúc tức giận của Mai, thật sự khá đáng iu hi hi

7. Ngoại Truyện: Hôm Đá Bóng

" Cả lớp trật tự này, hôm nay lớp mình có tổ chức đá bóng với lớp 12 mọi người đi xem và cổ vũ nhe "
Giọng nói đanh đảnh này ngoài cái Lưu bí thư ra còn ai nữa. Con bé này được cái hát hay, xinh gái,ăn nói liu loát. Ngoài ra chẳng đc điểm nào khác, người thì béo như heo ( chắc gần bằng thôi ) học hành thì chểnh mảng, ngoài ra còn đanh đá, bá đạo. Nhưng vì ko phải dạng vừa......vừa....vừa đâu nên Nhiều đứa trong lớp cũng phải nể.

Cái Lưu Vừa dứt lời thì đến lượt lớp trưởng nấm lùn là Mai phát biểu.

" hôm nay lớp mình mặc áo lớp nhé, đi cổ vũ cho oai. Được rồi cô bảo là tiết này ko học cả lớp về chuẩn bị chiều đi cho đầy đủ. VỀ THÔI ANH EM ƠI "

Mai vừa nói xong thì bão lũ ùn ùn kéo đến, nói hơi quá nhưng cũng ko sai chứ 41 người ở tập thể 11a2 đi đến đâu là đổ đình đổ chùa đến đấy. Đông và mạnh đến nỗi Quang đao ko chen đc phải hét ầm lên' Mẹ chúng mày để tao đi trước xem nào@@ "

Vừa nói vừa chen lấn, còn Đức khơ me thì dùng đến cái đầu rồi uốn 7 tấc lưỡi ra vẻ ta đây ( thằng này công nhận thông minh hơn một tí )

" Các bạn thông cảm tớ còn mẹ già con nhỏ cho về trước tí nào "

Nhưng vô ích, vừa nói xong thì cả hội lao vào đánh Tú tèo còn thêm một câu" Đức khương mày thì lấy đâu ra con nhỏ ở nhà hả "

Đức thản nhiên trả lời" đến con lớn như cái Mai t còn có nữa là con nhỏ he he ha ha"

Vừa nói xong thì bị Mai đá chổng phao câu lên trời. Đáng đời ha ha

______>______

Ra đến nhà để xe, Long chạy đuổi theo Mai

" Lớp trưởng ......cậu ...tôi...chúng ta......tôi...thực ra...............tôi muốn nói chuyện với cậu, lần trước ............xin lỗi đă làm cậu tức giận!! Cái áo đó là áo tôi mua chứ ko phải áo cho chuột nằm. Nên cậu đừng giận nữa có đc ko, cậu như vậy tôi thấy ko thoải mái? "

Mai đứng hình trong vài giây ,

sân trường lúc này tấp nập tiếng ồn, kẻ nói người đùa, nhưng tại sao Mai lại nghe rõ mồn một lời Long nói đến vậy mặc dù Long đứng cách Mai ko xa nhưng giọng của anh chàng này trầm nhỏ. Mà sân trường lại ồn nữa hay là Mai đã chờ câu nói này từ lâu???????????

Thực ra Mai và Long ngồi cùng một bàn mọi ngày cũng hay trao đổi nhưng hôm nay cả hai đều ko nói lời nào với đối phương cả.

Cả buổi sáng hôm nay Mai ko để ý gì đến Long cả, bề ngoài là vậy nhưng thật sự thì .........còn tùy, mà cũng ko biết.

Một lúc sau Ko thấy Mai nói gì Long nói tiếp

"Chiều nay tôi cũng trong đội bóng, cậu sẽ cổ vũ cho tôi chứ? "

Từ sâu trong đôi mắt Long Mai nhận ra mình nên nói gì đó. Tuy nhiên phải nói gì đây? Trong đầu Mai đang rất rối, như tơ vò vậy. Tuy nhiên Mai cảm nhận đc Long rất quan tâm đến cô, và mong nhận đc câu trả lời chính là sự quan tâm lại của Mai.

" cậu đc lắm, dám lừa tôi khiến tôi phải tắm đến 5 lần. Được! Chiều nay gặp nếu lớp mình thua tôi sẽ sử tội cậu nghe chưa phải cố lên đó, tôi sẽ theo dõi cậu, cẩn thận tôi đấy?!!!! "

Mai nói xong thì quay lưng bỏ đi luôn. Long vẫn đứng đó, tâm trạng có gì đó trào dâng, một cảm giác sung sướng, hào hứng lạ thường. Có lẽ là do câu nói đó của Mai

" tôi sẽ theo dõi cậu.........Phải cố lên đó"

_______^_^________

Buổi chiều

" cố lên, 11A2 cố lên"

"12a1 cố lên, thầy Cường cố lên, Mr Cường cố lên "

"11a2 vô đối...11a2 vô địch"

"12a1 muôn năm, 11a2 cùi bắp"

-............

_.........

_......

Nói chung là hỗn loạn toàn tập. Lúc Mai đến sân vận động thành phố đã đông nghịt người nhưng vẫn may là với vóc dáng chuối tiêu nấm lùn của mình, Mai vượt qua các đối thủ nặng kí khác xen được vào hàng ghế đầu tiện quan sát đc kĩ.

Sau một hồi chờ dài cổ cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu. Các cầu thủ đang đứng chào hỏi đôi chút. Đột nhiên Mai như dán mắt vào người mặc áo số 2 nhìn rất là quen, rồi Mai như bừng tỉnh, giật bắn mình muốn rơi cả chòng mắt luôn. Người đó ko phải Long, ko phải mấy bạn 11a2 mà là.....mà là......là....Hà Đình Phong!!!!!@@

Mai ko thích gọi độc tên anh ta là Phong ( giống kiểu mấy đứa mê trai hay gọi: ' anh Phong ơi!!!!

: anh Phong à!!!! ) kinh dị vãi....... mà chỉ thích gọi cả họ lẫn tên hoặc là gọi là ' ông anh già'.

Mà đúng hơn là thằng cha già....hêh @@@@

Thấy anh ta Mai hơi choáng. Tự hỏi ko phải ông anh này cũng đá bóng đấy chứ? Ko thể tin đc. Nhưng đc mệnh danh là viên ngọc quý của trường thì chắc ko tồi rồi. Mai cảm tưởng như Máu bắt đầu dồn lên não, chân tay ngứa ngáy kì lạ. Chắc là dư âm của vụ lần trước, khói trên đầu cô bắt đầu nghi ngút, hai mắt rực lửa. Đột nhiên Thấy nực cười, Mai nghiến răng ken két, Thầm tự hỏi ' ông anh già đẹp troai sao dạo này muội muội đây hay có vinh hạnh diện kiến người vậy? Nếu đã vậy thì cơ hội trả thù của ta đến rồi Hây za!!! Ông trời đúng là có mắt mà ha ha ha ' . Mải nghĩ mà suýt nữa Mai uống nước bị sặc chết.....đúng là đau lòng mà huhu.

Chận đấu đã trôi qua đc tần 10 phút, diễn biến trên sân ko có gì đặc biệt chỉ là, hôm nay thầy Cường chủ nhiệm 12a1 đồng thời là phó chủ nhiệm 11a2 ra sân . Với thân hình to tròn như con lật đật nhìn thầy chạy rất là hài, mấy lần bóng đến chân mà toàn bị thằng Quang với thằng Tú thay nhau cướp mất mà mặt thầy cứ đơ ra ha ha buồn cười chết đi đc. Có mấy lần thầy còn suýt ngã nữa chứ. Công nhận chỉ có thể là Mr Cường mới coa những pha ngoạn mục như vây ha ha

Tiếng reo hò trong sân lại ầm ĩ

Mặc dù ko muốn nói nhưng trong lòng Mai khâm phục Phong sát đất vì những cú đá của anh rất đẹp, ko những thế còn chuẩn đến từng xen ti mét. Trong mọi tư thế đều toát ra khí chất lãng tử phi phàm vừa hoang dã xa lạ, vừa kiểu mẫu thân quen. Nói chung là khiến Mai ko rời mắt đi nơi khác đc.

Mải nhìn Phong Mà Mai quên mất ko nhìn xung quanh, thực sự đếm ko xủê, đang có bao nhiêu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phiá Long và Phong vì hôm nay hai người họ đá trội nhất, sút đẹp, truyền hay, ghi nhiều bàn thắng Nhưng Mai chỉ nhìn mỗi Bình đại ca thôi và thầm cầu nguyện đá ra ngoài đi, bị ngã đi, mắc lỗi để bị đuổi ra khỏi sân đi ( mong muốn quái dị đúng là quá ác độc)

Nguyền rủa thế chua là gì đâu,ko bao gìơ có chuyên xóa hết thù hận nha,kẻ có thù mà ko báo thì ko phải là Quân tử. Mặc dù thực tế Mai cũng ko phải quân tử nhưng có thù thì nhất định Phải trả.

( ngồi đến ê mông )

Hai mấy người tranh nhau một quả bóng suốt 90 phút đồng hồ cuối cùng cũng xong.

Mai cả buổi chỉ để ý Phong nên ko quan sát đến Long, nhiều lần Long đưa ánh mắt về phiá cô mà cô ko hề biết. Chính vì lẽ đó mà ở những phút cuối cùng cậu ta đá rất hời hợt.pha sút cuối cùng còn suýt ngã khiến một bạn nữ khá xinh gái ngồi cạnh Mai, hình như tên là Hà mà face là pupi gì đó học 11a3 cứ phải đứng ngồi ko yên.

Hôm nay Linh cũng có mặt, nhìn cô ấy rất duyên dáng trong bộ váy màu hồng phấn, điểm xuyết lên đó là những bông hoa tuyết nhỏ, nhìn tổng thể thì có kẽ Linh đã tạo cho mình điểm nhấn nào đó ở sân bóng hỗn loạn này. Nhưng cả buổi Linh chỉ hằm hằm nhìn Mai rồi lại dịu dàng nhìn Phong. Mỗi khi Phong ghi bàn cô còn đứng hẳn lên vỗ tay. Chẳng biết là ý gì nhưng với Mai Linh luôn nhìn cô bằng ánh mắt răn đe,kiêu ngạo đầy thách thức ' xem lại mình là ai đi, hưwm muốn trèo cao sao? Cậu ko phải đối thủ của tôi đâu'

Thật chẳng thể biết ngày mai bạn sẽ ra sao.!!!!!!!! Hôm nay là bạn rất có thể ngày mai là thù. Cuộc đời luôn chứa đựng đầy rẫy những điều bí ẩn còn chờ ta khám phá, vì thế hãy sống mạnh mẽ và đừng từ bỏ thứ mình muốn bằng bất cứ giá nào

8. Chương Viii: Oan Gia Ngõ Hẹp

Mai mau mải định chạy ra sân cỏ để hỏi thăm Long vì cả buổi đã ko để ý đến cậu ta rồi. Nhưng lại thấy Long đi chung với Phong nên đành đứng tại chỗ quan sát. Hình như cử chỉ của họ khá thân mật thì phải????? Cười nói, còn đùa nghịch nữa đúng là khó hiểu, có bao giờ Mai thấy Long thân mật vs ai như vậy đâu!!!!### kiểu này chắc chắn có ẩn tình.
___________

Thực ra Phong là anh họ của Long, cả hai chơi với nhau từ nhỏ nên tình cảm khá tốt. ( Chẳng trách có thể tự nhiên thân thiết như vậy )

Học với Long hơn một năm mà Mai ko hề biết chuyên này. Nhưng Linh thì biết rất rõ. Chính vì thế Linh thường gạ truyện với Long để tìm hiểu về Tính cách, con người, sở thích của Phong [có mục đích cả] Nhưng Long ko quan tâm đến Linh nên cô nàng chẳng tìm hiểu đc gì. chính vì thế đành phải dùng bài tập để tiếp cận. Còn Mai chẳng làm gì cũng đụng mặt như cơm bữa.

Nhắc là đến.

Đứng mãi mỏi chân, Mai cúi xuống đấm đấm mấy phát vào đầu gối. Thật ko ngờ khi ngẩng mặt lên thì

ÔI MẸ ƠI

Phong và Long đã đứng trước mặt từ bao gìơ. Bất ngờ bị choáng Mai đứng bất động thấy vậy Long lên tiếng

" Cậu đứng đây làm gì? Đợi tôi sao?"

Trong câu nói của Long chủ yếu là ý đùa. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó anh vẫn mong đó là sự thật.

" Ơ...ờ...hì...thì tôi đứng đợi cậu cùng về"

"Là thật sao"

Long tỏ ra rất vui khi nghe những lời vừa rồi của Mai xong cũng ko quên giới thiệu

" quên... giới thiệu vs cậu đây là anh họ mình......hai người....... hình như."

Lúc này Long lại đơ ra như chợt nhớ ra điều gì. Nhưng chưa kịp nói thì Phong nhảy vào

" ko cần giới thiệu rườm rà. Người quen cả mà "

Câu nói đó khiến cả Mai và Long đứng đơ ra, chưa kịp bốp chát lại thì

" Anh đi trước đây (nói với Long) còn đây ( chỉ sang Mai ) tối gặp lại "

Mai chẳng hiểu Phong đại thần, Phong tiên sinh kia ám chỉ điều gì nên cũng chẳng bận tâm, cùng Long đi một đoạn, hỏi han vài câu rồi về nhà.

____=====________====______

Vừa về đến nhà đã nghe bài ca chửi như hát hay của mẹ

"Con gái con đứa cả ngày chỉ lêu lổng bên ngoài, ko bt ngày xưa tôi đẻ chị ra làm gì cho nhọc cái thân. Còn ko mau vào giúp mẹ một tay "

Mai chỉ kịp vất đồ đạc ngoài ghế rồi chạy vào trong bếp

" Trời sao hôm nay mẹ mua nhiều đồ ăn vậy????? Sắp có bão hả mẹ!"

Vừa nói xong thì bị đập quả dưa chuột vào đầu

"Con bé này! Ăn với trả nói!!!!! Bão đâu ra@@@ hôm nay nhà mình mời cơm hàng xóm mới, mày giúp mẹ chuẩn bị đi nhanh lên"

" CÁI GÌ!!!!!!>??????? Khụ hkhụ khụ..........( ho sặc sụa) Mẹ đùa con đấy à?"

Nói xong Mai nhìn mẹ mình với ánh mắt thương cảm ' mẹ àk hãy nói là ko phải đi!!!!! Ko thì nói là mẹ bị chứng hay quên hay là mộng du gì gì đó cũng đc, con ko sợ đâu'

Hiểu đc ẩn ý của con gái mẹ Mai cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt ko kém phần Long trọng ' con gái à!!! Mày nghĩ mẹ là ai?????? Khôn hồn thì làm việc cho tử tế ko thì mẹ cho mày nhừ đòn đấy con'

Chẳng còn cách nào khác đành ngoan ngoãn vâng lời

___________^°_°^________

Chôn chân cả buổi chiều trong bếp

"Anh chị và cháu đến rồi ạ!!!!! Mời vào!!!! Mời vào, cơm canh đã chuẩn bị xong hết rồi"

Nghe câu này của bố Mai sốc nặng

ĐẾN RỒI SAO???????? [Gào thét điên cuồng và Im lặng trong vô vọng]

vậy là xong, số mình thế là xong hu hu quả này xác định rồi trời ơi

@@@@@@@@@@@@@@

Cơm canh đc bày lên rất thịnh soạn. Cả hai nhà đều đã ngồi vào bàn ăn.

Công nhận cái vẻ đểu giả mọi ngày của ông anh già phong đại ca hôm nay đi đâu mất rồi ý!!!!!!!! Nếu ko biết anh ta từ sớm thì bộ dạng cừu non ngoan ngoãn, công tử lịch lãm, của Phong hiện gìơ sẽ làm Mai điêu đứng mất.

" Dạ...vâng ... cháu cảm ơn............hưwm hì"

Nghe thật là ớn lạnh, mỗi câu mỗi chữ mỗi cử chỉ đều toát nên khí chất phi phàm, lại còn kèm theo nụ cười rất khôi ngô nữa chứ.....!!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@

TRỜI ƠI CHẮC CON CHỚT

" chị Vui này, cháu Phong nhà chị học hết năm nay là lên đại học, anh chị có dự tính gì ko"

Mẹ Mai gợi chuyện cho bữa cơm thêm rôm rả

"Cũng chưa có gì! Vợ chồng tôi muốn để chế cho cháu nó tự quyết định" mẹ Phong cười rồi tiếp " thằng Phong nó còn mải chơi, ko như cháu Mai đây vừa nhìn đã biết ngoan ngoãn đảm đang"

Nghe những lời vừa rồi Mai mừng thầm trong bụng.' ha ha cuối cùng cũng có người biết đc bản chất thật của mình'

" cháu đâu có đc như vậy !!!! [ Hơn như vậy mới đúng] bác quá lời rồi"

Mai cười đáp lại mẹ Phong.

Bà tỏ ra rất thích cô bé này

" con bé này công nhận khéo mồm khéo miệng, mà hai đứa học cùng trường đúng ko? Có khi nào lại ............ hì hì" mẹ Phong vừa nói vừa nhìn mẹ Mai, cả hai đều rỏ ra vô cùng nguy hiểm.

Lúc này Phong mới gắp rau cho Mai và nói vs giọng hết sức tử tế " em ăn nhiều vào, anh em mình sau này sẽ gặp nhau nhiều, vì thế có việc gì cần giúp cứ tìm anh "

Mồm thì nói như vậy, nhưng mắt anh ta thì nói thế này.' ha ha ăn đi, ăn đi, ăn nhiều vào,để lấy sức chống mắt lên chờ xem tôi xử cô thế nào'

Mai ko muốn thất lễ nên đã gắp lại cho Phong miếng ớt đỏ xào và mồm nói thế này " anh cũng ăn nhiều vào! Học tập nhiều hay bị mỏi mắt, ăn ớt xào này rất là tốt" còn mắt thì là' hâhhâa anh mới là kẻ phải mỏi mắt chờ đợi thì có!!!!!! Thích ảo tưởng sao? Mơ đi cẩn thận ko có ngày phải nhảy lầu hâh'

Bữa cơm kết thúc rất vui vẻ: với bố mẹ hai bên thì là vậy. Nhưng với Mai và Phong thì mở ra một cuộc chiến ngầm

Chờ xem sao!!!!!!!

9. Chương Viii: Sao Quả Tạ Đáng Ghét

Không sớm thì muộn tất cả mọi thứ sẽ trở về quỹ đại riêng của nó . Con người cũng vậy, khi bạn cảm thấy suy sụp và nghĩ rằng mình đã mất tất cả thì trên thực tế bạn chẳng mất đi cái gì cả. Những gì là của mình thì đến cuối cùng vẫn thuộc về mình. Những điều đã được an bài từ trước thì muốn tránh cũng ko đc
______^_^__________

" Mai à dậy mau lên, mặt trời chiếu đến mông rồi còn ngủ đc à????? Con gái con đứa như vậy sau này chó nó lấy"

Với bài ca ' con gái ' sáng nào cũng bật đúng gìơ của mẹ, Mai lăn lộn trên giường một lúc lâu sau đó khi mở mắt ra thì đã là

"TRỜI ƠI 7H RỒI MẸ ƠI "

Mau mau mải mải đến đầu óc cũng chưa kịp chải gọn gàng, với tốc độ bình sinh nhanh nhất Mai đến cổng trường lúc 7h45

" Xin chào!!!"

Một chị xinh gái, cute, dễ thương ( còn gì ko nhỉ????) Và cứng hơn trái trứng tiến lại gần Mai. Chị này và một đám 2 nam 1 nữ nữa là thánh soi chuyên đứng cổng trường tóm cổ những tay đi học muộn.

Chị ấy chưa kịp nói gì thì Mai đã chủ Động nhảy vào họng người ta.

" xin lỗi, do ngủ quên nên em mới.......... chị tha cho em lần này đi!!!!!!!"

Mai tỏ vẻ nai tơ, đáng thương quá cỡ nhưng câu trả lời là

" Em đến đây có việc gì? em tìm ai? Thật sự rất xin lỗi nhưng chị nghĩ em vào nhầm trường rồi"

Mai "………"

Trời ơi sống làm sao đc đây???? Ngất thôi

……………

Ko đc cố gắng lên

……………

dằng sau còn vang lên mấy tiếng cười nữa chứ.

Mai ko hiểu gì hết. Tại sao bà chị này lại nói như vậy? Mình là học sinh cấp III mà,

" chả có lẽ"

……………

Mai hốt hoảng nhìn lại mình

" QUẦN NGỦ!!!!!!!!??????? ỐI MẸ ƠI"

một phát hiện động trời??????? Cùng nhìn nào

- Áo gì nhỉ : đồng phục nghiêm chỉnh mà

- quần thì sao?: cũng đủ ống, đủ dài mà!!! Chỉ là...........HOA HƯỚNG DƯƠNG......."

Trời ạ????? Tại sao lạo là quần ngủ hình hoa hướng dương chứ???? Mình nhớ hôm qua mặc quần có bông hoa hồng cute mà.....????

Cả đám người đứng đó cười ầm lên còn Mai ngượng đến chín mặt.

Đúng lúc này một anh đẹp trai bước ra

" Ko phải tiểu học đâu là lớp 11 đấy"

Vừa mới nghe thấy giọng Mai đã đoán ra được là ai rồi............ngoài thằng cha tên Phong mà mấy đứa mê zai hay gọi ' Phong đại thần, !!! Phong công tử!!!!!!!! Anh Phong đẹp trai!!!!!! Bạch mã đời em.......!!!!!.( còn nhiều cái sến hơn nữa cơ, nhưng tạm thế đã) còn ai vào đây nữa

" Là hàng xóm của mình, mấy bạn tạo điều kiện nhé"

Phong nói tiếp câu này khiến Mai có chút ngộ nhận " có khi nào phen này mình thoát ko ta????? Ha ha ha lậy chúa giúp con lần này đi '

Đang mừng thầm trong lòng thì cái thẻ học sinh bị xin mất

Chỉ vội kêu " ÂY " một tiếng thì cái đám người kia lại cười ầm lên.

Mai trợn tròn mắt lên lườm cả đám, nhưng ko thấy có tác dụng gì. Đúng là tức chết mà mất thẻ học sinh đã đành, tương lai bị viết bản kiểm điểm rồi là bị phạt dọn nhà vệ sinh hay gì gì đó thì cũng phải chịu. Đằng này cầm thẻ của mình có đứa lại bảo là

" thị nở tái xuất giang hồ, rồi là hót girl hoa quả sơn " nữa nó mới đau chứ.

Hơn thế nữa trên thẻ của Mai cũng chỉ ghi dòng chữ" Beautiful girl" thôi mà làm gì cần xúc xỉ nọ kia là " bad girl " hay " czary girl " nữa chứ.

Tính ga tô sao? Viết thế thì sao nào??? Ko đúng sao????? Người ta đẹp người ta có quyền, có nhan sắc tự sướng tí thì chết đc sao??? Thằng cha này gì mà khó tính, khó chịu, khó ưa

Mà mấy câu phán động trời suýt ngất ấy thì chỉ có Phong đẹp zai mới đủ trình độ phán.

Đẹp zai cái khỉ gío cóc khô thì có ấy, lộn hết cả tiết.

Tức xịt hết cả khói đầu, cuối cùng, ngậm ngùi trong nước mũi Mai cũng vào đc trong trường, vừa gửi xe xong thì chạy ngay lên lớp

" Lớp trưởng kiểu gì đây, mấy gìơ rồi mà còn chưa đi học"

Từ ngoài cửa lớp bước vào đã nghe thấy thứ âm thanh thánh thót như vịt kêu của Cô chủ nhiệm, lòng Mai đầy rẫy bất an.

" thưa cô em đến muộn"

Cô chủ nhiệm nhìn Mai bằng ánh mắt đầy ẩn ý ' sao giọng em hôm nay nhẹ nhàng vậy? Mọi ngày em bá đại lắm mà?????'

Nhìn chán rồi thì cô bật sang chế độ hát bài ca lừng lẫy " em muốn tôi phạt sao đây"

Chẳng quan tâm quá trình ra sao, Mai chỉ biết kết thúc của nó là

" Em đc lắm, dạo này học hành thì chểnh mảng. Ngày mai gọi phụ huynh lên gặp tôi, còn bây gìơ....RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG TẤN CHO TÔI...." cô hét đến thủng màng nhĩ luôn, vậy là ngoan ngoãn như chú cún con, Mai ra ngoài ' luyện võ'. Chân vừa mới dạng ra thì nghe tiếng

"Rạc.....R....Rạc " quen thuộc. Nhìn xuống dưới thì

" trời ơi quần ngủ rách rồi"

" làm sao đây?"

Làm sao đây.......đi đâu tìm kim chỉ vá quần đây??????? Rách rồi thì vào học kiểu gì đây..........ôi trời ơi.......cứu con lần này đi......!!!!!??????

HAIZZZZZZAAAAAAA

" làm gì bây gìơ????? Quần rách mất rồi, ôi chiếc quần hoa hướng dương của tôi hừ hừ........hu hu hu.... thôi gọi điện cho mẹ vậy"

TRỜI ƠI!!!!!! Hôm nay con bị sao quả tạ chiếu mạng à????????

10. Chương X: Thật Vớ Vẩn

" mẹ à!!!???? Sao rồi?????? Mẹ đến chưa??????"
" con gái à!! Mẹ có cầm đến rồi!!!! Đúng cái quần con bảo luôn, cái mà ống rộng cạp ngắn, AK!!!! Ko phải cái mà......."

"Âyza cái nào cũng đc. Nhưng túm cái quần lại cho ngắn thì mẹ đi đến đâu rồi????? "

" sao???? Con muốn mẹ ra tiệm túm nó lại cho ngắn bớt á??? Chân con ko ngắn vậy chứ? Ngày xưa chân mẹ cũng dài lắm mà........ ????????"

..........

".............@@@@@@@@.........."

" mẹ à! Mẹ biết mẹ tuyệt vời còn con tơi bời thế nào ko???? Ngắn gọn một câu mẹ đến chưa vậy?????? CON SẮP TOI ĐẾN NƠI RỒI HU HU HU "

" đến rồi, mẹ gửi thằng Phong hàng xóm cầm vào cho con rồi còn gì!!!!! Nhận đc chưa????? "

" CÁI GÌ CƠ?????????????? @@@@@@@@ thà mẹ giết con còn hơn"

---+---+-+++++++--+-------

Vừa rồi là toàn bộ quá trình mà Mai lùn nhà ta gọi cứu binh đến. Và kết quả là

" ĐỒ KHỐN NẠN"

Câu đầu tiên Mai phun ra khi nhìn thấy Phong đang đứng dưới gốc bàng rồi cười đểu

" em nói ai khốn nạn...H...Ả....????? ????"

ko phải Mai nói, cũng ko phải Phong nói mà là......Mr Cường, thầy Cường đại ca đang nói.

Mai choáng nặng @@@@@@ ko biết từ bao giờ thầy Cường đã chễm trệ đứng trước mặt.

Mai chưa kịp phản ứng thì thầy đã balabalabolo nói như muốn cho Mai một trận

" em!!!!! Em tên là gì ấy nhỉ ( thầy lại bắt đầu đấy ) ??????? Em chửi ai là đồ khốn????? Có biết thầy đang dạy trong lớp ko???? Mà em tên gì? Ơ hay! Thầy hỏi tên gì, em bị điếc à?? "

"Dạ.......

Mai chỉ ấp úng. Mẹ thầy hỏi thế sợ bỏ mẹ đi, chưa ướt quần là may lắm rồi. Mà thầy còn thích giả nai, thích học Chi Dân chơi trò mất trí nhớ. Trả lời làm sao đc @@@@@@vớ vẩn, linh tinh.....

" Dạ, em tên...tên...thầy biết rồi còn gì....hâyzzzzzi em tên Đỗ Hà Mai! "

" à thì ra em tên Mai!!!!"

Mặt thầy tỏ vẻ như vừa phát hiện ra chân lý, định luật cao cả lắm ko bằng ấy " vậy Mai cho thầy hỏi vừa xong em nói cái gì???? "

bực mình vãi. Thầy còn thích bày đặt lắm chuyện nữa chứ. Thế là lại đến lượt Mai khép nép như gái mới về nhà chồng mà ko phải là sợ sệt như một chú cún mới đúng

" ko phải em nói thầy, mà là [ ngu gì mà nói chửi cái thằng đểu cáng là học sinh lớp thầy đang đứng dưới kia, để yên thì còn mạng, ko thì thánh thần ơi con đến đây ] Mà là...mà là...em đang tự chửi mình [ haizzzz nói dối thật chẳng dễ tí nào] "

" Em!!!! Thôi em đi về đi ngủ đi"

Thực sự đây là câu cửa miệng khó đỡ nhất của thầy Cường, vì thế sau khi nghe đến câu này Mai chỉ muốn tìm chỗ nào đó dưới đất để chui xuống.

______^_^_______

Tưởng nói thế thầy sẽ tha nào ngờ đâu sau tiết toán một tên to tướng ' Mai vô lễ với giáo viên ' ghi trong sổ đầu bài, và thế là

" Đỗ Hà Mai??????????? ( câu này của cô chủ nhiêm khiến Mai ớn lạnh ) em!!!!!!!! Dạo này em đổ đốn lắm rồi đấy, hôm trước thì là chép bài bạn, hôm nay thì đi học muộn rồi ăn mặc ko đúng đồng phục. Đã thế còn vô lễ với giáo viên. Câu đó ( mặt cô biến sắc, lộ rõ vẻ tức tối ) em nói ai? "

Nhắc đến đây Mai ko còn gĩư đc bình tĩnh nữa, chân tay có chút bứt rứt, máu theo dòng chảy ồ ạt lên não, giọng nói thì run run. " em ...... em ...... em... chỉ là ...... chỉ là em ... em ko nói ai cả, chỉ là dạo này em ko tốt nên tự chửi mình thôi "

" em định lừa ai hả? Nếu thế thì sao em phải nói to như vậy? Hay em bất mãn với tôi nên câu đó là em dành cho tôi????????? Hử!! Em đi học muộn tôi phạt em đứng ngoài thế là sai, hay là quá đáng, hay tôi phải ra tận nơi dải thảm đỏ mời em vào????? !!!"

"Em....cô phạt thế là đúng ạ [ đúng cái píp ko tại cô thì em cũng đâu ra nông nỗi này ] em thực sự là tự chửi mình, cô tin em đi "

" muốn tôi tin em?????? Được vậy thì em ra giữa sân trường hét to 10 lần " ĐỖ HÀ MAI LÀ ĐỒ KHỐN" thì tôi sẽ tin là em nói thật.

Mẹ công nhận cô chủ nhiệm độc ác vãi, lôi đâu ra cái hình phạt kinh điển vớ vẩn như vậy. Chỉ để cô tin mà bắt học sinh làm như vậy thật là khủng khiếp. Chính vì thế mà Mai phản lại luôn.

" thưa cô mặt em ko dày như bạn Tú, đầu em ko đao như bạn Quang, vì thế cô đổi cho em hình phạt khác được lo ạ?????? [ cô ko đồng ý chắc em tự tử mất, việc mất mặt như vậy ngu gì làm] "

" được thôi, với tội vô lễ với giáo viên em sẽ bị đình chỉ học, em thấy sao "

Mẹ đằng nào cũng chết, thôi thì nhắm mắt làm liều vậy .

Thế là Mai quyết định danh tiếng ngàn năm của mình sẽ hi sinh oanh liệt để đổi lấy vinh quang sau này. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, Mai bước ra giữa sân trường, mọi ánh nhìn đều bắt đầu tập trung trên người Mai.

Ko dám mở mắt ra vì sợ sẽ ko thể nào nói đc. Đột nhiên Mai nhớ đến phương pháp chiến thắng tinh thần mà mới đọc đc trong cuốn binh pháp thời thượng . Thế là áp dụng luôn, trong đầu Mai lúc này nghĩ rằng ko phải mình đang chịu phạt mà là đang được vinh danh, những câu mà tiếp đây Mai sẽ nói ko phải tự chửi mình mà là đang khoe khoang những chiến công hiển hách như là học hành quá giỏi đứng làm gương cho mọi người hay đánh một lúc 5, 6 thằng giang hồ giệt hại cho dân hoặc giống Võ Tòng đấm chết hổ gì gì đó @@@@@@@@ Trời ơi mới thật oai làm sao ha ha ha ha và lũ người đang đứng kia đang nhìn Mai với ánh mắt ngưỡng mộ khen ngợi ....chỉ nghĩ thôi Mai cũng sung sướng bật cười thành tiếng. Và thế là áp lực tinh thần đã đc giải tỏa và

START OH YEH

" ĐỖ HÀ MAI LÀ ĐỒ KHỐN"

Câu đầu tiên rất thành công, ko có gì khó cả.

Tiếp tục lần thứ hai, thứ ba cũng vậy, nhưng đến lần thứ tư Mai chưa kịp mở miệng thì đã có cảm giác như bị ai kéo đi

" cậu bị mất trí sao? Hình phạt vớ vẩn vậy mà cũng làm, đi theo tôi"

Mai chưa kịp mở mắt thì giọng nói trầm ấm đó đã lọt vào tai, ngữ khí tuy tức giận nhưng trong đó phần lớn là sự lo lắng, quan tâm khiến Mai cảm thấy ấm lòng. Và người duy nhất làm được điều đó ko ai khác chính là Long.

Long đến và lập tức kéo Mai đi nhưng tay kia của Mai lại bị một bàn tay khác kéo lại

" em nghĩ đây là đâu mà xử sự như vậy? "

Giọng nói lãnh đạm, kiêu hãnh và cả ngạo mạn nữa ngoài của Hà Đình Phong ra còn của ai nữa.

Nhưng Long ko hề để tâm đến lời nói đó chỉ nói lớn

" ko phải chuyện của anh vì thế anh tránh ra đi "

Phong nhất quyết giữ chặt tay Mai ko buông khiến Long khó chịu gầm lên như thú dữ

" tôi bảo anh tránh ra "

" Tiểu Long! ( những người thân trong nhà đều gọi Long là Tiểu Long dù tên họ đầy đủ của anh là Ngô Thành Long ) Em xem lại mình đi, xem em đang làm cái quái gì" Phong cũng hét lên

" anh đã gọi em là Tiểu Long thì nên biết em sẽ làm gì rồi vì vậy anh buông tay cô ấy ra đi "

Và kết quả là

" Bụp " một cú đấm khá đau mà Long dành cho Phong

" anh ko có quyền bắt tôi phải làm thêm ý anh " Long hét lên và cả hai lao vào cuộc đấm đá ko biết đến bao giờ.

Thằng thì đấm, thằng thì đá, lẫn lộn ngô khoai sắn một hồi thế là kẻ thứ ba nhảy vào dĩ nhiên ko phải Mai rồi, ngu gì vào đấy sứt đầu mẻ chán như chơi. Mà sớm ko vào, muộn ko vào lại nhằm đúng lúc đang lên cao trào nhảy vào. Người đó ko ai khác chính là Hải Yến

" oây.... oây..... oây.... hay nha hay nha, hai thằng con trai vì một đứa con gái mà đánh nhau, hai anh hay thật còn ko dừng lại em về khoe các bác bây giờ "

Yến, Long và Phong là 3 anh em họ nên thấy cảnh này Yến ko thể ko xông vào. Tuy nhiên như súng nổ bên tai điếc, Yến hét rõ to mà Long và Phong vẫn đánh nhau. Thế là với thân hình đồ sộ Yến lao vào giữa cho mỗi thằng một đấm hết đánh.

Cuối cùng việc này cũng kết thúc nhưng Facebook thì bắt đầu. Hãy cùng chờ xem ha ha ha

11. Chương Xi: Bắt Đầu Thật Sao???

" Mai à!!! Dậy đi học mau lên, muộn rồi đấy, mà thằng Phong nó đang đợi con ngoài này này xuống đây mau lên"
"Mẹ à con ốm rồi, ko đi học đâu, mẹ xin cho con nghỉ nhé, còn nữa con uống thuốc rồi, giờ con muốn nghỉ ngơi " ( ốm mà hét to như vậy ai tin đc chứ????? )

" nhưng có người muốn gặp con mà!!!!!! Ko lễ phép gì hết "

nghe mẹ gọi to như vậy cũng thấy có chút ko đành lòng. Nhưng Mai ngoan cố nhất định ko xuống

" mẹ à!!!! Con gái mẹ đâu phải dạng ngu??????!!!!! xuống để mà ê mặt với thằng cha tên là Phong đáng ghét kia sao????? Còn lâu. Binh pháp Tôn Tử con nắm rõ trong lòng bàn tay, gìơ mẹ kêu con xuống khác nào bảo con tự đi nộp mạng he he he ko ngu đâu " ( cái này là nói nhỏ )

cười tươi một tí sau đó thì cười ko có nổi.

Haizzzzza thở dài rồi lại haizzza thở dài.

Ko biết làm thế nào để qua khỏi ải này Mai nhăn nhó, ủ rũ, lăn qua lăn lại như con ỉn con trên giường để tìm kiếm thượng sách ko thì hạ sách gì gì đó cũng đc.

Nhưng tìm đến mọt gông, nghĩ đến nát óc cũng ko ra

Haizzzazzzzzaaaazzzzz

Cũng chỉ tại cái hình phạt điên rồ ngày hôm qua mà hôm nay Mai ko thể ra đường.

'Ôi trời ơi chắc con chết '

~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~. Ra làm sao đc????? bây giờ Chắc cả thế giới này đều biết danh tiếng của Mai rồi. Một con nhỏ ra giữa sân trường tự chửi mình sau đó thì gây ra vụ tàn sát giữa hai đệ trình nhất soái ca của trường. Tội này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng ko rửa sạch nổi.

Chính vì thế quyết định hôm nay sẽ xin nghỉ ốm là hoàn toàn đúng đắn haizzzzzzzi. Cứ tạm thế này đã, trước tiên nghe ngóng tình hình sau đó thì tùy cơ ứng biến.

nếu ko với vụ hôm qua chắc chắn Mai sẽ nhận đc rất nhiều gạch đá đạn dược từ các học sinh nữ khác.

Đang mải suy nghĩ Mai đột nhiên thấy đói bụng, nhớ đến câu nói của người xưa ' có thực mới vực được đạo ' Mai quyết định đi xuống dưới nhà tìm cái gì đó ăn thì ko ngờ vừa mở cửa ra

" Ôi mẹ ơi làm hết hồn "

Mai giật bắn mình, sau đó là súng bắn liên thanh, mưa xuân bay tứ tung

" Bị điên sao??? Ko dưng đứng trước cửa phòng người khác muốn dọa chết người à? Tôi đáp tội gì với anh hả????? Chị đây ko có kiên nhẫn đâu nhé. Đừng nghĩ đẹp trai, tài giỏi tí mà thích làm gì thì làm nhé!!!!!! Hà Đình Phong!!!!!! Anh có tin tôi...... "

" cô nói đủ chưa??? Cô nói bị ốm cơ mà???? Sao mắng người giỏi thế. Còn nữa cô muốn làm gì tôi??? "

Ánh mắt anh ta vẫn kiêu ngạo như thường. Nhưng Mai cũng ko phải dạng vừa đâu thế nên

" Anh có tin tôi kiện anh ko? "

giả ngu trước đã, anh ko cần phải nôn nóng, đáp tội với tôi anh chắc chắn ko còn mạng để cười đâu ha ha ha.

" tùy cô thôi, nhưng nói trước nếu cô làm tổn thương bất cứ ai ko liên quan đến chuyện này tôi sẽ ko tha cho cô đâu. Còn nữa Tiểu Long... thằng bé đó rất tốt với cô, nếu khiến nó bị tổn thương lúc đó tôi có làm gì thì cô cũng đừng ân hận "

" anh nghĩ mình là ai hả????? Tiểu Long gì gì đó là em trai anh chứ ko phải em trai tôi vì thế tôi ko phải chịu trách nhiệm với cậu ta. Còn nữa tôi chẳng có chút hứng thú, cũng như tình cảm gì với anh em mấy người thế nên đừng lôi tôi vào chuyện này

Hư, nghĩ mình là ai chứ????? Bắt tôi phải làm theo anh sao???? Còn lâu, dám thái độ với tôi!!!! Được rồi xem tôi xử anh thế nào"

Mai tức tối đóng cửa kêu cái Rầm một tiếng. Nhưng Phong vẫn chưa rời đi, anh nói với vào trong

" cô đã nói thế thì đừng trách tôi độc ác "

Nói xong Phong giận dữ bỏ đi. Mặc dù là một người khó đoán, khi nóng khi lạnh, nhưng với Phong những người thân trong gia đình là một phần ko thể thiếu của anh. Nếu họ bị tổn thương dù chỉ một chút cũng khiến anh đau lòng. Chính vì thế mà để Long ko phải tiếp tục yêu đơn phương rồi bị người khác lừa gạt tình cảm Phong quyết định phen này sẽ ra tay.

_________^^_^^______

" A lô!????? "

" thím bị ốm nặng ko???? Sao ko đi học vậy????? Trên trường đang đồn ầm hết lên đây này"

Cái giọng nửa nam nửa nữ và cách xưng hô vớ vẩn này thì chỉ có thể là Giang ộp pa - một cậu bạn khá thân của Mai ở lớp. Trước đây vốn gọi là thým Giang nhưng từ khi Giang cắt kiểu đầu mới, làm xoăn, nhuộm vàng giống mấy thằng ái ái bên Hàn xẻng thì đc mọi người gọi thân mật là ộp pa.

"Ộp pa ơi!!!! @-##-@ ộp pa à!!!!! "

" ộp pa....ộp..ộp...pa...ộp pa em sẽ là fan trung thành của ộp pa "

những câu sởn gai ốc này của Đạt béo và Quang đao Khiến Giang ộp pa có chút ảo tưởng sức mạnh tuy nhiên rất nhanh bị đám Mai, Ly, Đức làm cho mất hứng

" Mày nghĩ mày là ộp pa thật á????? Mơ đi con gái nhỉ!!!! Chỉ có Mai lùn nhà tao mới đủ đẳng cấp thôi hư!!!!!! "

( xa vạn dặm rồi, gìơ quay về vấn đề chính!!!!!! He he lỗi kĩ thuật tí mà)

" có gì mà đồn ầm chứ???? Cũng chỉ là đánh đấm vớ vẩn thôi mà????? Linh tinh, vớ vẩn, ko quan tâm "

Chưa để ộp pa nói hết câu Mai đã tắt phụt máy rồi.

" teng teng teng!!em đây xinh xinh như bông hoa tuy ko cao nhưng em vẫn chèo tường bao la la la tương lai em sẽ là ngôi sao la la la.. . "

Bài nhạc chuông điện thoại kinh điển của Mai lại reo lên

" a lô???? Anh đã nói là ko quan tâm mà!!!! Thím làm gì gọi điện gớm vậy???????? "

"……………"

" cái gì vầy???????? Anh với thím ỡ đâu ra vậy????? Tớ Yến này!!!!!"

" ơ....à nhầm xin lỗi!!!!!!! Mà cậu ko học lại gọi điện cho tớ là sao????? "

" Max rảnh nên mới vậy!!!!! Mà có việc quan trọng này!!!!! "

" có việc gì mà cần Yến siêu nhân đích thân ra mặt vậy????? "

"…………bananas ………"

" HẢ........SAO.......CÁI.GÌ.......???ôi mẹ ơi con sống làm sao được đây. Yến siêu nhân à cậu có nghĩ tớ nên đi nhảy lầu hay cắt tay tự tử gì gì đó để đáp lại tin tốt lành này ko????!!!!? ?"

" ko tồi!!!!! Làm như thế tiện cả đôi đường, đc ngồi sau nải chuối xanh ngắm gà hỏa thân còn gì hì hì cơ mà ấy tớ còn mẹ già, cháu nhỏ ở nhà đấy va, đừng bắt tớ ngồi nhà đá bóc lịch à nha!!!!!! thì tớ nghĩ cậu phải vui khi anh Phong đẹp zai của tớ quyết định theo đuổi cậu chứ??????? "

" vui cái khỉ gío ấy "

Mai thừa biết là Phong chỉ có ý trả thù, muốn cho Mai một bài học nên mới làm vậy. Nhưng nói thế gìơ ai tin hu hu hu trời ơi sao số con nhọ vậy.... @@@*********@@@

" cố lên Mai nhé "

Được ngày nghỉ học mà Mai cũng ko đc sống yên ổn. Bây gìơ Hà Đình Phong muốn làm gì chứ??? Anh ta bị điên sao lại tuyên bố là sẽ theo đuổi Mai???? Còn nữa sáng nay.......... chẳng có lẽ......?????? Anh ta nghĩ Mai làm tổn thương Long nên mới...ôi trời ơi làm sao sống tiếp đây?????

________^_^_______

Hôm sau đi học

" Oa........ Oa.... oa..... đẹp "

@@@@----*----*---@@@@

vừa bước đến cổng trường Mai đã nhìn thấy một chàng trai đẹp mê hồn, trên tay cầm một bó hồng to, một bông....hai bông....ba bông.....haiz nhiều lắm nói chung là đếm còn lâu. Ko những thế tay kia còn cầm một chùm bóng nay xanh đỏ tím vàng tùm lum nhưng trên đó có ghi dòng chữ như này

"MAI I LOVE U "

Đọc xong dòng này mà Mai xuýt ngất. Muốn kiếm lỗ nẻ nào để phần chui xuống cho yên thân. Đầu tiên còn tưởng là anh chàng nào đó thích chơi trội tỏ tình vs người yêu. Những khi đọc được dòng chữ trên, nhìn rõ khuôn mặt của nam tử kia thì ra là Hà Đình Phong......!!!!!! Thì Mai ko còn chút hi vọng nào. Với vẻ đẹp trai hào nhoáng, lịch thiệp của anh ta lúc này Mai sợ ko kìm lòng đc mà chảy máu mũi mất. Nhưng Xuyến đã từng nói " cậu ko nên tỏ ra yếu đuối hay lộ ra bất cứ biểu cảm gì để đối phương nắm đc, nếu ko kẻ thua sẽ là cậu "

Và Yến cũng từng nói " là bạn cùng lớp tớ chân thành cho cậu biết. Hà Đình Phong anh ấy mà muốn làm gì thì sẽ có ngô khoai sắn ngon lành để ăn. Nếu cậu tức giận anh ấy sẽ càng lấn tới trấn áp cậu, để cậu biến thành con mèo ngoan ngoãn nằm dưới chân. Còn nếu cậu hâm mộ Hồ Quang Hiếu thích chơi trò ko cảm xúc thì bằng mọi giá anh ấy sẽ tìm cách lột da, rồi làm thịt cậu như xử tử một con chồn" nghĩ đến mấy lời này mà Mai thấy ớn lạnh.

Nhìn thấy Mai, Phong đại thần tiến thẳng về phiá cô.

" em nhận lời nhé"

Hỏi một câu ko đầu ko cuối những ko hiểu mới là lạ. Nếu vào những cô gái khác thì sẽ là

" anh à em có tài đức gì mà ông trời lại ban cho em vinh hạnh lớn vậy!!!!!! Cả đời này em nguyện chết vì anh......."

Ko đc, ko đc bỏ ngay ý nghĩ điên rồ này đi....Kiểu này ko thể chấp nhận được Mai đang vắt óc ra để tính cách chơi trội, phải làm cho ông anh này mất mặt mà cô vẫn bình an vô sự thế mới gọi là cao tay .

Nếu trong trường hợp này nữ chính đồng ý thì ko sao, cùng lắm chỉ là mất mặt như trên mà thôi. Nhưng ko bao gìơ có chuyện Mai đồng ý. nhưng nếu từ chối thì chắc chắn cô sẽ bị chửi ko ra thể thống cống rãnh gì.Phải làm sao bây giờ anh đẹp zai đang đến gần kià

________@@@@@@@@@_______

12. Chương Xii: Đừng Đùa Với Chị Đây!!

Loay hoay mất nửa tiếng đồng hồ Mai vẫn cứ đứng đờ ra. Thượng sách chẳng thấy đâu mà chỉ thấy tim đập chân rung. Phong thì đang tiến lại gần mà Mai cứ như người mất hồn, cứ nghĩ là phen này kiểu gì cũng chết chắc. Nhưng ngờ đâu chắc kiếp trước Mai lùn nhà mình ăn ở tốt nên ông trời đã cứu Mai một bàn thua trông thấy.
ông trời ơi! Người thật là tốt quá đi ak! Đúng lúc này lại phái cứu tinh xuống giúp Mai tiêu diệt ác quỷ Hà Đình Phong ka ka ka...!!!!!!

Đoán thử xem đó là gì?????

- một anh đẹp zai ko quen mặt bị Mai nhận làm người yêu, sau đó Phong sẽ thấy ngượng mà rút lui????? Cái này hay *-*

Nhưng

Ko rắc rối vậy đâu, tình tay ba đủ chết rồi. Với lại mấy kiểu này chỉ có trên phim thôi ak! Bên ngoài nam nữ bất phân, làm vậy ko may mà gặp phải thằng gay thì coi như xong..

=====> LOẠI!!!!!!

Còn cái khác ko???

- Còn!!!! hay là Long xuất hiện dẫn Mai đi????

Nghĩ sao???? Long bây giờ còn đang trên đường đi học, Phong đại thần tính hết rồi.

Vậy còn gì nữa ko? Phong đại thần thập toàn thập mĩ vậy làm gì có điểm yếu nào hả trời?????

Ai bảo ko có

" anh bạn gián đáng yêu à???? Sao hôm nay đẹp troai dữ zậy?!!!! Yêu éo chịu đc!!!! Lại đây nào "

Nhìn thấy cứu tinh là Mai chạy ngay lại chào đón mà ko để người khác biết. Thực ra có người đã nói vs Mai rằng ' đã là người thì ai cũng có điểm yếu dù là thần thánh phương nào thì cũng từ người mà ra. Vì vậy Phong đại thần cũng Ko phải ngoại lệ. Thứ anh ta sợ nhất chính là con bé gián đáng yêu ' ha ha chẳng cần quan tâm là giữa sân trường tại sao có gián, Mai giải quyết vụ trước mắt đã.

Đặt em gián bé xinh trong lòng bàn tay rồi nắm lại ( ko tốt đẹp gì đâu thế nên bí lắm hãy dùng nhé. Mà gặp anh đẹp zai tỏ tình nhận lời ngay chứ ngu gì chơi mấy trò vớ vẩn này he he. Chỉ có mấy đứa ngốc ngốc như Mai mới dùng thôi )

Mai tiến lại gần phía Phong

" Rất hân hạnh. Tôi sẽ cho anh câu trả lời nhưng trước tiên tôi có món quà này muốn bù lại chút ít tổn thất ngày hôm nay"

Nói đoạn Mai đưa nắm tay giữ bảo bối ra hướng về phía Phong. Hiểu đc ý của cô nàng lắm chuyện này Phong đưa cho Mai bó hoa tỏ ý cầm hộ rồi đưa tay ra đón lấy món quà của Mai ko chút phòng bị

Vừa nhận đc món quà từ Mai thấy tay mình có cảm giác buồn buồn, nôn nôn. Phong lập tức mở tay ra đưa lại gần nhìn.

Mai lập tức chêm lời vào

" có thấy quen ko???? "

"Quen!!!!!????? " ( trả lơi ngây thơ vãi, Phong đại thần đây ư???? Tin đc ko ta??? )

Mai lại tiếp

" biết con gì đây ko??? Vừa đáng yêu vừa cute, rất hợp với anh đấy "

"Nói thật sao tôi thấy nó xấu xí giống cô mà " ( gì chứ??? Mai lùn nhà mình xinh nhất nhưng bằng con gián hay ko thì còn xem đã )

"Anh đc lắm! Anh học lớp mấy rồi nhỉ??? [Trả vờ ngu tí xem sao] có học qua đánh vần chưa??? Nghe nhé tên con này có chữ G...I...A...N thêm dấu sắc nữa là đc hè hè "

"Cảm ơn (giả ngu hay là ngu thật vậy ) G..I..A..N nghĩa là GIAN thêm dấu sắc có nghĩa là GIÁN...... @@@@@...D.....D...D con.... con....Gián sao ?????? Cô cô...... "

chưa Kịp nói hết câu thì Phong đại ca ngất xỉu thật là.... kém quá mà. Nhưng cũng đúng thôi, hồi nhỏ bị gián cắn một lần nên cứ nhắc đến gián là thấy sợ chứ có biết rõ hình thù nó như thế nào đâu. Thật là tội nghiệp mà.

Sau khi Phong ngã xuống, nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự thì Mai lại độc ác ôm bụng cười ( xấu tính vậy bảo sao ko cao lên đc. Lúc nào cũng chỉ ở ngưỡng 3m bẻ đôi mà thôi ).

Đúng lúc Mai há to mồm nhất để cười thì ko biết từ đâu có vật thể lạ bay vào mồm làm cho mất cười luôn

Cũng may chỉ là cái bánh mì, Mai trợn tròn mắt đảo xung quanh nhưng ko phát hiện ra kẻ nào khả nghi.

Lúc này mấy học sinh nam đứng đó lay lay đẩy đẩy gọi Phong dậy nhưng chỉ thấy anh mơ màng chỉ ngón trỏ vào Khoảng không rồi lẩm bẩm gì đó. Rất nhanh sau đó Phong được đưa vào phòng y tế.

Mai lúc này quai hàm đã bị vẹo chỉ vì cười quá to mà rước họa vào thân. Ko cười đc nữa Mai tiếp tục rảo bước về phía lớp mình. Đúng lúc ấy lại bắt gặp ánh mắt của Long.

Trong ánh mắt ấy chứa nhiều cảm xúc hỗn độn. Vui có, buồn có. Nhưng phần lớn là vẻ kì bí lạnh lùng nhưng lại quen thuộc.

Lúc này Mai mới hiểu ra rằng sân trường chẳng bao giờ tự nhiên có gián cả. Và Mai thầm cảm kích Long rất nhiều.

__________^_^__________

Vừa vào đến lớp

" hoan hô!!!!! * Clap! Clap * đại chiến thánh thần của nấm lùn đã thành công zjhê zjhê "

Một tràng dài do Đạt béo tuôn ra. Sau đó là đến Đức khơ me

" con gái ak!!! Ko bõ công bố nhịn ăn cho mày ăn học, đến đệ nhất mĩ nam của trường mày cũng dám đáp tội, gan mày đúng là to như gan mẹ mày. Làm thế hỏi bố sau này làm sao vác mặt ra đường đây???? "

" chú đừng lo cái Mai mà đi với chú chẳng khác nào cây nấm đi cạnh cây tre. Anh còn ko nhận ra thì lo gì khó sống!!!! @@@@ quẩy lên nào!! "

Đạt béo tiếp lời Đức khơ me.

Vừa nói xong một đám con trai lao vào ném đá cùng. Thật sự thì con trai 11A2 rất ít, chỉ bằng một nửa con gái, tuy ko có đứa nào gọi là quốc sắc thiên hương ( trừ Long đẹp trai ra nhé. Thằng này suốt ngày như kẻ tự kỉ có biết gì đâu mà chém gío ) nhưng độ biến thái đến đáng yêu thì là vô đối.

" em ak! Yêu anh đi anh sẽ làm tất cả để có em "

" ứ... ừ.....đâu...!!!..!!!đồ quỷ xứ.....cứ làm người ta ngượng..... hưmw!!!!! Cho con gián này "

" em....... em..... đáng yêu chết đi được thơm cái nào...chụt woa!!! @ - @****@ - @"

ỌE........Ọe....... ọe..

cái đoạn vừa sến sẩm, vừa chuối cả buồng vừa rồi là kiệt tác có hẹn lại lên của Giang ộp pa (anh) và Điệp bướm (em).

Xem xong mà cả đám đều thấy nổi hết cả da gà lẫn da ốc. Còn Mai thì mặt mày méo mó dở khóc dở cười chẳng biết phải làm gì nữa.

" mày ko phải lo Mai ạ. Nhìn mày con con thế này chắc ko ai làm gì mày đâu. Thôi tao đi ra với em yêu tao đây ngồi đây thêm lúc nữa chắc chốc về ko ăn được cơm quá."

" sao tao phải lo chứ. Đáp tội với chị đây mày nghĩ sẽ được yên thân sao ha ha ha.... ha ha!! " * cười ác độc *

Đạt béo tỏ vẻ nghiêm túc

"Cười đi cẩn thận lại ăn bánh mì như vừa xong đấy."

Nghe câu này Mai ngắn mặt lại ko nói đc gì. Còn Đạt béo tiến lại gần Trịnh Linh

" em yêu ak! Hay mai anh cũng tỏ tình với em như vậy nhé. Em muốn bao nhiêu hoa, bao nhiêu bóng bay bảo anh mai anh mua.....em đẹp như vậy thôi nhận lời yêu anh đi.. @@@@"

"Biến đi " - Linh có vẻ gắt gỏng

Sắc mặt cô vốn đã ko được tốt, nghe xong câu này của Đạt mặt cô càng cau có hơn. Thế rồi ko nói gì chỉ nhìn Mai cay cú đi ra ngoài.

Mai thấy vậy có chút ko vui cũng bày đặt quát tháo như ai

" chúng mày bớt nhảm đi. Lần sau đi học cho thêm tí muối vào túi nhá, nhạt quá đấy " sau đó cũng bực bội đi ra ngoài.

13. Ngoại Truyện: Chúng Ta Còn Là Bạn?

Mai ra khỏi cửa thì vội vàng chạy đuổi theo Linh.
"Linh ak! Chúng ta nói chuyện được ko? "

Nghe tiếng gọi của Mai, Linh dừng lại

"Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. Giờ tôi đang bận mong cậu đừng làm phiền "

Nghe Linh nói vậy Mai như đờ ra

" tôi - cậu... sao??? Từ bao giờ giữa chúng ta lại có cách xưng hô này vậy?? Tớ vốn ko hiểu cuối cùng là tại sao mà cậu lại lạnh nhạt, xa lánh tớ như vậy???"

" từ trước tới giờ và sau này quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ mãi như vậy. Cậu chưa từng và cũng ko thể nào trở thành bạn thân của tôi. Thế giới của chúng ta quá khác biệt cậu nên hiểu điều đó "

Giọng nói của Linh lạnh lẽo, vô vị còn kèm theo chút gì đó giống như kiêu ngạo, khinh bỉ đứng trước mặt Mai nói ra những lời ấy khiến Mai ko chịu được mà cho Linh một bạt tai

"Bốp.. "

Nước mắt Mai đã lưng tròng nhưng lại có vẻ như sẽ ko bao giờ rơi xuống. Còn Linh cô thản nhiên như ko khiến Mai như phát điên

"Tớ có làm gì sai thì cậu nói xem nào! Sao lại im lặng như thế chứ? Chúng ta vốn là bạn thân mà. Cậu ko vừa lòng điều gì thì nói ra tớ sẽ thay đổi mà. Làm ơn trở lại như trước đây đi cậu như vậy rất giả tạo đó cậu biết ko?"

"Cậu... Nghĩ có thể sao?? Xin lỗi tôi làm ko được....trước đây tôi cũng từng nghĩ chúng ta có thể là bạn. Nhưng Hà Đình Phong chỉ có một trừ khi....cậu rời xa anh ấy !!!! Cậu làm được ko? "

"Là vì chuyện này sao? Tớ vốn đâu muốn lại gần anh ta. Chuyện giữa hai người mình đâu có xen vào, Nhưng Chỉ vì tên đó mà tình bạn 10 năm giữa chúng ta trở nên như thế này sao? Câu..thật vô lý ....cậu.... cậu ko thấy bất công với tớ sao???? Tớ đã làm gì chứ??? Tớ và tên đó chẳng có gì cả! Cậu lẽ ra phải là người rõ nhất chứ?? "

Nói đến đây Những giọt nước mắt đầu tiên của Mai đã rơi xuống. Câu nói đó của Linh thật sự khiến Mai thấy tủi thân. Mai vốn coi Linh là bạn thân, sẵn sàng hi sinh, chia sẻ cùng Linh mọi khó khăn vậy mà......!!!"???

Mai ko nhìn Linh nữa, ánh mắt cô xa xăm nhìn lên bầu trời xanh trong ko một gợn mây. Trong vô thức Mai quay lưng bỏ đi, nhưng đi được hai bước thì Mai dừng lại. Linh vẫn đứng đó, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt thách thức, nụ cười khinh bỉ nhìn Mai

"Cậu vốn ko làm được, vậy thì đừng làm tốn thời gian của tôi chứ. Ngày từ đầu tôi cũng ko mong rằng cậu có thể tránh xa anh Phong, vậy thì cậu cứ ở đó đi, tôi sẽ đến và đá cậu ra ngoài"

"Tớ làm được! "

Đúng vậy! Hà Đình Phong - anh ta đâu phải là gì đó quan trọng trong cuộc sống của Mai. So với tình bạn 10 năm giữa Linh và Mai anh ta chẳng là gì cả. Mai tránh xa anh ta là điều đương nhiên.

"Có phải tớ tránh xa anh ta tớ và cậu sẽ vẫn là bạn tốt đúng ko? "

Mai đưa tay lên lau nước mắt, quay lại thẳng thắn nói với Linh và nghĩ rằng chỉ cần mình làm như vậy thì mọi thứ sẽ trở về như trước đây.

Nhưng......

" không !!! " giọng của Linh to hơn, dường như cô đang mưu tính điều gì đó.

" cậu ko những phải tránh xa anh ấy mà còn phải giúp tớ có được anh ấy. Những điều này một người bạn thân như cậu chắc có thể giúp tôi chứ?.... ha ha chỉ cần tôi có được Hà Đình Phong thì chúng ta sẽ vẫn là bạn....!!!?? "

" cậu quá tham lam.....tình bạn là thứ cậu có thể đem ra trao đổi thế sao?? Vậy thì tình bạn đó của cậu tớ ko cần. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu ,cuối cùng chúng ta có còn là bạn???? "

" tôi nói rồi cậu ko nghe thấy sao? Sẽ chẳng có tình bạn nào giữa tôi và cậu nếu như anh Phong ko thuộc về tôi "

" cậu có được anh ta rồi thì sẽ thấy vui sao??? Sẽ ko bao giờ đâu. Những thứ vốn ko thuộc về cậu thì đừng cố tranh giành, Nếu ko đến cuối cùng người chịu đau khổ sẽ là cậu "

"Đó là việc của tôi ko cần cậu quản, tôi ko ép cậu phải làm điều cậu ko thích. Cậu và tôi ? Tình bạn giữa chúng ta chính thức chấm dứt ở đây"

"Được thôi nếu đã như vậy thì chúng ta sau này sẽ coi như ko quen biết nhau. Hai chúng ta sẽ ko còn là bạn nữa. Câu cuối cùng tớ muốn nói với cậu chính là: làm người phải biết buông tay nếu ko chỉ có thể nhận được đau khổ!"

Nghe Mai nói vậy trong lòng Linh bỗng nhói đau, một đợt sóng nhẹ khẽ gợn trong tim Linh. Chỉ vì muốn có được Phong mà mất đi người bạn thân, như thế có đáng hay ko...??? Linh cũng ko thể phân biệt nổi. Có lẽ cô đã sai chăng???... vì người mình yêu làm như thế liệu có sai???? Linh ko biết cũng ko muốn nghĩ nữa. Dù gì giữa Linh và Mai vốn cũng đã có rất nhiều sự cách biệt, tiếp tục hay dừng lại......???? Thật khó nghĩ

___________*-* ________

14. Ngoại Truyện: Đặt Biệt Danh Cho Phong Đại Thần ...@@@@!!!

"Đố Hà Mai......đây là lần thứ hai của tuần bạn đi học muộn thì phải lần trước mới bị viết bản kiểm điểm và phạt cảnh cáo bạn thấy vẫn còn nhẹ đúng ko? Trường hợp vi phạm lần hai trong tuần như của bạn Đoàn trường sẽ sử lý nghiêm khắc, giờ bạn có thể về lớp "
Mai "………" Cứng họng luôn chứ còn gì nữa, một tràng dài tuôn ra ko có chút biểu cảm, tên Phong đại thần này thật là khó ưa mà. Anh ta cậy có chút tài sắc thì lên mặt sao???? Đã thế chị đây sẽ dìm cho chú chết chìm luôn. Phong đẹp zai ak Phong đẹp zai!!!! mà ko giờ Mai phải đặt tên cho hắn......????? Để khắc sâu mối thù trong tim, Mai cần đặt cho kẻ địch một biệt danh. Gọi là gì cho độc đây?????

- Phong lòng lợn nhé??!! @@@??

"………" điên thì cũng vừa thôi chứ, gọi thế đau hết cả mồm, mà Mai thích ăn lòng lợn vậy đặt biệt danh này xong thì làm sao mà dám ăn nữa. .....????=> thôi đổi cái khác *-*

hay gọi là Phong đại đần [ từ cách gọi Phong đại thần mà ra ] nhưng......????? Có vẻ cũng ko ổn lắm. Vậy biết đặt là gì đây ta???? Tên này khi nóng khi lạnh, khi cười khi cứng. Nhìn vừa giống đá tảng, vừa giống con lăng quăng. Bề ngoài thì là hoàng tử bạch mã nhưng bên trong lại là đại ca xã hội đen khét tiếng. Một kẻ đa nhân cách như vậy thì gọi là ' bà tám ba phải đi ' cũng ko tồi đấy chứ?????

- Gọi thế có vẻ hơi dài dòng.....*-*&*-*

- hay cách điệu gọi là thím Phong đi. Dù gì tên này đến con gián còn sợ đến ngất xỉu thì làm sao xứng là nam tử hán vậy nên gọi bằng thím hay chụy là chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì nữa. ....!!!???? Đúng ko? Chọn biệt danh này đi???

- ko được cay cú lắm thì phải! Biệt danh này chưa là gì. Thích thì gọi luôn là Phong đồng bóng đi, cũng được đó....!!!!!!????..một ý kiến ko tồi mà.

@....@ có vẻ có lý......hay..... cơ mà ko được! Ở lớp Mai đã có thím Giang với chụy Điệp rồi. Gia đình có văn hóa nên ko nhận kết nạp thêm thành viên. Nên gọi bằng thím hay bằng chị đều bị loại. Còn gọi là Phong đồng bóng ko ổn lắm. Anh ta vẫn còn đẹp trai phong độ lắm. Nên đặt biệt danh kiểu này ko ổn = > thôi ko chọn cái đồng bóng nữa. Kiếm cái khác hay hơn vậy

Vậy ko gọi là lòng lợn, ko gọi là đại đần, ko gọi là thím. Ko gọi là chụy..... @@@@...vậy gọi bằng cái gì cho nó độc đây?????

HAIZZZZZZA....... A...A.....ZZZA!!!!!

thế này ko được, .thế kia ko được vậy thì dẹp cái vụ đặt biệt danh này đi cho nhẹ.... ！！！

- điên sao????? Mai đã muốn làm gì là phải làm đến cùng, Nhất định phải tìm ra biệt danh thật độc, thật cute cho anh ta.

~T_T~*^O^*~>_~*^▁^*::>__¦¦¦#^_^^_^||%>_%#^_^#>3_3(~O~)zZ(~O~)zZo(^^o)╰_╯╰_╯﹋o﹋￣ε ￣ (o^^)o(*^﹏^*)

Ôi trời ơi nghĩ nhiều quá giờ thành ra ngu dần đều rồi thì phải... ????

-……

-……

_…………

thôi nhé bậy giờ chốt nhé.. chọn nãy gìơ thấy hơi nhảm thì phải.... Hà Đình Phong..... cái tên này nghĩa là họ Hà nhà anh ta có thể làm gió ngừng thổi????? Gì chứ??? Mơ sao....???? Ayzzzzz... ản.. ni. ...à.!!!! Ko có mùa xuân đó đâu em ơi, nghĩ anh ta là thần đồng sao??? IQ của anh ta là bao nhiêu chứ? Có 270/300 thôi chứ mấy!!! Đầu anh ta cũng chỉ chứa óc như người bình thường thôi chứ có khác gì đâu? Hay não anh ta được làm bằng hợp kim sắt thép, hay là làm bằng kim ngân châu báu????? Aizz lắm chuyện đồ óc trô như anh ta Mai ko thèm chấp.

Ak!!!!...Hay đấy?!!! Hay gọi anh ta là Phong ong chúa đi. Nếu nói theo kiểu của Quang Đao thì ong chúa nghiã là óc chó ha ha ha... đúng vậy Phong ong chúa...là Phong óc chó ha ha ha.... chọn cái này đi, được đấy.

P/s có thánh nào muốn góp ý hoặc thấy cái gì ko ổn thì cho xin 1 vote rồi cmt nhé cảm ơn

Dạo này bận thi cử, các bạn thông cảm Khoảng 2 tuần nữa tiểu nữ tử mới up được truyện. Các thánh thông cản nhé!!!!!

^(oo)^(^O^)(^3^)(⊙o⊙)(⊙o⊙)？ (o^^)oo(^^o)
¦¦¦#^_^^_^||%>~*^▁^*::>

15. Chương Xiii : Cô Chết Với Tôi

Sau lần bị Mai chơi cho quả cay ko còn gì để cú Phong tỏ ra nguy hiểm vô cùng. Anh ko còn ám Mai như âm hồn bất tan nữa mà chuyển sang bật chế độ chảnh cún. Âm thầm quan sát và lặng lẽ chuẩn bị cho một trận chiến đẫm máu...K.k k
_______^_^____*-*___________

Dù Mai ko biết chính xác là gì nhưng gần đây mí mắt cô cứ giật mãi, điềm báo chẳng lành này khiến Mai quan ngại ko ít. Cô tìm đến quân sư tin cậy của mình

" chẳng hiểu sao nhưng dạo này tao hay gặp ác mộng lắm mày ah! Mà cái đáng nói ở đây là tao toàn mơ bị cái thằng cha già Phong ong chúa nhà đối diện hành hạ như một con ngu, éo biết sao, mày cho tao ý kiến gì hay đi?? "

" mày muốn an toàn thì cùng tao đi học võ. Tao tìm được một chỗ đảm bảo chưa cần 1 tháng mày có thể dùng ngón tay út quật thằng cha đó chết tươi đành đạch ha ha ha... mày thấy sao????... ko tồi đúng ko???? "

Quả thực là ko tồi chút nào nghe Xuyến dụ dỗ, Mai nhảy vào học võ. Và công khổ lao cả nửa tháng cuối cùng cũng có chỗ dùng.

Vài ngày sau...

{ cùng là một sự việc nhưng lại được hai nhân vật chính của chúng ta phát triển theo hai hướng khác nhau } phân đoạn chung:

Một buổi trưa oi bức, nóng nực và khiến người ta muốn bùng cháy như bao buổi trưa mùa hè khác.

Trên đường đi học về nhà, đúng đoạn đường vắng vẻ nhất, kín đáo nhất

- cướp.....cứu với.. có ai ko????.. A. A.....@...@..!!!

- cô em kêu gì ? Anh có làm gì e đâu!!!mà kêu thế thì làm gì có ai nghe thấy chứ? Thôi kêu làm gì cho tốn calo, Lại đây với anh nào

- đồ biến thái cút ra kia!!! Đồ xấu xa. Muốn làm cái gì hả???? Tôi....tôi... tôi ko sợ mấy người đâu nhá....có giỏi thì...đừng...đừng có mà qua đây.......A....A...có ai ko cứu tôi.. !!!&&&@-@????

- anh bảo rồi mà em yêu ak! Lại đây với anh đi! Hay anh kêu giúp em nhé.... ha ha....Cứu tôi với.

- có ai ko cứu với

-......

- em thấy ko làm gì có ai đâu

- A.. anh muốn làm gì...????

__^_^_cắt _^_^__

Theo dự kiến của một anh chàng đẹp zai thì tiếp theo đó sẽ là:

Phù....phù...vù.... vù... ( đây là tiếng của gío )

Một anh chàng đẹp trai xuất hiện, mỗi tội bịt khẩu trang đen. Nhưng nhìn tổng thể body thì thì thật là mê li, chuẩn đến từng mi li mét. Mới nhìn thôi đã thấy hấp dấn rồi... ^*-*^{...}

Soái ca xuất hiện với một pha hết sức ngoạn mục sau đó thì đánh đấm....Bụp....chát....bốp...bốp.. !!!

Rồi là: Á....Ối...Ớ....A...A!!!

Chỉ trong vòng vài giây bọn biến thái kia đều bị đánh gục. Giải cứu mỹ nhân. Sau đó nàng nhìn chàng ko chớp mắt. Hơn nữa từ đôi mắt đẹp mê li của nàng hàng ngàn hàng vạn trái tim bay tứ tung loạn xạ. Nhưng xin lỗi chàng chẳng thèm quan tâm mà phũ phàng quay lưng ra đi, chỉ bỏ quên một cây sáo cho nàng giữ làm tin nếu có duyên thì sẽ tái ngộ.

Rồi nàng ngày nhớ, đêm mong mỏi mòn chờ ngày gặp lại. Sau đó chàng xuất hiện và đá bay nàng ko thương tiếc bằng sự lạnh lùng vô đối, dày vò nàng trong đau khổ....k.kk??!! @@ ( thật sự là ác độc )

Nhưng....

Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ông trời có mắt đã cứu Mai mấy lần, lần này cũng sẽ ko bỏ mặc cô .

Nối tiếp màn kịch trên, đời vốn ko như là mơ, sự thật thì luôn phũ phàng... thế nên

Sau khi nghe tiếng kêu cứu chuẩn là có một anh chàng bịt khẩu trang, dáng đẹp xuất hiện, nhưng khung cảnh bày ra trước mắt lại khiến anh ta há hốc mồm, trợn tròn mắt vì....lũ sở khanh kia đều đã bị chói lại,Thấy vậy anh chạy vội lại hỏi

- " con bé đó đâu rồi "

-" nó bá đạo lắm, cởi trói cho tao đã "

- " ôi Trời? Hỏng hết cả việc của anh rồi mấy thýmk.... rút cuộc thì CON BÉ MAI ĐÂU??????!!!!! "

Đúng vậy, Mai đâu????

- chị ở trên này chứ đâu... hêh.***!!!

Thì ra mấy tên đểu giả kia chỉ là cộng bún khô, Mai mới búng nhẹ đã bị ngã tới tấp. Sau đó bị cô trói lại. Đang định gọi Người đến thì lại có người xuất hiện nên Mai chèo lên cây quan sát, ko ngờ lại phát hiện thêm đồng bọn thế là nhảy xuống đánh cho cả lũ chạy tơi bời....rõ ràng là ba nam to cao vạm vỡ nhưng lại bị một con bé chiều cao 3m bẻ đôi cầm gậy đuổi đánh....haiiiizzzzz!!!! Thật sự là rất mất mặt....+ @-@ +

vậy là âm mưu trả thù của một ai đó đã bị thất bại thảm hại

tiếp theo đây ý định trả thù tuy vẫn còn nhưng mọi chuyện sẽ khác.....vì sự xuất hiện của một hot gơn... ^_^......=>@-@- ????

16. Chương 15

" alo! Sao đột nhiên hôm nay rồng lại gọi điện cho tôm vậy? Anh ăn no dửng mỡ ko có việc gì làm định gọi điện cho tôi gạ đánh nhau sao????! "
" cô bớt nhảm đi được rồi đấy, tôi đâu có thiểu năng như cô! Não tôi nhiều nếp nhăn lắm, cô có đếm mọt kiếp cũng ko hết đâu, vào việc chính luôn, lát về đợi tôi ngoài cổng trường, tôi có việc muốn nói"

Tút....tút... tút...

-"………

Mai chưa kịp nói gì thì Phong đã cúp máy.

Tưởng mình là ai chứ? Tính nói là người ta phải làm hay sao??? Hưmwm!!! Đợi đấy chị đây chờ chú nhé, đồ ong chúa ngu ngốc.

Mai độc thoại nội tâm như một con tự kỉ rồi vênh mặt, cong mông bỏ đi, nhưng chưa đi được bao lâu thì đã nghe tiếng gọi

" Đỗ Hà Mai "

Giọng nói lạnh băng, tuy có phần nữ tính nhưng sát khí đùng đùng

" chị gọi tôi sao? "

Khi Mai quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt baby dễ sợ, da trắng, má hồng, môi đỏ, tóc đen...nói chung là nhìn rất nai tơ luôn. Nhưng mỗi tội cái kiểu nhìn liếc xéo của cô ta khiến Mai chẳng thể nào có chút gì gọi là cảm tình được. Ko những thế cái miệng xinh xinh của cô ta ko biết ăn cái gì mà toàn nhả ra lưỡi dao nhọn, chỉ thích xúc xỉ người khác

" có phải cô lùn quá nên não với tai cũng bị teo lại ko? Tôi ko gọi cô chẳng lẽ gọi con cún ngoài kia? "

Nghe mấy câu này mà Mai thấy máu trong người như đang sôi sùng sục, mắt nổi lửa nóng hừng hực, hai tay nắm thật chặt, răng nghiến nghe tiếng ken két...nói chung là...bà điên lắm rồi nhé, nói thêm câu nữa xem có cho mày ăn dép ko??? Dám gián tiếp chửi bà là cờ hó hở, được...!!!

Tuy rất tức giận nhưng Mai cố kiềm chế

" hỳ.. ko biết là tôi có vấn đề hay là tiếng của chị khiến tôi ko nghe được, tôi nhớ rằng mình đã nghe tiếng bò rống, lợn bị chọc tiết, quạ kêu, khỉ gáy....nhưng...sự thực thì tôi vẫn có thể hiểu, còn chị nói thì....vô phép một chút nhưng chị nên về học lại lớp mẫu giáo đi để phát âm chuẩn tiếng người "

" cô...được lắm..*@-*@ ?!!! Mà thôi loại người lùn tẹt như cô, tôi đứng cạnh lâu sợ sẽ bị người khác cười nhạo "

" ha ha ha..... cười như vậy đủ chưa??? Hay chị muốn tôi cười lớn hơn??? Chị nghĩ là hoa khôi của trường thì có quyền ảo tưởng mình là number one sao??? Ak mà chị tên gì ấy nhỉ???... chua ngoa như vậy chắc chị tên là chanh rồi??? Đúng ko? Ây ak mà là chanh ta hay chanh tây?? Thực sự thì nhìn chị giống chanh già, chanh héo hơn...!!!"

Nghe Mai nói đểu nãy giờ cô nàng hót gơn Tạ Thảo Vi tỏ ra vô cùng tức giận, hai mắt cô ta đảo loạn xạ, mặt đỏ gắt lên, có vẻ là chị già đây sắp bùng cháy...một làn khói nghi ngút tỏa ra, trông chị ta lúc này chẳng khác gì con bò khi nhìn thấy tấm vải đỏ, tuy nhiên khả năng kiềm chế cũng ko tồi

" nghe kĩ đây con nhỏ láo toét, nếu còn tí óc thì hãy tránh xa anh Phong ra, nếu ko đừng kêu chị đây ko biết nhường nhịn trẻ con cấp một....!!! Đối với loại người như cô em giá rẻ như bèo, vất ngoài đường chưa chắc lão crazy ngoài kia đã thèm ngó, đừng ảo tưởng sức mạnh!

" ai nói cô ấy ko đáng giá???? "

Bà chị kia đang chu mỏ chỉ trỏ thì có tiếng chen ngang

" chị nói ai vậy??? Tự nói bản thân mình sao??? Tôi thấy thật sự là như vậy rồi..hưwm! "

" cậu.....Ngô... Thành... Long...??? Sao cậu lại ở đây???"

Trước sự ngạc nhiên của Mai và vẻ mặt căng như bình đựng xăng của bà chị Thảo Vi, Long xuất hiện, từ từ kéo Mai vào lòng

"Đối với tôi cô ấy là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho thế giới này,còn chị...ko đáng một xu...!!"

"Này nhóc? Nghĩ mình là ai mà hỗn láo vậy hả??? ( vừa nói chị ta vừa tiến lên định cho Long một bạt tai nhưng )

" Vi...?? Em đang làm cái quái gì vậy????? "

Hà Đình Phong xuất hiện rồi chỉ liếc mắt vẻ dò xét nhìn Long với Mai đang ở trạng thái tay trong tay. Sau đó kéo bà chị kia đi

" đủ rồi đó, đến lúc em phải về rồi....anh có chuyện muốn nói với em... đi theo anh "

Như thế đấy bà chị kia bị tên Phong ong chúa lôi đi như một cái rẻ lau nhà ha..ha. ha.

Nhưng chị ta chẳng chịu yên phận chút nào,vẫn còn hăng định lao vào tẩn cho Mai một trận

" con nhỏ đáng ghét, mày có ngon thì lại đây...chị đây ko biết con ngán là gì đâu nhá, mày dám cướp người yêu bà hả... "

" vi...vi....em có dừng lại ngay ko??? "

Nghe Phong hét lớn chị ta cũng hạn chế điên một chút....sau đó Phong phải đích thân bế chị ta ra ngoài mới dập tắt được cơn ghen tuông vớ vẩn này.

Còn lại Mai và Long, cả hai nhìn nhau cười cười nhưng có chút hơi ngượng nghịu, rồi Mai kiếm chuyện để buôn cho bớt nhạt

" sao lần nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc vậy...??? Có khi nào cậu theo dõi tôi ko? "

Mai chỉ hỏi đùa nhưng thấy Long ngượng nghịu gãi đầu cô bắt đầu hoảng

" cậu theo dõi tôi thật sao?? Hả ???đồ biến thái???! "

Mai vừa nói vừa lấy cặp sách đập vào người Long

" Đủ rồi "

Chỉ có vậy rồi Long vùng lên dang rộng đôi tay ôm trọn Mai vào lòng mặc dù Mai cố vùng vẫy nhưng đột nhiên người cô mềm nhũn, chân tay chẳng còn chút sức lực nào cả. Và rồi bỏ mặc mọi thứ, Mai cho phép bản thân nghỉ ngơi, cô dựa vào ngực anh, đúng nơi mà tiếng đập thình thịch...thình...thịch..phát ra ngày một nhanh.

" em muốn anh phải làm sao mới chịu ở yên một chỗ, lúc nào cũng bắt anh phải lo lắng em thấy vui lắm sao???? "

- "………"

" anh yêu em, ngốc ạ! Dù em chỉ cao 3m bẻ đôi, dù với người khác em ko đáng giá. Nhưng em là vật báu của anh đấy. chẳng biết từ bao giờ nữa....mà cũng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại có thể nói ra dễ dàng vậy nhỉ...??? Mà thôi dù gì anh cũng nói rồi, anh yêu em. Cho dù thế nào anh cũng vẫn yêu em. Làm.....làm người yêu anh nhé... ?????"

-"……"

-"……"

" sao em ko trả lời???? "

-"………

" khò....k..h..ò..ò..ò "

Long -"………"

" em ngủ.....ngủ rồi sao??????.....vậy là.....??? Ôi trời ơi..??@@@-*@@-*%&

Sự đời thật buồn cười, đôi khi mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, chẳng cần bạn phải sắp đặt hay dày công tính toán. Tuy nhiên duyên trời đã định đừng nên cố cưỡng cầu, " hữu duyên thiên lý năng tư ngộ - vô duyên đối diện bất tương phùng"

Mai và Long tuy có duyên nhưng tình cảm của họ sẽ về đâu?

_______^_^_____

17. Chương 16

" hôm qua là cậu đưa tôi về sao? Cậu biết tôi bị mẹ chửi thảm như thế nào ko? Sao ko gọi tôi dậy chứ?? Cậu đúng là đồ tồi mà"
" đang trong giờ học mà, cậu là lớp trưởng nên trật tự đi "

" đồ biến thái, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Cút đi "

____________

Reng....reng.....

Vậy là một tiết học nữa lại qua đi. Với Mai cô luôn sống theo cái phương trâm vô cùng lạc quan " hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống " chính vì thế mà mọi chuyện ngày hôm qua chẳng còn gì đọng lại trong đầu cô.

dẫn đến

Đập bàn " Bốp" một tiếng rồi hùng hổ đi xuống căng tin

Là cách Mai vẫn làm để tỏ ra mình đây nguy hiểm, nhưng thực chất thì....????... haizzzzz!!!!!... khó nói lắm...@-@ ##?!??

Vì căn bản đây là một vấn đề nan giải, càng giải càng rắc rối, vậy nên quan tâm làm gì cho mệt. Chỉ cần biết những đứa chiều cao mét rưỡi thì thường tự an ủi mình kiểu kiểu như thế này là oki rồi.

Chẳng hiểu sao vừa ra đến cửa lại gặp ngay Tú tèo

" êiiii!!! Con Đức Mây đi đâu đấy mua hộ bác chai nước cái coi???? "

" mày ngứa mồm sao?? Cho một trận giờ!! Biến đi "

" ấy làm gì mà căng? Hôm qua mày bị đánh ghen sao? Trịnh Linh... ak mà thôi, xuống căng tin thì mua hộ tao chai nước lên đây là được rồi "

Vừa nhắc đến Trịnh Linh thì Tú đột nhiên ấp úng, sau đó thì ko nói gì nữa khiến Mai có chút tò mò. Chuyện hôm qua với Linh thì có liên quan gì đến nhau chẳng lẽ......v..v... mà chắc Linh ko làm như thế đâu.

Nghĩ vậy Mai lại tiếp tục hùng hổ bước đi. Bỏ lại Tú tèo đứng đó tỏ vẻ khó sử. Nhưng Mai cũng chưa đi được bao xa thì lại gặp Đạt béo đang theo đuôi Linh cười cười nói nói một mình như thằng đao trong khi Linh chẳng thèm quan tâm

" bấy bề ak!! Anh mua kem cho em nha??? Đôi mắt em đẹp mê hồn, đôi môi em quyến rrrrú..ũ, tóc em đen, dáng em đẹp,em đúng là....đồ cổ ngàn năm đó nha.... hah... ha..ha Em ko thấy buồn cười sao???? "

Những lời này phát ra vừa lúc Mai đi tới

" nhảm nhí thì có! Đạt béo ak ra Mai dạy cách chinh phục Linh, khen thế ko có tác dụng đâu mà Linh ghét đây, Linh nhể "

Đã lâu lắm rồi, đúng vậy! Kể từ khi thằng cha ong chúa kia bước vào cuộc sống của Mai thì những câu nói đùa với Linh dường như ko có. Mà đúng hơn là Mai chẳng hề nhắc đến Linh luôn. Nhưng hôm nay ko hiểu sao Mai lại tự nhiên như vậy, cứ như thể hai người lại quay về như trước đây.

Nhưng

Linh vẫn lạnh lùng, chỉ có Đạt béo nhanh mồm

" like! Đã có người bảo kê @@ yêh!! Mai??? Hãy giúp tớ trên con đường chinh phục Trịnh Linh...please! Help me *-*!!!@-@! "

"Oki nuôn, Tí Mai đưa bí kíp cho hê hê "

" các cậu ko thấy ồn ào sao??? Thật nhạt nhẽo "

Linh chỉ lạnh lùng buông vài câu rồi tiếp tục bước, Mai trước thái độ đó của Linh thì chỉ cười nhạt. Còn Đạt béo " em ơi!!! My nớp đừng bỏ anh ở lại mà " cũng chạy đuổi theo Linh luôn.

Nhìn Đạt với Linh, Mai thực sự mong hai người họ có thể thành đôi. Hà Đình Phong vốn ko hợp với Linh, nếu cố cưỡng cầu sẽ có ngày người chịu đau khổ chỉ có thể là cô. Còn Đạt béo thì khác, tuy ko có vẻ hút hồn của một soái ca nhưng lại có nét đáng yêu, sự thánh thiện như một thiên sứ. Mà điều đặc biệt là họ rất có duyên, tình cảm của Đạt bắt đầu vào ngày cá tháng tư, khi mà anh chàng này định tỏ tình với một cô bạn khác nhưng ko may lại nhầm Linh với cô gái đó, thế là đã đùa thì đùa đến cùng. Dần dần ko hiểu là do mọi người gán ghép, đùn đẩy hay là những cử chỉ rất nhẹ nhàng, lặng lẽ ít ai chú ý đến của Linh khiến Đạt động lòng. Nhưng nói chung người có duyên đến cuối cùng sẽ ở bên nhau, và Linh với Đạt sẽ như Long với Mai hay sẽ về đâu???? { cái này tác giả ko dám nói trước mà cũng chẳng biết sẽ ntn nữa }

_____________

Cầm trên tay chiếc bánh mì thơm ngon, Mai chạy ngay lên lớp để xơi cho nóng. Nhưng lúc đi đến đầu cầu thang thì lại đụng mặt với bà chị tên chanh, mà ko biết là chanh tây hay chanh ta nữa. Chỉ biết là độ chua ngoa của chị ta gấp mấy chục lần độ chua của axit đậm đặc.

" đồ rẻ rách "

Ném câu đó cho Mai như thể chị ta là nữ hoàng vậy. Mà ko nhìn chị ta giống lũ du côn đầu đường xó chợ hơn.

" xin chào! Con đàn bò chua ngoa "

Nghe Mai nói vậy xong mặt chị ta biến sắc hẳn. Ko mới lạ, câu độc quyền này là của Giang ộp pa đó....đảm bảo nghe xong tức hộc máu mồm cho xem.

Cơ mà thiêng vậy, sau này chắc chết đốt hương muỗi cũng lên mất, Mai vừa nghĩ đến thì ộp pa đã xuất hiện

" Êiiiii! Lấm nùn, mày nàm cái gì ếy??? "

Chẳng biết ăn ở kiểu gì mà thằng ak mà ko bà thím này chuyên đời bị lộn âm n vs l. Nhưng lại rất có ích trong việc chửi nhau đấy

" hưwm! Cùng một lũ vô học "

Bà chị kia cười đểu rồi định bỏ đi ko ngờ

" A "

Tiếng kêu rất thảm thiết vang lên trong khi Mai đang há hốc mồm nhìn những gì bày ra trước mắt thì Giang lại đứng với dáng vẻ chảnh cún, đắc ý với chiến công của mình.

Nhưng...là chiến công gì??? Còn là cái quái gì nữa khi bà chị kia đang tạo tư thế bơi xải trên mặt đất.

Nhìn kià, một chân co một chân duỗi, hai tay ôm ngực ( thề chứ mặt đẹp thế này mà ko ôm đi ôm ngực, méo hiểu sao luôn ) thật sự là mất hết thể diện mà. Cơ mà klq nhưng chắc phải lấy muôi cạo thì chị ta mới đứng dậy được mất. Còn nữa nghe ộp pa chửi mà hết muốn sống luôn

" mày....m...mày...nhé...con đàn bò chua ngoa, hôm lay ộp pa sẽ cho em biết thế lào nà nễ độ nhá...á..á.. con đàn bò đáng ghét, cô thấy cô làm thế có được ko hả? Cô có xứng có mặt trên đời này ko hả????? Nghe này....( BỐP )...ộp pa đã bảo nghe mà....thôi ộp pa mệt rồi, ây nùn lấy xẻng xúc cmn đi cho ộp pa @@?@? Hư...?: )))"

Chuẩn là chụy Giang luôn, rõ ràng lúc nào cũng tự xưng ộp pa nhưng mà ăn nói rồi là cử chỉ điệu bộ thì chẳnh khác gì một bà tám lắm chuyện. Tuy nhiên thằng này chắc là thẳng...???

Klq nhưng dù gì con đàn bò chua ngoa kia cũng bị dạy cho một bài học ròi, chắc ko dám làm gì đâu...cơ mà nhìn mặt chị ta thì Mai cứ cẩn thận thì hơn một tương lai ko ca chắc cô sắp bị hỏi thăm rồi.. k.kk.

_________

…………………………………

_________^_^_____:)))

18. Chương 17

Phải làm sao đây!
giờ anh phải làm sao đây! Đợi chờ gì nữa khi em đã đi mãi ko về đây.....!!!

Giai điệu đó được Long ngân nga suốt mấy tiết học liền khiến Mai nghe mà muốn ói.

" này? Anh bạn! Cậu có thể stop parking được ko? Sắp thi học kì rồi, tôi cần tĩnh tâm để học"

Mai ko nói thì cũng chẳng ai trong lớp này để ý, một năm học trôi qua thật nhanh, chẳng mấy mà lại thi cuối kì rồi.

Haiiiiizzzz!!!

Tiếng thở dài đó chính là tiếng lòng chung của mọi học sinh mỗi khi kì thi đến. Và các thánh trong lớp 11A2 này cũng ko phải ngoại lệ

Chỉ cần nhìn thấy đống đề cương ôn tập thôi là đã thấy nản rồi, nhưng mà ko ôn thì làm sao mà thi được đây? Người ta ví thầy cô như những người lái đò còn học sinh là người đi đò vậy mà khi gặp nguy hiểm người đi đò lại ko được dùng phao, nói như thế thì ví von làm gì cho mệt ko biết.

Cứ hết đứa này đến đứa khác kêu la, một không khí nặng trịch, căng thẳng, bí bách bao trùm lên tất cả, rồi từng người từng người một

- Mẹ!?? Éo học nữa bây giờ, năm nào cũng đề cương một đống, suốt ngày học, chẳng tích sự gì... hư.. hưwm?!!!!! Ko thèm học nữa

- chuẩn luôn! Còn tuần nữa mới thi mà học làm gì sớm?? Vất đấy đi chơi!!

- trời ơi?!!!! Ộp pa đau đầu rồi nha!!!! Ộp pa ko muốn học nữa đâu ak!!!!

- đệt! Ngày nào cũng phải học chắc tao chết sớm quá, thôi tao đi tán Trịnh Linh đây. Bấy bề ak! Anh đến đây

-……

_………

_…………

Từ những phát ngôn rất ư là có tính kích thích ở trên ======> chẳng có ai muốn học cả

Thế là

Bật chế độ quẩy anh em ơi!!!!!

Lần này ko phải lệnh của Mai mà là của Quang đao. Thằng này lúc nào cũng như thằng dở, học hành thì ngu si đã thế còn chuyên đời bày trò nghịch ngu nhưng mà lớp ko có nó chắc buồn tẻ chết mất.

Thế là nghe lệnh Quang đao nhạc được nổi lên, giai điệu quen thuộc của bài hát đang hot bên Trung Quốc - quả táo nhỏ

Ni shi wo de xiao ya xiao pingguo

Zenme ai ni duo bu xian duo

Hong hong de xiao lian wennoan wo de xinwo

Dian liang wo shengming de huo huo huo......

Nhạc vừa nổi lên thì như có một luồng khí mới thổi vào, cả lớp ai cũng tươi tỉnh đung đưa theo điệu nhạc.

Và thế là chẳng ai chịu học bài hêh!! ¥¥¥*@*@

_________

" cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi gọi nãy giờ mới bắt máy. Xuống dưới phòng chờ lấy sổ đầu bài của lớp lên, lớp trưởng mà thế sao???? "

"Mai ơi! Ai gọi ấy, mặc quần vào rồi nghe điện em ơi!!!!! Ơ quần anh đâu rồi?? Sao em lại mặc nhầm quần anh vậy...??? "

" Đức Mây!!!! Gưwm!!!! Mày nói cái gì H...Ả.....Hả..????@-@ ???

Như thế đấy, vì ôn bài nhiều quá mà lúc Phong gọi Mai cứ mơ mơ màng màng nghe máy, ko ngờ lại bị Đức khơ me nói tranh vào. Đắng lòng thay thằng biến thái ấy lại mở ra cho Phong một cơ hội để báo thù.

Còn Mai thì cau có mặt mày nổi trận lôi đinh ko nói được gì lao vào đánh cho Đức bết xê lết.

Lát sau cô nhận được tin nhắn từ Phong ' xin lỗi vì đã làm phiền, tan học tôi đợi cô ở quán cà phê trước cổng trường, đến hay ko thì tùy, nhưng đừng hối hận! '

Tin nhắn sặc mùi nguy hiểm ấy khiến Mai bất an vô cùng. Và quyết định đến gặp Phong nói cho ra nhẽ 'ko liên quan đến anh, nhưng mà những gì vừa xảy ra làm ơn quên nó đi, tôi đang ở trên lớp, lát về sẽ gặp anh ' nhắn xong dòng tin ấy mà Mai tức nổ đom đóm mắt, ko ngờ đời mình cũng có lúc nhoọc như vậy. _____________

Quán cà phê

" sao cô đến sớm vậy? "

" anh có gì thì nói nhanh đi, tôi ko rảnh để tiếp truyện với anh "

" tôi cũng đâu có dư hơi!! Ngắn gọn thôi cô....phải làm osin cho tôi một tuần "

" sặc...??? Anh ko biết tôi là ai sao??? Nếu là vì chuyện này thì anh biến đi.. nghĩ mình là ai hả???? Đồ điên, anh hơi có chút ảo tưởng rồi đấy "

" cô...cô nghe thử xem đây là cái gì "

Phong đưa chiếc iphone 6 của mình ra trước mặt Mai ( lưu ý: ngoài mục đích chính là cho Mai nghe cái gì đó hành động này còn mang tính chất khoe điện thoại xịn )

" anh khoe điện thoại sao? Nhà tôi tuy ko giàu nhưng điện thoại của tôi cũng là iphone 6 chính hãng đấy ko phải hàng fake như của anh đâu "

Phải nói là trước đây và bây giờ Mai cũng chẳng thông minh nhanh trí chút nào. Đến nỗi Phong cũng phải chắp tay chào thua luôn.

" cô....đúng là hết thuốc chữa, làm ơn nghe cho kĩ đi "

………………………

Thứ Phong cho Mai nghe chính là đoạn ghi âm những gì Đức khơ me đã nói.

Phải nói nhìn Mai lúc này thốn đến tận rốn, mặt mày nhăn nhó như quả cau khô. Giờ cô chỉ mong tìm đâu ra lỗ nẻ để mà chui xuống.

Ko ngờ Phong ong chúa lại thâm nho như vậy, lại lôi vụ này ra uy hiếp Mai

" cô thấy sao? Làm osin cho tôi một tuần hay tôi sẽ tung đoạn ghi âm này lên face??? Mà bố mẹ cô cũng sẽ hơi ngạc nhiên đấy "

" gưwm??? Gưwm?!!! "

Mai điên tiết đến nỗi chỉ biết nghiến răng kèn kẹt.

Nhưng vài giây sau cô cố bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ lưỡng đoạn ghi âm đó quả thực rất dễ khiến người khác hiểu nhầm, những người biết rõ về Mai thì ko sao còn những người ko biết thì chắc chắn sẽ cho rằng cô là loại con gái chẳng ra gì. Còn bố mẹ ở nhà nếu Mai cố giải thích và lôi bằng được Đức đến thì mọi chuyện sẽ được giải quyêt.

Dù gì tiếng xấu của Mai trước đây đã đồn xa vạn dặm, bây giờ thêm việc này chắc cô chịu được

" hâh! Hêh! Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao??? Nếu anh thấy thú vị thì cứ làm đi, tôi ngồi đây trống mắt lên nhìn xem thử coi khi anh tung cái này lên thì tôi sẽ bị làm sao? Ko chừng lại chở nên nổi tiếng thì vui!!!! "

Mai cố tỏ ra bình tĩnh sau đó nhìn Phong với ánh mắt dò xét.

Tuy Phong tỏ chút vẻ hụt hẫng nhưng trưa bao giờ trên khuôn mặt anh thiếu đi sự tự tin. Phong rất cẩn thận, phải nói là đến từng mi li mét ko chắc chắn dành thắng lợi thì anh sẽ ko làm.

Và

" cô đắc ý sớm vậy, nếu mới vậy mà cô đã sợ thì làm gì còn hay???? Hãy xem tiếp cái này đã"

Vừa nói Phong vừa cười đểu khiến Mai sợ hãi

" trơi ơi! Sao anh có những thứ này????? "

Mai vùng lên cướp chiếc điện thoại trong tay Phong. Nhìn vào màn hình ta mới thấy ko hổ danh là Phong đại thần thập toàn thập mĩ, đoán trước được Mai sẽ tỏ ra ko quan tâm nên đã chuẩn bị sẵn vài bức hình có tính kích thích cao cho Mai xem [ là kích thích sự sợ hãi nha! Đừng nghĩ lung tung đó ]

Đó là mấy bức hình mà hôm họp lớp gần đây nhất Mai đã vô tình uống say rồi sau đó làm bao nhiêu chuyện cực kì mất mặt.

Bức hình đầu tiên thiếu nữ bên két bia bức này là do Hải béo chụp trộm, nhìn Mai trong ảnh thật sự là bết không nói được gì luôn, ai đời con gái con đứa lại nằm lăn lóc cạnh một két bia chứ???

sang bức thứ hai anh đây chưa say nghe tên đã thấy bá đạo rồi, bức này là Tường Ái chụp Mai với tư thế cầm chai nhảy tung tăng. Đã thế nhớ lại thì hình như lúc ấy Mai còn tự xưng anh sau đó chửi hết một lượt bọn con trai trong lớp khiến hôm sau đi học đứa nào cũng lao vào chất vấn, suýt nữa thì oánh hội đồng Mai luôn.

Và bức thứ ba tựa vào vai anh nhé đây là bức hình gọi là cực kì mất mặt của Mai do An hâm chụp, với tư thế ôm khư khư tay của một thằng con trai ko những thế còn tựa vào vai nó với nét mặt vô cùng hạnh phúc nữa chứ. Mà điều mất mặt hơn là.....mà thôi kể ra thì làm gì còn mặt mũi để ra đường nữa.

Chỉ với ba bức hình đó thôi cũng đủ để Mai phải cung phụng thằng cha trước mắt như thánh thần rồi, vì nếu mấy cái này mà lộ ra ngoài thì chắc cô sẽ tự tử mất.

" anh!!!?? Thấy... có vui ko??? "

Chỉ còn cách cuối cùng, Mai chơi trò mà mấy đứa con gái khác hay làm, đó chính là ăn vạ. Cô cố gắng sụt sịt giống như đang khóc để lừa Phong. Nhưng xin lỗi anh đây rất tỉnh và đẹp trai nên ko dễ bỏ qua như vậy. Cũng có thể nói đây là cơ hội mà ông trời ban cho anh để tính sổ vụ lần trước với Mai. Vậy thì chẳng có lý do gì mà Phong phải đánh mất một vận may lớn như vậy.

" kí vào đó và đừng hỏi gì cả, từ ngày mai trở đi tôi nói một cô làm một, tôi bảo đi hướng đông cô mà đi hướng tây thì đừng có trách tôi, hết một tuần cô sẽ được tự do"

Mai dĩ nhiên là ko thể phản bác rồi, cô ngoan ngoãn kí và tự hỏi đời mình sẽ đi về đâu?????

O - M - G -@- CON PHẢI LÀM SAO ĐÂY?????

19. Chương 18

Vừa bước ra khỏi quán cà phê, chưa kịp bình tĩnh để tìm đường về nhà thì Mai nghe có tiếng chuông điện thoại và một giọng nói rất quen thuộc
" cảm ơn chú! Anh đã sử con bé đó ngon lành rồi,.tính cả vụ lần trước hôm nào anh sẽ mời chú một chầu mái thoải "

Chỉ cần nghe tiếng là Mai đoán ngay ra được tên vừa rồi chính là Phong ong chúa. Nhưng còn cái đứa mà ông anh này vừa cảm ơn thì là ai??? Còn cả vụ lần trước nữa??? Tóm lại là cái quái gì đây.....??? Mai cũng chẳng thèm quan tâm nữa phóng xe một mạch về nhà chuẩn bị kĩ lưỡng tinh thần cũng như thể chất để tiếp chiêu của ông anh già.

______________

Yêu nhau ko đắn đo

Rời xa nhau chẳng luyến lưu, tình yêu! Vỡ tan khi lòng ta cho bao dối dan, khi yêu chẳng nghĩ suy giờ quay lưng biết trách ai thì xem như chúng ta ko còn nợ nhau

Giai điệu chua xót của bài hát ko còn nợ nhau vang lên, Mai chộp ngay lấy cái điện thoại rồi nhấn nút nghe

- Alo! Anh đang mệt có chuyện gì không??

- thái giám mà cũng biết mệt cơ á??? ( theo quan niệm mới nhất gần đây thì chức lớp trưởng được ví như thái giám, vừa có thể tiếp xúc với hoàng thượng { giáo viên chủ nhiệm }, vừa tiếp xúc được với phi tần, tể tướng { lớp phó rồi là tổ trưởng cách kiểu }, cái này do Hải Yến bày ra dẫn đến ngoài những biệt danh vớ vẩn khác Mai kiêm luôn cả chức thái giám hihi )

- lão nô vả cho người rụng răng giờ! Dám nói như vậy ta sẽ đầy ngươi vào lãnh cũng.... con đàn bò đáng ghét

- giỏi... giỏi!!! Hay cho một tên thái giám. Ai gia sẽ cho người biết thế nào là lễ độ, dám gian díu với chồng bà hả???

- có ngon thì làm đi???? Thôi đùa đủ rồi, ta đây đang mệt nói vào vấn đề chính đi

- chính luôn cho nó nóng. Chiều nay học võ 4 - 6 nhé, ko đi là thầy cho mày ăn đòn đấy

- wát tờ fếch?? Sắp thi rồi mà thầy vẫn còn bắt đi học sao???? Tao ko đi đâu mày thích thì tự đi một mình đi

- ko đi sao??? Cũng được vậy thì buổi sau lên mày sẽ là tâm điểm của sự chú ý đấy tin ko????

- mày định làm gì hả??? Đồ yêu nữ? Ta sẽ cho ngươi vào lãnh cung

- Ai gia ko sợ đâu!!! Ngươi muốn trốn ở nhà ai gia ko liên quan, còn việc ta sẽ làm gì thì ngươi cứ chờ xem.....

........tút....tút... .

Tiếng kêu này chẳng hay chút nào

" hâyiiiizzzzzi!!! Con điên này mày định làm cái gì chứ???? Chiều nay tao sẽ cho mày biết tay......hâayhhhzzzzz!!!! "

Nhận điện thoại của Xuyến xong mà Mai tức nổ đom đóm mắt luôn và thầm tự hỏi có nên mua thịt chó về ăn giải xui ko???

_________________

4h00' tại lớp học võ taekwondo

" đã có ai đến đâu??? Mày lôi tao đi gì bằng ấy sớm??"

Vừa bước vào cửa lớp học Mai đã than thở

" ai bảo mày là ko có ai??? Hình như lớp mình có học viên mới thì phải "

Xuyến tỏ ra ngây thơ hỏi Mai

"Nhìn ông anh đấy quen lắm đó, hình như là....??"

" là ai thì tao cũng méo thèm quan tâm "

Mai từ lúc bước vào đều cúi gằm mặt xuống đất, tỏ vẻ suy nghĩ, bỏ luôn cả cái máu tò mò hàng ngày.

" ko quan tâm thật sao? Nhưng người ta thì quan tâm đến mày đấy, công nhận hai người rất có duyên "

Xuyến vừa nói vừa tỏ vẻ nguy hiểm khiến Mai ko thể ko ngước lên nhìn và

Ôi má mì ơi

Mai gần như ko tin vào mắt mình

" Phong ong chúa???? "

Mai nói như muốn cho cả thế giới nghe thấy

" anh ta đang làm cái quái gì ở đây hả trời??? Con điên kia mày..... give me....một lời giải thích??? "

" này đụng chạm rồi nha, tao vô tội, anh ấy đang tiến lại gần kià, mày tự sử đi, ai gia đi trước đây bái bai bấy bề "

" mày....??? Tao...??? Cho tao đi với "

" ây osin tương lai định đi đâu thế??? Cô cũng học ở đây sao??? "

Mai định bỏ đi thật nhanh vì ko muốn phải đụng mặt ông anh già kia, nhưng nghe thấy câu nói trên làm cơn tam bành của cô nổi lên, rất hùng hổ Mai quay phắt lại, hai tay từ từ nắm lại, hai mắt gờm gờm, bước đi dứt khoát ko những thế còn liên tục xắn tay áo.

Dáng vẻ ấy khiến mọi người phải khiếp sợ, và Phong cũng ko phải là ngoại lệ

" Anh nói cái gì...HẢ...???"

Mai hét lên và lao thật nhanh khiến Phong chuẩn bị tư thế ôm đầu

Nhưng

" anh nói ko sai! Nói tiếp đi ko cần quan tâm đến tôi "

@-@-@-@-@

~Choáng toàn tập, Thật sự là ko hiểu nổi mà Mai hùng hổ như vậy, oai phong lẫm liệt như vậy, thế mà khi đến gần Phong lại quay ngoắt 360 độ khiến Xuyến suýt ngất vì sốc. Còn Phong cũng bị một phen hú viá

________

" sao mày lại tha cho thằng cha ấy??? "

Xuyến kéo Mai ra ngoài hỏi để đỡ mất công đoán già đoán non

" mày đúng là điên nặng rồi, hăng như vậy ko lao vào đè bẹp ông ấy đi lại còn....???? Haizzz! "

" trên tay lão ấy cầm iphone 6"

Mai trả lời mà Làm Xuyến đang uống nước cũng suýt bị sặc chết

" khụ...khụ. ụ. Ụ..mày...mày...biến đi! "

Chốt một câu rất liên quan và Mai bị bỏ lại một mình. Chuyện này chỉ có mình cô biết thì làm sao mà bà bạn chí cốt kia có thể hiểu được chứ??? Mai thở dài rồi bước vào lớp học

Lúc này mọi người đã đến đủ, thầy giáo cũng đã đứng đó và giới thiệu bạn mới. Nhưng một điều khiến Mai ko thể nào ngờ tới đó là phát ngôn mang tính chất vô cùng bá đạo của thầy

" để đón tiếp học viên mới, sau đây thầy xin mời một bạn lên đây gọi là giao đấu chào hỏi, nào! Ai xung phong???? "

" em....em thầy ơi?? Anh ấy đẹp trai vậy phải để em tiếp"

Đi đến đâu cũng thấy Phong đều rất được hâm mộ bởi vẻ ngoài bảnh bao, ngon zai. Nhưng Mai thì chẳng thấy thế chút nào và đương nhiên cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cái đề nghị vô lý của Thầy giáo. Làm gì có chuyện mới vào mà đã đấu với trả đá, thật chẳng thú vị chút nào. Thế nhưng giữa một đống hỗn độn người chen kẻ lấn thì một âm thanh thật khỏe khoắn nhưng lại trầm ấm vang lên, kèm theo nụ cười chết người đó khiến Mai suýt ngất

" thưa thầy, em vừa mới vào nên chưa có chút kinh nhiệm gì vậy thì thầy có thể để một bạn cũng mới vào trước em ko lâu đón tiếp liệu có được ko???? "

Kẻ nào đó nói câu này khác gì bảo thầy cho Mai lên đấu với hắn.

Hiểu được hàm ý đấy, thầy giáo rất sẵn lòng

" vậy mời Mai lên đây nào, tuy là người mới nhưng đừng để mất mặt cả lớp nhé "

Thầy nói như thế khác nào bảo Mai ' em mà ko thắng thì đừng có mà học ở đây nữa '

Ý chỉ đó chính là chống lưng cho Mai. Phen này dù là ra ngô hay ra khoai thì Mai cũng phải cho cái tên trước mặt một trận.

Bình thường chỉ cần nhìn từ xa thấy bóng dáng Phong là Mai đã tránh xa như tránh dịch bệnh rồi, hôm nay còn đứng giáp mặt nữa chứ!!!!! Chịu làm sao nổi đây?????

" anh mới vào, có gì em nhẹ tay nhé!!! "

Ôi trời đất quỷ thần ơi cái giọng nói đó khiến Mai dựng hết cả tóc gáy, cô ước gì có thể nôn luôn vào mặt Phong cho bõ tức. Mọi ngày thì lạnh lùng xưng hô cô - tôi, hôm nay ăn nhầm cái gì? Ko biết! Đổi giọng dịu dàng xưng hô anh - em. Thật sự là kinh dị khiến Mai chẳng thể nào nói được câu gì.

_______"Chuẩn bị "câu nói bất hủ của thầy vang lên_____

Thầy đi xa quá,

thầy đi xa em quá,

có chết ko con iphone kia vẫn đứng đợi một chỗ kià??

Em chờ đợi một câu thôi! Hãy nói rằng phải nương tay

Để mai nay em sẽ ko phải chịu đắng cay thầy có biết ko????

Huhu tiếng lòng của Mai chỉ có thể cất dấu trong mấy lời hát trên vậy mà lại ko thể tuôn ra.

Trận đấu thực sự phải bắt đầu???? @-@ ???

_______________

…………………………………

____>

20. Chương 19

Bắt đầu rồi, cuối cùng giây phút ấy cũng đã đến.
" Mai ơi cố lên.....cố lên....Mai cố lên, tuy ko cao nhưng kiễng lên cũng được anh ta tuy cao nhưng mày cũng ko phải dạng vừa đâu, nhớ đấy...!!!"

Xuyến phát ngôn kiểu này làm Mai thấy tự ti vô cùng. Theo số liệu gần đây nhất cô vẫn chỉ cao có 1,505m với chiều cao đó thì làm nên trò trống gì trong khi đối thủ của cô - Phong đại thần, anh ấy sở hữu một chiều cao lý tưởng 1m78 thật sự là Mai chấp bằng mắt.

tuy có Rất nhiều tiếng hô hào cổ vũ cho Mai nhưng mới đến lần đầu mà Phong cũng ko kém cạnh gì đâu

" anh đẹp troai ak! Cố lên nhé, em sẽ cổ vũ cho anh....Anh phải thắng đấy"

Đúng là mất mặt thật, đây gọi là mê zai công khai luôn.

Bên dưới cổ vũ thì rõ nhiệt tình còn bên trên sàn đấu thì im lặng gọi là thôi rồi, hai người 4 mắt nhìn nhau tóe lửa, nếu tinh mắt có thể thấy lúc này trên đầu Mai cả lửa lẫn khói đều bốc lên ngùn ngụt. Chỉ tiếc rằng Phong lại chẳng thèm để ý mà chỉ nhìn Mai bằng nửa con mắt sau đó thì đưa sang chỗ tủ cá nhân của anh ta rồi hếch cằm và như thường lệ là nhếch mép nở nụ cười nham hiểm.

Ánh mắt xảo trá của anh ta như thay bao lời muốn nói ' cô? Ko phải đối thủ của tôi, iphone tôi để dưới kia đấy. Nếu thích thì nhào vô!! '

Ẩn ý đó Mai thừa hiểu, chính vì thế mà

H...â..y..zââââây!!!

Mai kêu lên thật to sau đó dùng hết sức lực bình sinh lao vào tẩn cho Phong một trận.

Tuy có chút dương dương đắc ý nhưng nhìn Mai như vậy Phong cũng chẳng kém cạnh gì, lao vào oánh luôn.

Nhưng mà trần đời chưa thấy ai đấu võ như hai người này. Mai thì đấm đá túi bụi đến nhắm tít hết cả mắt vào, còn Phong chẳng hiểu sao cũng ùa theo đánh đấm loạn xạ kiểu của Mai, thành ra họ toàn tự sử chứ đã ai động vào người ai đâu cơ chứ

Cắt....dừng lại!!!

Câu nói được mong chờ nhất trong năm của thầy Toàn dạy võ vang lên

" như thế này mà gọi là giao đấu sao??? Hai em phải chú ý vào chứ "

" thầy ak? Đấu ko đúng có phải vụ này bị bỏ ko ạ??? Ko biết đấu xong làm sai mà ko may đánh mạnh tay đau chết "

Mai cố gắng dùng cái giọng nữ nhi nhất để xin thầy bỏ cái vụ này đi. Tuy nhiên thầy đúng là chẳng đơn giản chút nào.

" sai thì phải làm lại cho đúng, hai em tiếp tục đi "

" wát....????"

Mai nhăn nhó nhìn thầy rồi lại nhìn Phong, có vẻ anh ta đang rất đắc ý, lúc này vẫn cười tươi như vậy, ko những thế còn phán một câu rất ư là mang tính ảo tưởng nữa chứ

" em cứ thẳng tay, anh cũng sẽ ko phân biệt nam nữ đâu "

Câu nói đó khiến Mai buồn nôn kinh khủng, cô thầm nghĩ ' bà mà thẳng tay thì chú em tiêu đời lâu rồi nhé, bày đặt. Ong chúa mà tỏ ra mình thông minh. Sặc!!! '

Nhìn Phong như vậy làm Mai ko thèm quan tâm bên trong cái điện thoại hàng fake kia của Phong có cái gì nữa mà bắt đầu lôi hết những gì đã học ra để cho anh chàng này biết thế nào là lễ độ. Những đứa chiều cao hạn chế thì thường vô cùng nham hiểm, thế nên động vào Mai Phong đừng mơ được toàn thây.

Ba đòn đánh đầu Mai chỉ mới dùng có 3/4 sức lực vậy mà cũng khiến Phong vất vả, sang đến đòn thứ tư, Mai định bụng sẽ đá một quả knock out nhưng thật chẳng hiểu do số cô quá nhọ hay do trời đã định sẵn. Cái viễn cảnh cách đây 3 tháng trong nhà tập được tái hiện lại.

A...a..a..a!!!!???

Quần tập võ khá là dài và rộng. To hơn quần thể thao ở trường nhiều. Chính điều tai hại này đã mở đầu cho một cú ngã phải nói là

tuyệt vời!!!

Đúng vậy! rất tuyệt vời. Lần trước thì là nữ trên nam dưới còn lần này thì là nam trên nữ dưới ( thứ tự có chút thay đổi ) ko sao, miễn là họ vẫn môi kề môi, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau nở đầy sao thế là được rồi.

Nhưng lạ thật, lần này nhìn vào mắt Phong Mai chẳng có chút cảm giác động lòng gì cả.

Còn Phong thì ko chắc nha....?? Con bé chiều cao 3m bẻ nửa, người mà mỗi lần nhìn thấy là anh chỉ muốn lao đến bóp chết nó vì đã làm anh bẽ mặt, đã thế lại còn cướp đi nụ hôn đầu của anh nữa chứ!!! Bây giờ nhìn kĩ mới thấy con bé đấy cũng cute đấy chứ. Đôi mắt của nó có một sự trong sáng, ngây thơ lạ thường. Ngoài ra còn có chút tinh ranh, nghịch ngợm nữa chứ. Thực sự để lại ấn tượng ko hề nhẹ đó nha. Còn nữa giáp mặt như này mới thấy tuy mỗi lần nhìn thấy anh cái miệng của nó chỉ tuôn ra những câu chua chát, thái độ, rồi là cau có, nhưng cái miệng ấy mà đặc biệt là bờ môi ấy của nó lại mang đến một cảm giác êm dịu lạ thường, Phong thấy có cái gì đó giống như vị ngọt - hương vị đó trước giờ anh vốn chưa từng thử qua. Mà lạ hơn là hương vị đó, đúng hơn là cái xúc cảm đó như lan tỏa, chiếm lĩnh toàn cơ thể anh, khiến anh nổi lên thứ ham muốn kì lạ, phải chăng là muốn chiếm đoạt, muốn đi sâu hơn????

Nhưng lại đắng lòng thay khi mấy bé gái xinh xinh ở dưới bây giờ đã nhảy hết lên sân đấu rồi cả đám lao vào kéo Phong ra trách móc

" anh đẹp zai! Hu hu... hu! Sao anh lại làm thế chứ??? Mất nụ hôn đầu rôi...???!"

Phát ngôn này công nhận là gây sốc khiến Phong hơi choáng. Còn Mai thì tức đến toàn thân tê liệt ko đứng lên được, phải đợi đến lúc Xuyến kéo dậy thì cô mới nhận ra

má mì ơi? Hôm nay con có ăn thịt chó ko vậy????

Ko phải vì một lần nữa kiss cái thằng cha kia mà là vì

" chân của mình "

Mai kêu lên trong đau đớn. Với thân hình to cao như vậy Phong đè lên Mai thực sự gây cho cô chấn thương ko hề nhẹ. Và điển hình là chẹo cơm mẹ nấu chân rồi.

Chua xót vô cùng, Mai giận đến ko thèm nói câu nào rồi bỏ ra một chỗ ngồi. Phong biết phận cũng ko làm phiền cô nữa.

Mãi đến tận cuối buổi tập, khi mà cả căn phòng rộng lớn chỉ còn có hai người là anh và cô, anh mới lấy hết can đảm tiến lại gần cô. Cùng lúc đó trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chút vương vấn cảm giác khi nãy khiến anh tỏ ra hơi ngượng nghịu.

" em ko sao chứ? Anh đưa em về nhé??? "

" bây giờ ở đây làm gì có ai ( thực ra Xuyến đã về đâu, chỉ lấy cớ có việc bận phải về trước rồi núp vào chỗ quan sát thôi. Cô bạn này nhìn mặt tưởng hiền nhưng nguy hiểm lắm đó, tính toán cái gì thì còn lâu Mai mới biết được ) ngoài tôi với anh, vậy nên bỏ cái kiểu xưng hô anh - em ớn lạnh đấy đi, chẳng giống amh ngày thường chút nào"

" anh ngày thường sao? Nếu là trước đây anh sẽ gọi em là bà cô già, còn bây giờ thì xưng hô anh em cho nó thân mật, như vậy trả hay hơn sao? "

" cái đầu nhà anh ấy! Biến đi trước khi tôi cho anh ăn dép, nhìn mặt anh là tôi thấy mắc ói rồi, đừng làm tôi ói luôn ra người anh bởi cái giọng kinh dị ấy "

Mai nhà mình công nhận hôm nay rất cứng, trai đẹp đề nghị giúp đỡ vậy mà thẳng tay đuổi đi, đã thế còn mạnh mồm mắng chửi khiến người ta có ăn gan hùm cũng ko dám quay lại.

" được rồi! Thế bây giờ cô có muốn về ko đây? Những câu vừa rồi tất cả chỉ mang tính chất đùa cho vui, cô đừng ảo tưởng là thật nhé. Chuyện lúc nãy... tôi...tôi...xin...xin lỗi "

- " .........??????..."

Nghe câu đó xong mà Mai chỉ ôm bụng cười khiến Phong hơi ngạc nhiên

" cô cười cái gì chứ? Có gì vui?? Thật nhạt nhẽo? "

" anh vừa nói là ha ha đùa cho vui ha ha còn gì??? Giờ tôi cười rồi đấy. Chẳng thấy vui chút nào ( Mai đang cười như con đười ươi thì chợt nghiêm mặt phán câu làm Phong ngắn mặt ko nói được gì luôn)

Tôi tưởng anh là người ngoài hành tinh, kẻ đức cao vọng trọng ko biết đến hai từ xin lỗi chứ??? "

" tôi cũng là người cô chỉ cần hiểu thế là đủ. Còn bây giờ cô thích thì cứ ngồi cười đi "

Nói rồi Phong bỏ đi luôn ko thèm quan tâm.

Mai bị bỏ lại đó một mình vừa thấy tủi thân lại vừa giận bản thân mình, nếu cô chịu xuống nước thì có phải bây giờ đã về đến nhà rồi ko.

Nhưng suy cho cùng cô cũng ko thể cầu xin kẻ thù. Chính vì thế đành phải cố chịu đau mà lết về nhà.

______________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Sắp tới mình vướng lịch học thêm nên sẽ up chap mới chậm một chút, các bạn thông cảm nha ^~^!!!

21. Chương 20

" đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ ong chúa, đồ đểu cáng, đồ...đồ....đồ....đồ gì nữa nhể???? Thôi thế cũng đủ làm cho anh ta đang ăn cũng bị chết nghẹn, đang uống cũng bị chết sặc, đang đi trên đường cũng bị xe tông, đi vệ sinh thì ko có giấy, đi tắm ko có nước. Nói chung là thảm hại hơn mình bây giờ là được rồi "
Lết về nhà với cái chân đau, Mai lẩm bẩm chửi Phong ko ngừng nghỉ đến nỗi miệng khô cổ rát, vừa về đến nhà đã lao xuống bếp tu hết một chai nước lớn như ninja. Rồi sau đó lại từ từ lê lên phòng và thả mình vào cái tổ nhỏ mềm mại. Định bụng sẽ ngủ một giấc đến sáng mai luôn. Nhưng vừa chợp mắt được một chút thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại

" là Hải Ninh sao? Gọi việc gì đây ta??? "

Mai bật dậy nghe máy. Chưa nói được gì đã nghe thấy giọng Ninh vô cùng gấp

" Mai ak? Việc gấp nè?! Quân sư của cậu...??? Là Xuyến ấy bảo tớ cứ khi nào nhìn thấy Linh đi với anh Phong lớp 12 thì phải báo cho bạn ấy. Nhưng tớ gọi mãi mà ko được, cậu gọi cho Xuyến bảo Xuyến gọi cho tớ nhé!!! Cảm ơn "

.........tút...tút.....

Lại là thứ âm thanh này, nó chẳng hay chút nào. Mai vừa định bỏ lại tất cả bụi trần đằng sau để mà tìm đến chốn bồng lai tiên cảnh với cái giường thân yêu thì nghe Hải Ninh nói vậy, máu tò mò lại nổi lên. Nhà Ninh có mở một quán cà phê gần trường, rất có thể chỉ là hai người tình cờ gặp nhau ở quán thôi, nhưng mà sao rối hết cả lên thế nhỉ? Bình thường cậu ấy trầm tính, bình tĩnh nhất lớp mà, cuống hết cả kê lên thế này thì chắc chắn là chuyện cực kì gấp rồi. Mà là chuyện gì nhể???? Hay là.. ?????

Sau hồi lâu nghe mấy tiếng "tút... tút.. tút...." chẳng vui tai tí nào thì một giọng nói nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia vang lên, là giọng của Hải Ninh

" alo! Cậu gọi được cho Xuyến chưa?? "

" ak! Ak? Tớ có gọi ( chém gío ) nhưng Xuyến cũng ko bắt máy ( có gọi đâu mà nó bắt máy cơ chứ? ) nếu có chuyện gấp cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ chuyển lời giúp cho yên tâm "

" ưwm! Tớ ko phải người nhiều chuyện nhưng tớ muốn hỏi giữa Linh và anh Phong có cái gì sao? Hôm nay thấy Linh vào quán nhà tớ uống cà phê xong lát sau thấy anh Phong với lại một chị nữa xinh cực đi vào, vì quán đông nên ba người họ ngồi chung một bàn. Vừa uống được một ngụm thì anh Phong ra ngoài nghe điện thoại, Linh với chị kia ngồi nói chuyện, chị ta cười sau đó Linh cầm nguyên cốc nước hất vào mặt chị ta "

" gớm vậy? Cậu có nghe thấy họ nói gì ko? Sao Linh lại làm thế chứ? Bà chị đó đanh đá lắm đấy cơ?? "

" mặt Linh tức lắm còn chị kia vẫn bình thường. Lúc mình lại gần để xem có chuyện gì thì chỉ nghe thấy Linh nói:

- nếu chị còn cư xử như vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên ko tha cho chị.

Xong rồi chị kia bảo:

- lo bản thân cho tốt đi! Đừng tưởng cô làm như này thì những chuyện xảy ra trước đó coi như ko? Tôi cũng ko để yên đâu

Là như thế đấy, tớ chẳng hiểu gì cả dành gọi cho Xuyến thôi "

"Có vẻ căng rồi đấy. Mà tớ cũng ko biết nữa. Chốc tớ hỏi Xuyến chắc con bé đó biết. Ak mà sau đó thì sao? Ko phải hết rồi chứ? "

" cũng ko hẳn là hết, thì Linh hất xong cốc nước thì bỏ đi ko nói gì hết, anh Phong quay lại trên tay cầm một cái túi nhỏ đựng cái gì thì tớ ko biết nhưng nhìn anh ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại có vẻ vừa chạy từ chỗ nào đó về thì phải. Hết rồi họ tính tiền rồi đi về, chỉ thế thôi! "

"Ò....???? Tớ biết rồi. Cảm ơn Ninh nhiều nha! "

" ko có gì! Ơ nhưng mà cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà??? Cậu ak nhầm Linh với anh Phong là sao "

" hi hi Ninh ak! Cậu ko cần phải lo, Linh có Đạt béo rồi thì còn quan tâm gì đến những thằng con trai khác nữa chứ? He he yên tâm đi, ko có gì đâu."

" uk! Ko có gì thì tốt, Đạt béo vừa tốt, vừa cute chắc chắn Linh sẽ hạnh phúc. Mà thôi ko buôn nữa tạm thế đã nhé, nhớ kể lại cho Xuyến hộ tớ đó pipi "

" uk! Oki "

Nghe điện thoại của Hải Ninh xong Mai cầm máy gọi cho Xuyến mấy cuộc liền để hỏi ý kiến. Nhưng con nhỏ này cứ thần thần bí bí gọi hoài mà ko thèm nghe máy. Tức quá ko thèm gọi nữa, Mai lăn ra ngủ.

Ngủ đến tận 6h30'

" Mai ak? Dậy đi, chân tay đau thế nào ra bố mẹ xem nào??? Mai ak? Mai?? Xuống đây mau lên "

" chân con đau xuống làm sao được??? Mà con ko sao!! "

Đang ngủ bị mẹ đánh thức, Mai bức bối phản bác sau đó lại ngủ tiếp. Nhưng vừa mới nhắm mắt thì mẹ xuất hiện

" xuống dưới nhà đi "Mẹ ra lệnh " đau chân mà ko nói với ai hết, thằng Phong nó ko bảo thì có phải là chết ko. Nó vừa sang rồi về luôn ,bảo là để cho mày nghỉ ngơi ko muốn làm phiền! ra mẹ đỡ xuống dưới "

" con...con. ..ơ...ơ...??"

Mai còn chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ lôi xuống dưới nhà.

" đau chân mà ko nói với bố mẹ, con cái chỉ biết làm cho bố mẹ lo. Đúng là..ko biết sau này có ai rước ko nữa "

Bố Mai tỏ vẻ trách móc. Mai chẳng để tâm mà cãi lại luôn

" con....con gái bố sau này á đắt như tôm tươi cho xem, bố ko cần phải lo hề hề "

" bố nhà chị! Cứ thế đi rồi xem có thằng xe ôm hay cửu vạn nó rước ko? "

Mẹ Mai cũng lao vào đả kích

" thuốc này là mẹ mua ak? "

" bố mẹ vừa mới biết thì làm sao mà kịp mua??? Là anh Phong mua đấy! "

" cái gì cơ???? " Mai nhảy cẫng lên ngạc nhiên " Lão ấy.. ak....con nhầm....anh ta mua sao?? Có dùng được ko đấy? Mà con nghĩ tốt nhất ko bôi vẫn hơn "

" ơ hay cái con nhỏ này, người ta mất tiền, bỏ công mua thuốc mang sang tận nơi mày lại chê ỏng chê eo. Thật là "

Mẹ Mai tỏ vẻ ko bằng lòng rồi ép bằng được cô phải bôi thuốc, rồi dán cao

" công nhận là thuốc tốt, bây giờ chẳng thấy đau nữa rồi heh! Tên ong chúa này sao hôm nay lại tốt vậy chứ??? "

" anh Phong quay lại trên tay cầm một cái túi nhỏ đựng cái gì thì tớ ko biết nhưng nhìn anh ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại có vẻ vừa chạy từ chỗ nào đó về thì phải"

Chợt kí ức quay lại, Mai nhớ đến lời nói của Hải Ninh.

"KO lẽ anh ta quay lại đó đưa thuốc cho mình sao??? Nhưng mà ko đúng, còn bà chị kia thì giải thích làm sao? Hai người họ đi chung mà???? Haizzzzz!! Thật khó hiểu?? Hay nhắn tin hỏi cho rõ "

Ôm một đống câu hỏi trong đầu Mai quyết định cầm điện thoại nhắn tin hỏi Phong

" đồ đáng ghét! Cảm ơn thuốc của anh "

Đợi đến 15 phút mới có tin nhắn trả lời

" cô mà bị làm sao thì làm osin cho tôi kiểu gì? "

" đồ bỉ ổi, tôi... nhất định sẽ trả đũa anh cho mà xem, biến đê! "

Cũng chẳng nhắn lại luôn, Mai bực mình vất cái điện thoại sang bên cạnh rồi ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau tỉnh dậy

" trời ơi 15 cuộc gọi lỡ" (toàn là của Xuyến ak ko hẳn có 8 cuộc là của Long nữa) ko biết gọi cái gì lắm thế nhỉ??? "

Mai thắc mắc rồi bấm điện thoại

" alo! Hôm qua gọi gì vậy. Tớ ngủ nên ko biết "

Một giọng nam trầm ấm vang lên ( ôi trời! Đúng ra nó phải gọi cho con bạn quân sư chí cốt chứ??? Tại sao lại gọi cho Long??? Thật là vì sắc quên , ko chấp nhận được)

" cậu....đã làm bài tập anh chưa, hôm qua chắc ngủ ngon nhỉ?"

" bài tập anh...??? Ak làm rồi! Sao thế?? "

" ak! Ko có gì chỉ là muốn mượn tham khảo thôi "

" ò ra là vậy! Mai đi học tớ đưa cho ( hôm nay là chủ nhật hêh) cơ mà gọi gần chục cuộc chỉ để hỏi làm bài tập hay chưa thôi sao? Rảnh gớm vậy??? "

Chỉ để hỏi bài tập thôi sao? Câu hỏi đó có phải còn ẩn chứa cái gì đó. Là sự mong chờ? Hay là muốn được quan tâm? Mai cũng ko biết phải giải thích như thế nào. Nói chung với Long Mai có một cảm giác khá kì lạ

" còn.. còn nữa...chân...chân cậu còn đau ko? Tôi có mua thuốc! Muốn... muốn mang qua cho cậu "

Những lời nói ấy, cộng thêm sự dịu dàng hơn bao giờ hết trong giọng nói của Long khiến Mai cảm thấy ấm lòng

" tôi ko sao! Tôi bôi thuốc rồi, bây giờ cũng ko còn đau nữa. Cảm ơn cậu nha "

" ..uk...ko sao là tốt rồi, vậy pye! "

" uk pye pye hi hi "

Nói chuyện điện thoại với Long xong tự dưng Mai cảm thấy vui lạ thường đến nỗi quên gọi cho Xuyến luôn. Ây cơ mà cũng ko hẳn, đúng ra là tại Phong ong chúa chứ

" hôm nay cô là o sin của tôi, cho cô 15 phút phải có mặt ở trước cổng nhà tôi. Nhớ đấy. Ko thì cô chết chắc "

Nguy hiểm! Đúng vậy từ duy nhất mà Mai có thể dùng khi nói về Phong. Nhưng giờ cô ko còn lựa chọn nào hết, nguy hiểm mấy cũng méo sợ luôn.

Vậy là chưa đến 15 phút Mai đã có mặt trong nhà Phong

" nhẹ nhàng thôi * cười nham hiểm * cô từ từ làm nhé "

" A.. A...a...a..a..Rồi anh sẽ chết dưới tay tôi. Ôi mẹ ơi con sống làm sao đây??? Đồ độc ác, hu hu.!!! @-@ "

22. Ngoại Truyện

Lâu lâu cho ngoại truyện xíu nhể??? Chap này sẽ là gì đây??? Chuyện bên lề giữa các nhân vật phụ, giả dụ như Linh với Đạt, Yến với một anh lớp trên hay Ly kiêu với Đức khơ me??? Mấy cái đó hình như mình nghĩ chưa ra thì phải!!! Nên hôm nay sẽ viết ngoại truyện về Phong đại thần và Long đẹp trai nhé??? chắc có ko ít bạn tò mò nhể???
__________________

Hello! Tôi là Phong người mà rất nhiều nữ sinh trong trường ái mộ rồi đặt cho vô số biệt danh khó cưỡng như:

Phong đại thần!

Phong đẹp trai!

Tiểu Phong ca!

Bạch mã hoàng tử!

Người hoàn hảo

.....v....v.....

Hôm nay chắc tác giả bị làm sao đó nên mới để tôi đây có chút cơ hội nói về bản thân.

Vậy giới thiệu sơ qua đã

- tên: Hà Đình Phong ( cái này ai cũng biết )

- tuổi: 18 là học sinh cấp ba, học lớp 12A1 của một ngôi trường danh giá ( tên gì thì nói cũng ko ai biết! Biết đấy là trường chuẩn đứng top là ok rồi)

- chiều cao: 1m78 ( cực lý tưởng luôn ), cân nặng 70kg ( body chuẩn như siêu mẫu quốc tế luôn )

- IQ: 270/300 ( có vẻ hư cấu)

- sở thích: quần áo chỉ có duy nhất hai màu đen và trắng, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, bắn súng tất tần tật đều giỏi ( thiên tài v~), ko có sở thích gì đặc biệt. Chỉ là lâu lâu có thích đá đểu, chơi xỏ người khác ( chơi đểu Mai chăng? )

- ghét nhất: thì là cái con ấy ấy đấy ( con gián thì nói luôn ra, bày đặt )

- thứ quan trọng nhất: chắc ko có quá. Đồ vật quý mến là một cái bút máy ( sự tích về nó đến khi sẽ kể );còn mọi người trong gia đình thì đều quý mến như nhau.

- một lưu ý nho nhỏ: tính cách của tôi khá thất thường. Tôi ko lạnh lùng như mọi người nghĩ mà trái lại cực kì cute và hòa đồng luôn. Hồi cấp hai tôi còn cầm đầu một đám du côn đấy, chắc ko ai tin nhỉ. Nhưng là sự thật đó

_____tạm vậy đã ________

……………………

________chuyển sang cái khác ________

phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc là phải từ lần đó rồi. Cái lần mà tôi bị bẽ mặt trước tất cả mọi người bởi nội y với hình thù kì quái. Nhưng vì là thói quen nên khó sửa, sau lần đó tôi đã phải tốn rất nhiều tiền để mua nội y men lỳ! Haizzzzz?

Xong Hôm đấy còn bị cướp đi nụ hôn đầu nữa chứ. Thật sự là tức đến chẳng nói được gì luôn. Cái con nhỏ Đỗ Hà Mai ấy chẳng xinh cũng chẳng có chút dịu dàng, nữ tính nào. Đã thế mỗi lần nhìn thấy nó là tôi lại muốn lao vào bóp cổ nó thôi. Hai lần liền ( tính cả lần bị gián làm ngất xỉu ấy ) nó làm cho tôi ko còn mặt mũi gì hết. Sau đó tôi đã cài tay trong - huynh đệ tốt của tôi. Người này được con bé Mai coi trọng đã thế còn nhờ làm.....!!!( thôi nói ra mất hấp dẫn ) vậy là mọi hành tung cũng như kế hoạch của cô ta tôi đều nắm chắc. Cái lần mà phục kích ko thành công ấy là do hai thằng đệ của tôi nhát gái thành bệnh, nếu động vào người con gái sẽ bị đứng hình mất vài giây rồi là chân tay mềm nhũn. Còn tôi thì ko thể ra tay đánh cô ta rồi nên đành phải chạy thôi.

Nhưng kể ra cũng thật lạ. Sau cái lần thấy con nhỏ đấy mặc quần ngủ đi học rồi là toàn bị hiểu nhầm là học sinh cấp một tự nhiên thấy để lại chút ấn tượng. Hồi đó, hồi tôi tuyên bố theo đuổi nó chỉ vì ko muốn Long bị nó làm tổn thương. Cách làm của nó thực sự khiến tôi thay đổi khá nhiều. Vốn là kẻ chỉ biết một mình như tôi ko dưng lại có một kẻ thù cứ nhìn thấy tôi là đay nghiến, cau có. Thực sự tôi thấy rất vui. Thế là tôi cũng lao vào cuộc chơi, cũng đối đầu, đá đểu rồi là giăng bẫy cách kiểu với cô ta. Lần mới đây nhất, lúc giao đấu tôi ko hề cố ý nhưng thực ra nhỏ đó ngã đẹp như vậy cũng là một phần công lao của tôi đấy. Nhưng đáng tiếc lại khiến cho cô ấy bị thương. Tuy nói rằng ko quan tâm nhưng lúc tôi bỏ đi chính là mang theo ý định mua thuốc chuộc lỗi. Câu xin lỗi đó tôi rất ít mà phải nói là cực hiếm dùng luôn. Nhưng tôi đã nói, tuy ko to nhưng trước mặt cô gái đó tôi đã nói lời xin lỗi ( tự thấy mình rất quân tử) ko phải vì tôi sai mà là vì tôi cảm nhận được cái gì đó từ cô nhóc cứng đầu này ( cách xưng hô có chút thay đổi ) tôi thấy mình nợ nhóc một lời xin lỗi, vì điều gì ư? Chẳng vì gì cả đơn giản là anh thích em rồi đấy chỉ có thế thôi. Từ giờ tôi sẽ hành động, và bắt đầu bằng cái bản hợp đồng làm o sin xấu xa. Lúc nào trước mặt cô nhóc này tôi đều xuất hiện với nụ cười nham hiểm, đểu giả. Có muốn biết vì sao ko? Đơn giản thôi! Vì muốn gây chút ấn tượng đó mà, bao giờ vai phản diện trả ăn điểm hơn. Nhưng vai diễn này phải kéo dài đến bao giờ??? Chờ đợi vậy! Đây là cách duy nhất. Nhưng tôi sẽ ko chờ một cách vô ích đâu.

_______________

……………………………

__________

Xin chào! Tôi là Ngô Thành Long, được tự giới thiệu về mình như này cũng thấy ngại, nhưng mà ko sao! Ngồi gần bạn lớp trưởng năng động, mà nói thẳng ra là ngồi với đám Đức khơ me nhiều nên tôi cũng hết biết ngại luôn.

Tôi vốn chẳng có gì nhiều để giới thiệu.

Xét về tuổi thì là bằng tuổi Mai (17tuổi) còn xét về chiều cao cân nặng thì ngang với anh Phong luôn. ak mà cũng ko hẳn. Thực ra tôi cao có 1m 75 ( thua 3cm ) còn cân nặng chỉ kém có 3 kg ( hình như mình hơi gầy )

Màu sắc thì trừ màu vàng và xanh nõn chuối ra còn lại thì tôi đều có thể mặc.

Đồ vật hay vật cưng gì gì đấy thì tôi ko có. Trong lòng chỉ có Đỗ bảo bối thôi.

Học hành bình thường chỉ được cái giỏi tất cả các môn thể thao ( giỏi ngang vs Phong đấy) ko có sở thích gì đặc biệt vì căn bản tôi sống khá khép kín thì phải. Ngoài cắm đầu vào điện thoại chơi game ra tôi còn có một sở thích khác. Mà không đúng, là thói quen mới phải. Đó chính là quan tâm đến Đỗ bảo bối. Gọi như vậy có ai biết là ai ko đấy??? Thì là bạn cùng bàn Đỗ Hà Mai chứ ai. Ngay từ hồi vào lớp 10 tôi đã thích cô ấy rồi. Nhưng tôi chưa một lần nói với cô ấy, vì tôi biết rằng chuyện tình cảm với cô ấy lúc này còn quá sớm, chắc chắn Mai sẽ chẳng thèm quan tâm. Vậy nên cách duy nhất là tôi đứng từ xa quan sát, bảo vệ và giúp đỡ mỗi khi cô ấy cần. Và tôi nghĩ mình đã làm được, đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng cô ấy "chỉ để hỏi bài tập thôi sao " tối hôm đó biết được cô ấy bị đau chân, tôi đã rất lo lắng, gọi điện rất nhiều mà cô ấy ko nghe. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Định là sẽ chạy ngay đến nhà cô ấy. Nhưng nghĩ lại thì tôi lấy tư cách gì mà đến đấy? Là bạn sao? Giữa nam và nữ tồn tại tình bạn như thế sao? Vì vậy mà cả đêm đó tôi đã ngồi đợi. Đến sáng thì nhận được điện thoại, nghe được giọng nói của cô ấy. Nhưng tôi lại ko dám nói rằng mình lo lắng như thế nào, mất ngủ ra làm sao. Vì chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy là mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Nếu có một ngày bên cạnh tôi ko còn cô ấy thì chẳng khác gì tôi sống mà ko có trái tim.

Luôn luôn ở bên cạnh và sẽ là người mang đến cho em hạnh phúc.

____________________

Như vậy cả Phong và Long đều có cảm tình với Mai. Rồi cô nhóc này sẽ chọn ai? Hai người họ đều tốt.

Phong đại thần tưởng đẹp trai lạnh lùng boy nhưng thì ra ko phải, nhìn bề ngoài thôi chứ sự thực thì như anh ấy tự bày tỏ đấy, nham hiểm lắm chứ tưởng.

Còn Long đẹp trai mà chẳng thế. Nghĩ anh này thân thiện sao? Chỉ thân với Điệp bướm thôi. Còn lại thì lạnh lùng vô đối ( kiểu người này là mẫu người lý tưởng của Mai đó ) .

Hai người này có xuất phát điểm khác nhau nên ai sẽ có được Mai là phải tùy vào khả năng của từng người ( đừng nghĩ Mai vs Phong vốn là một đôi nhé. Tác giả của chuyện hơi khác người nên ko biết được đâu )

Dù gì cũng chỉ biết nói chúc hai bạn thành công.

_________end_______

23. Chương 21

" ôi trời ơi! Làm ơn cho con biết cái quái gì đang xảy ra????? Hu hu....??? Ko thể nào tin nổi "
" cô kêu ca nhiều như vậy sẽ ko phải làm nữa chắc? Đừng tốn sức, phí công. Chăm chỉ chút đi. Mà nói cho cô biết trước 9h30' mọi thứ chưa ngăn nắp gọn gàng thì cô xác định dần đi là vừa! "

" anh??? Anh??? Được lắm. Tưởng chơi chị đây mà dễ sao??? Chờ đấy "

Haizzzzz "...*-*...."

- 5 phút trôi qua

......Haizzzz..................

Ko có gì khác biệt hết, đống bát đũa dính đầy dầu mỡ, chắc mấy tháng rồi nhà này chưa rửa bát quá??? Vẫn còn lộn xộn trong bồn rửa. Phòng ngủ toàn giấy rồi là vỏ bánh kẹo, rác rưởi cách kiểu. Phòng khách thì sách báo vất lung tung. Nhìn cảnh nay ai dám nói đây là nhà của Phong đại thần chứ? Nếu bức ảnh này cho lên face thì ối bé xinh xinh phải thất vọng nhảy lầu ha ha. Sau đó dạn tiếng của tên này....hú...hú...coi như là thảm vô đối.... hề...hề...!

Thế là trước lúc dọn dẹp Mai tranh thủ check in phát. Ko ngờ lại bị Phong bắt gặp

" cô rất thích tự sướng thì phải? Nhan sắc thì ko có, thân hình lại càng tệ hơn. 3 bức ảnh đó cô tạo dáng cũng khá ổn đấy, hay là tôi giúp cô cho lên face nhé?? "

" anh...!!! Thôi khỏi, cái lòng tốt của anh tôi nào dám nhận? Tôi đi làm việc "

Trời ơi! ( sao suốt ngày kêu trời vậy? ) như thế này người ta gọi là nhục dần đều đúng ko? Thật ko thể tin một con bé bá đạo như Mai giờ đây bị coi như rẻ rách. Phong đại thần đúng là ko phải dạng vừa. Nói anh ấy là xã hội thâm cũng chẳng hề sai.

________

Buzzz.....buzzzz.... buzzz

______________

.................................

Buzzzz........buzzzz

Là tiếng Mai đang làm việc. Công nhận là nhanh như chớp, đống bát đũa đã đc rửa sạch, nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách tất cả đều sạch sẽ gọn gàng khiến Phong hơi choáng

" cô rất có kinh nghiệm làm o sin thì phải? "

" nhờ phúc của anh cả đấy! Tôi đc như thế này ( quần áo luộm thuộm, tóc tai rối như tổ quạ, mặt mũi nhọ nhem. Thật là thốn đến tận rốn ) đúng ra phải cảm ơn anh một tiếng "

" cô biết điều như thế là tốt. Cho cô 20 phút về thay bộ quần áo khác rồi cẩm sách vở sang đây "

" để làm gì? Tại sao tôi phải nghe lời anh?? "

" Ồ...đúng rồi ha! Tại sao cô phải nghe lời tôi nhỉ??? Là do cô ngu chứ sao?? "

Phong chém một câu làm Mai hết muốn nhẫn nhịn luôn

" anh... nói lại một lần nữa xem tôi Có băm anh ra thành từng mảnh cho cờ hó ăn ko?? sức chịu đựng của tôi có hạn đấy "

" tôi ko sợ! Những người có chiều cao tầm cỡ ' quốc tế ' như cô vốn ko đáng để tôi nói chuyện. Bây giờ bản cam kết cô đã kí rồi, cô ko làm thì đừng trách tôi ra tay ác độc "

Phong trừng mắt lên khiến Mai có chút cảm giác khiếp sợ.

" tôi có điều thắc mắc muốn hỏi anh bấy lâu nay. Có phải anh xuất thân từ giới xã hội đen ko vậy? Nhìn từ trên xuống dưới đến một tí tì ti ánh sáng cũng ko có nữa. Hưwm! "

" Đúng! Thế nên cô phải cẩn thận với tôi. Còn bây giờ có phải là cô nên quay về nhà rồi sau đó nhanh chóng chở lại đây. Nếu ko cô sẽ chết rất khó coi "

Hai người họ lại 4 mắt nhìn nhau tóe lửa nhưng vì bị thằng cha trước mặt bắt thóp nên cô ko còn sự lựa chọn nào khác. Đành vắt chân lên cổ mà chạy về nhà sửa soạn lại.

Khi cô quay lại thì thấy Phong đang ngồi rất chăm chú bên một đống sách vở. Tự nhiên cô như bị hút hồn thì phải. Gương mặt điển trai ấy hình như nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng đều thấy đẹp hết thì phải? Mắt, mũi, miệng tất cả đều đẹp phối kết hợp với nhau tạo nên một sức quyến rũ, ko! phải gọi là ma lực khiến người khác ko thể ngừng ngắm nhìn .

Một bước....hai bước... ba bước... lại gần, gần, gần thêm chút nữa cho đến khi Phong cảm nhận có hơi ấm phả vào mặt mình. Anh từ từ quay lại mà ko có chút lo lắng. Vì anh nghĩ anh và cô đã chạm môi đến hai lần thì còn gì đáng sợ hơn nữa. Và có lẽ anh biết được sự hấp dẫn của mình nên cũng có chút ảo tưởng rằng Mai sẽ ko kìm lòng được mà làm gì đó với anh. Anh quay sang để chờ đợi một điều gì đó

" anh phẫu thuật thẩm mĩ ak??? "

Câu hỏi của Mai làm Phong suýt ngất. Ko ngờ cô lại đưa ra một câu khó đỡ như vậy

" nhảm nhí! Ngồi xuống đi tôi dạy cô học! "

Nói xong mà mặt Phong thoáng đỏ lên vì ngượng.

" dạy cái gì? Tôi ko cần! Cơ mà anh có phẫu thuật ko đấy? "

Hình như Mai có chút khác thường. Cô nàng này lại bày trò gì đây ko biết. Cứ khiến Phong khó sử

" cô nghĩ sao? Nếu tôi nói là có thì cô sẽ vỡ mộng mà đi tự tử chắc? "

" chẳng lẽ anh....???? "

" cô bị điên sao??? Đẹp tự nhiên ko cần dao kéo đấy, cô... kiểu ko biết thưởng thức cái đẹp như cô nói cũng ko biết phân biệt đâu mà "

" cái gì chứ??? Bày đặt có chút nhan sắc thì bật chế độ kiêu chắc? Hưwm! Đây khinh!-@-@*-* "

" BỐP cô nói đủ chưa??? ( là tiếng đập bàn thôi mà ) học bài đi "

" làm gì mà căng!!??? Anh đúng là côn đồ. Đại ca xã hội thâm. Đồ độc ác "

Có vẻ Phong giận! Nhưng vì vấn đề gì chứ? Nhìn cái mặt cau có thế thì làm sao dám hỏi. Mai Chỉ kịp đá đểu một câu rồi phé về chỗ học cho tử tế.

__________

Dù ko muốn nói nhưng Mai phải thừa nhận rằng Phong ko những học giỏi mà giảng còn hay nữa. Nhờ anh mà cô biết được nhiều cách giải hay. Toán - lý - hóa - sinh tất tần tật từng cái một anh chỉ bảo rất tận tình cho cô. Sau vụ này Mai cũng thấy có chút thiện cảm với Phong. Nhưng anh ta còn bắt Mai làm o sin thì ân oán của họ sẽ ko có hồi kết.

" tinh.....tinh...tinh.." là tiếng chuông, có ai đó đang bấm chuông ở ngoài.

" cô giải bài này đi, tôi ra ngoài một lát, có gì ko hiểu tôi giải thích sau! "

Giao bài tập cho Mai xong Phong ra ngoài mở cửa

" hai đứa đến chơi sao? Vào nhà đi "

Nghe là biết hai nhân vật đến phá đám này ko ai khác chính là Long và Yến.

" sắp thi rồi, em với anh Long qua nhờ anh ôn thi cho! Phải ko Long?? "

Long nãy giờ đảo mắt nhìn quanh tìm thứ gì đó nghe Yến hỏi vậy cũng gật vừa.

Nhìn thấy thế Phong cũng nói luôn

" bạn của hai em cũng ở đây đấy. Hai đứa vào học chung đi "

" he he! Bạn nào vậy?? Ak....em biết rồi, vậy em vào trong đây! "

Đợi Yến đi rồi Phong mới gọi Long lại nói chuyện.

" Long! Nói chuyện chút đi? " Long tỏ ra có chút khó chịu

" nói chuyện? Bây giờ học hành chăm chỉ là quan trọng nhất. Những chuyện còn lại em ko để tâm. "

Nói xong Long định bỏ đi thì

" Đỗ Hà Mai "

3 chữ ấy làm cậu phải đứng lại.

" cô ấy thì sao? "

Long hỏi một cách tỉnh bơ khiến Phong ko vừa lòng

" hai người vốn ko hợp. Cô ấy vốn ko phải mẫu người em nên chọn. Em nghĩ rằng sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc trong khi đến một chút nhẫn nại em cũng ko có sao? Em vẫn chưa hiểu hết tình yêu - hai chữ đó là gì. Em đã bao giờ thấy cô ấy khóc chưa? Lúc đó em sẽ làm gì??? Còn cả những lúc bình thường nữa. Khi bên cạnh cô ấy, em làm gì? "

Câu nói này của Phong khiến Long phải suy nghĩ. Thấy Mai khóc?....? đúng vậy! Long đã từng thấy Mai khóc hai lần thì phải? Một lần khóc cạnh anh còn lần khác là khóc sau lưng anh và trước mặt Phong.

Còn khi Mai khóc Long đã làm gì? Cầm khăn giấy lặng lẽ đưa cho cô ấy rồi sau đó cũng lặng lẽ ngồi bên cô ấy. Lúc cần thiết thì cho cô ấy mượn bờ vai mình. Tất cả chỉ có vậy!

Còn Phong? Phong chính là người làm cho Mai khóc nhưng cũng chính anh làm cho Mai cười!

Mỗi lúc ở bên Long Mai có vẻ trầm tư hơn. Cách nói chuyện cũng có chút ko thoải mái. Còn Mai với Phong thì lại khác. Vui - buồn - giận dữ -ngoan ngoãn - cứng cỏi - mềm yếu......!!! Tất cả đều có đủ.

Vậy Mai nên ở bên ai sẽ tốt hơn???

Những dòng suy nghĩ trên kết thúc cũng là lúc Long đặt ra cho mình câu hỏi mà mãi mãi anh ko muốn tìm ra câu trả lời.

Với anh hay với Phong?

Trong hai người sẽ chỉ có duy nhất một người sẽ ở bên Mai mãi mãi. Nhưng tại sao???? Tại sao Long lại ko thể chứ???? Mai đâu có nói ko chọn Long!

" nói chuyện sau đi! Em nghĩ mình nên vào đó để học! "

Long lảng tránh câu hỏi của Phong rồi lặng lẽ đi vào phòng học.

Suốt buổi học Long chỉ lặng lẽ nhìn Mai cười cười nói nói với Phong. Còn Yến mỗi lúc như vậy đều xen vào giữa hai người họ rồi lôi Phong ra ngoài.

" anh Phong ra em nhờ tí việc.....!! Đi....!.. đi mà, việc khó nói, cực kì nan giải??? He he đi ra đây đi!!! "

" thôi được rồi! Đừng kéo ko người anh bị chẻ làm đôi mất"

Vậy là trong phòng chỉ còn lại Long với Mai.

Lấy hết can đảm, Long tiến lại ngồi trước mặt Mai

" tôi.... tôi....tôi....????"

" hứwn??? Cậu làm sao mà như gà mắc tóc vậy??? Nói gì thì nói đi! Tôi còn đống bài đây này!! "

" tôi muốn nói với cậu chuyện này "

"Chuyện gì??? Cậu nói nhanh đi?? "

Mai tỏ ra hơi khó chịu. Còn Long thì nói mãi mà chẳng ra.

" chuyện.. .??? Chuyện.... chuyện..... là....là.....là.. là tôi chưa ăn sáng, cậu ....cậu.... cậu ngồi đó đi tôi đi ăn sáng"

Long nói vậy làm Mai tức xịt khói đầu, ruột gan lộn hết cả lên. Rồi hét thẳng vào mặt Long

" cậu.... rảnh vậy???? Biến đi!"

Và đương nhiên là Long lặng lẽ đi ra rồi. Lúc ra đến cửa còn gặp Yến.

Yến hếch cằm, đá mắt tỏ ý hỏi. Nhưng Long chỉ lắc đầu làm Yến khó chịu lôi Long ra ngoài.

" anh bị điên sao? Lưỡi anh bị ngắn, mồm anh bị méo hay là anh không có não???? Chỉ có mỗi một câu anh yêu em mà nói cũng ko được. Anh có cần em cho anh mượn cái mồm ko? Em nói hộ anh nhé? Hay là để đến khi cái Mai nó có thằng khác nhảy vào rồi chúng nó lấy nhau luôn thì anh mới nói hả???? "

Yến quát tháo một thôi một hồi như tát nước vào mặt Long. Còn anh vẫn đứng đó như người vô hồn. Mãi đến khi những câu nói của Yến ngày một chói tai anh mới hét lên

" ĐỦ RỒI!! có thể dừng lại được rồi! Đến đây thôi "

__________end ________

Đợi mình nghĩ tiếp đã nhé hề hề. ~T_T~>3>

24. Chương 22

Bị Long quát lớn như vậy Yến cũng tỏ ra biết điều hơn chút. Ko tỏ ra cáu gắt nữa vì Yến biết rằng hơn ai hết lúc này người đau khổ nhất là Long. Khi cô định nói vài lời an ủi thì Long lên tiếng
" cô ấy? Có thể hạnh phúc khi bên anh ko? "

nét mặt Long buồn bã, dường như anh bị lạc vào vòng quẩn quanh của một thứ gọi là tình yêu. Bế tắc, tuyệt vọng. Nhìn Long như vậy Yến thực sự ko kìm nổi sự nóng nảy của bản thân

" Anh....???? Rốt cuộc hôm nay anh ăn nhầm phải thứ gì vậy? Ngô Thành Long của ngày nào còn đứng trước mặt em dương dương đắc ý, mạnh mẽ vỗ ngực mà nói rằng sẽ chinh phục Đỗ Hà Mai và làm cho cô ấy hạnh phúc. Vậy mà bây giờ anh lại bàn lùi như vậy. Anh nghĩ mình xứng đáng sao? Em thật quá thất vọng vì anh!! Anh tỉnh lại đi được ko? Sự kiên trì, sự can đảm của anh bao lâu nay biến đâu hết rồi? Em tự hỏi anh có còn là anh nữa hay ko? Anh thực sự làm em quá thất vọng. Anh tự xem lại mình đi???!!! "

Ko muốn làm Long đau lòng hơn nữa. Nhưng cũng ko thể để anh nhụt chí như vậy Nên Yến chỉ nói vài câu rồi ậm ạch đi vào trong để lại Long mình đó suy nghĩ.

Ngẩng đầu nhìn trời cao, Long cười nhạt, một nụ cười nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. Anh tự hỏi mình tại sao? Tại sao chỉ có ba từ đó thôi mà nói ko được. Phải chăng những gì Phong nói đã khiến Long ko tự tin vào bản thân mình nữa. Anh ko hợp với Mai thật sao? Anh ko thể làm cho Mai hạnh Phúc thật sao? Yến nói là anh ko xứng! Có lẽ nào những điều đó là thật? Không thể nào... không thể nào

" Tại sao???? Không thể nào?? "

Long hét to rồi thẳng tay đấm vào tường. Máu từ mu bàn tay chảy ra. Đỏ tươi, vết thương rạn nứt, được tưới thêm thứ nước mang vị đắng khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa. Còn Long anh đâu có cảm nhận được điều đó! Hay là nỗi nhói đau tận sâu trong trái tim này đã lấn áp mọi đau đớn da thịt khác? Tuyệt vọng, đau khổ, Long lại nhìn lên bầu trời sâu thẳm. Nền trời xanh ngắt một màu, thoáng gợi những đám mây mờ nhạt. Long nhìn lên trời ko phải để tìm kiếm cái cảm giác thanh bình, yên tĩnh mà là để ngăn nước mắt mình. Nước mắt nam nhi thứ mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng ko thể rơi. Phải để nó chảy ngược vào tim, rồi nhấn chìm tất cả. Toàn bộ tình cảm của anh cùng với sự chờ đợi, nỗi ngóng chông và hơn cả là nỗi đau đớn của kẻ chẳng bao giờ chịu quan tâm đến bản thân mình.

Liệu Long có phải là bầu trời kia còn Mai là những đám mây mờ nhạt ấy? Có lúc tưởng chừng như hòa vào làm một nhưng có lúc mây lại tan ra rồi mặc cho cơn gió thổi bay đến một phương nào đó rồi lại hợp lại với một đám mây khác?

Trong không gian vốn còn có gió! Bầu trời kia dẫu rộng nhưng làm sao giữ chân nổi một đám mây nhỏ nhoi?

Anh có thể bao bọc cô nhưng làm sao để giữ cô bên mình mãi mãi????

Ngay lúc này những hình ảnh về Mai như ùa về. Lúc nào cô ấy cũng thật đáng yêu - Long tự nói với mình. Lúc Mai cười trông thật hồn nhiên, lúc Mai nghịch ngợm thật đáng yêu. Lúc bĩu môi nói đùa, lúc lắc đầu phản đối và cả lúc khóc thét lên khi bị trêu tức. Tất cả? Từng cái từng cái một hiện ra trước mắt. Long đưa tay vào khoảng ko vô tận như muốn níu gĩư tất cả! Nhưng sẽ chẳng bao giờ anh chạm được đến. Trước đây ko, bây giờ ko và sau này cũng vậy.

Dường như Long muốn buông xuôi tất cả? Mệt mỏi - thứ cảm giác đang xâm lấn, chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể khiến Long muốn buông bỏ. Anh đã quá mệt mỏi rồi! Cũng đến lúc anh cần phải nghỉ ngơi. _________

...........................

_______

Từ sân sau đi vào Long lại bắt gặp ánh nhìn của Phong.

" anh...??? Sẽ khiến cô ấy hạnh phúc chứ? "

Long nói ra câu này mà khiến cả anh và Phong đều ko thể tin nổi. Tự buông bỏ rồi tình nguyện đưa người con gái mình yêu cho một thằng con trai khác, điều này có phải rất mất mặt? Chỉ để Mai hạnh phúc Long làm như thế có đúng?

Sau hồi ngỡ ngàng Phong chỉ nhếch mép cười rồi tiến lại gần Long

" điều đó là đương nhiên. Anh có đủ sự tự tin và kiên nhẫn để có thể chờ đợi một cô nhóc cứng đầu."

" nếu để em thấy cô ấy phải buồn thậm chí là rơi một giọt nước mắt em sẽ tính sổ với anh "

" anh sẽ cố hết sức. Còn em cũng hãy tìm cho mình một cô gái phù hợp, nhẹ nhàng, lắng đọng, biết âm thầm quan tâm, dịu dàng và chu đáo. Một người con gái như vậy mới thực sự khiến em hạnh phúc."

" em vô đức vô năng. Đến người mình yêu cũng ko thể khiến cho cô ấy hạnh phúc, bao bọc, níu giữ thì làm gì có tư cách tìm một người tốt với mình, hợp với mình và yêu mình thật lòng chứ? "

"Bộp " là tiếng thứ gì đó bị rơi

" là ai?? " - Phong hét lớn

Từ sau bức tường hình bóng quen thuộc ấy dần xuất hiện

" là....là.....cậu....????? "

25. Chương 23

Trên đời này tại sao lại có những người cố chấp như vậy? lẵng phí mất biết bao thời gian để theo đuổi thứ mà mãi mãi mình cũng với ko tới. Sau đó gần chạm đến thành công rồi lại sẵn sàng từ bỏ chỉ vì một lý do hết sức hoang đường - cảm thấy mệt mỏi.
Đời người vốn đâu dài! Thời gian đâu chờ đợi ai bao giờ. Chỉ đến khi bình tâm suy nghĩ mới nhận ra được sự quý giá của cái gọi là thời gian.

Mặt nước phẳng lặng cứ mỗi khi có gió thổi sẽ gợn từng đợt sóng lăn tăn. Nhưng lòng người chẳng biết đến bao giờ mới được yên bình? Khi mà tình yêu - thứ tình cảm được coi như là một liều thuộc tái sinh và cũng là liều thuốc độc luôn ẩn hiện quanh đây.

Long yêu Mai nhưng anh lại ko tự tin vào bản thân mình, anh ko dám nói, ko dám thổ lộ hết thứ tình yêu cháy bỏng mà anh dành cho Mai. Như vậy tình yêu đến với Long chẳng khác nào liều thuốc độc.

Bao nhiêu những lời ngọt ngào, đường mật, bao nhiêu những lời quan tâm, lo lắng Long đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay vậy mà dù bây giờ người đang đứng trước mặt anh là Mai - người con gái anh đem cả trái tim mình gửi gắm Long cũng ko nói một lời.

" cậu định im lặng thế này mãi sao? "

Phá vỡ bầu ko khí u uất bằng giọng nói hồn nhiên hơn bao giờ hết, Mai tỏ ra tò mò nhìn Long.

" cậu....??? Tại sao lại nói như vậy?? "

"nói như vậy là nói như nào? Thích thì nói thôi ko được sao?? "

Thích thì nói thôi ko được sao câu nói ấy của Mai gieo vào lòng cô cũng như Long hàng loạt những câu hỏi.

Mai chỉ tùy tiện nói? Mọi thứ chỉ là vô tình thôi sao? Ko suy nghĩ? Ko để tâm?

Thực ra là Mai đã nói những gì?

Nói gì mà có thể khiến một kẻ cảm thấy mệt mỏi, chán trường lại có thể nhen nhóm chút niềm tin?

______Tái hiện chút _____

" Bốp " tiếng đồ vật rơi

" là ai " - Phong lớn tiếng hỏi

Mai bước ra từ sau bức tường khiến Long ngỡ ngàng

" là...là....là...cậu??? "

Phong cũng ngạc nhiên ko kém

" ko phải cô đang làm bài tập sao? Tại sao lại???? "

" cậu đứng đó từ bao giờ? Và....????"

Chưa kịp để Mai nói gì Phong và Long đã cuống cả kê lên hỏi dồn dập

" em ko xứng! Chỉ có câu đó thôi hai người làm gì mà căng "

Mai trả lời hết sức bình thản khiến cả hai anh chàng như chuốc bỏ được tảng đá nặng trên đầu.

" chỉ có thế thôi sao? Chúng tôi nói nhiều lắm mà, chắc tai có vấn đề rồi! "

Phong cố tỏ ra bình thản để thăm dò Mai.

" thì sao chứ? Anh cậy có tí chiều cao mà oai ak? Đây khinh nhá?? * plè* "

Mai lè lưỡi làm điệu cute đắc thắng trước mặt Phong khiến tim Long nhói đau.

Đã nói là phải quên rồi mà! Từ nay ko được kêu đau nữa nhớ chưa? Có đau đến mấy cũng phải chịu đựng - Long đưa tay lên phiá ngực trái và thầm tự nhủ với người bạn tốt của mình. Nhưng nó vốn đâu nghe lời anh khi một lần nữa Mai lại gieo vào đầu anh hi vọng

" cậu nhìn cũng ngon zai phết ây thây, lo gì ko có người yêu! Hay cậu làm bồ tôi đi? Bấy bề ak? Hãy về với đội của chị! Chị hứa sẽ làm cho em hết cô đơn * hề hề * "

Mai cười ngu ngốc nhìn Long

" ăn gì kiêu vậy? Hỏi ko nói sao? Hay mai mình hẹn hò luôn nhé? Ko nói gì là oki rồi "

Mai đang làm cái quái gì đây? Ngay chính bản thân cô cũng ko thể nào hiểu nổi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những lời này là những lời cô đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói.

" cậu cười như vậy nhìn ngốc lắm cậu biết ko? "

Trước ánh mắt long lanh lấp lánh như viên pha lê của Mai Long chỉ nói một câu lảng tránh rồi định bỏ đi. Ko ngờ Mai lại tức giận tháo dép ra đuổi Long chạy bở hơi tai mấy vòng xung quanh nhà.

Thấy hai người họ như vậy Phong lại bình thản nở nụ cười. Anh nói là anh cũng có tình cảm với Mai vậy tại sao anh ko tỏ ra ghen tức? Rốt cuộc Phong đại thần còn dấu diếm những suy nghĩ gì ? Tình cảm của anh với Mai là như thế nào?

Nụ cười của kẻ chiến thắng? đúng vậy! Chính là nụ cười đó. Nó chỉ thoáng hiện trên khóe môi Phong rồi anh quay đi để mặc hai người họ tiếp tục rượt đuổi.

Thấy Phong ko còn để ý nữa Mai mới dừng lại ko đuổi Long nữa. Còn Long vẫn chỉ lặng im nhìn Mai.

Câu nói khi nãy của cô thực sự khiến trong anh nhen nhói một chút tia hi vọng

______hết hồi tưởng ______

" sao cậu lại nói như vậy? "

Long kiên nhẫn hỏi Mai lại một lần nữa. Nhưng anh lại ko mong muốn Mai sẽ trả lời. Vì nếu cô ấy nói những gì vừa nãy là thật thì anh phải làm sao đối diện với cô khi anh đã quyết định từ bỏ? Còn nếu câu trả lời của cô là những lời nói kia chỉ là giả thì không biết lòng anh sẽ đau đến cỡ nào? Chắc anh sẽ ko kìm được mà đi tự tử mất!

" nếu....tôi nói... những điều đó... là thật thì cậu nghĩ sao? "

Tim Long ngừng đập khi nghe Mai nói những lời này. Nụ cười của niềm hạnh phúc thoáng hiện trên khóe mối anh thì đột nhiên vụt tắt

" trò này chẳng vui chút nào! Cậu ko biết đùa sao?? Chán thật! Cậu tưởng tôi nói thật sao? "

" lẽ nào cậu.... cậu chỉ là.... chỉ là nói dối thôi sao? "

Mặt Long hiện rõ lên hai chữ tuyệt vọng khiến Mai nhìn mà chỉ biết ôm bụng cười

" ha ha ha nhìn mặt cậu bây giờ đúng là thốn đến tận rốn. Này nhé tôi nói vậy cũng chỉ để lấy lại thể diện cho cậu thôi mà! Còn nữa chính là chọc tức ông anh già đểu giả của cậu! "

" là vậy sao?? "

Thì ra cũng có một phần vì Long trong câu nói ấy. Nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy vui mà ngược lại thấy sót xa.

" chúng ta vào trong đi! "

Long nói rồi lạnh lùng bước đi.

" cậu ngốc thật! Tại sao lại nhường tôi cho người khác chứ? Tôi là món hàng sao? Đồ ngốc! Sao cậu chẳng chịu hiểu nhỉ? "

Mai tự nói rồi tự cười, nụ cười chứa đầy nước mắt. Vị đắng của nước mắt hòa chung với sự chua chát của nụ cười khiến Mai trở nên rất giả tạo.

-----++++*****-------++++***--

26. Chương 24

Mai âyyyy!... Mai nùn âyyyyy!! Dậy đi dậy đi dậy đi.......muộn học rồi Mai nùn âyyyy!
"Mày có im mồm ko hả??? T dậy rồi còn gì! Mẹ giọng đứa nào mà khó nghe vậy? Nghe như kiểu cờ..... Ố....Ồ...hình như là giọng mình. "

Mai ngán ngẩm nhìn cái điện thoại cute xinh xinh nằm lăn lóc trên nền nhà rồi định bụng nằm xuống ngủ tiếp nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó

" Ối MẸ ƠI....CHẾT CON RỒI "

và rồi với bản năng của một đứa trẻ trâu chân chính. Sử dụng hết sức lực bình sinh, nó lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đầu tóc quần áo cách kiểu để rồi 30 phút sau nó đã có mặt ở cổng trường.

Thì ra hôm nay là ngày thi học kì đầu tiên, vững dạ an tâm, nó vào phòng thi mà chẳng hề lo lắng.

.....buzzz...buzzzz....

90 phút trôi qua môn thi đầu tiên cũng đã xong, Mai dã dời cả hai tay cúi đầu lục lọi một vài thứ chuẩn bị cho môn thi tiếp. Đang trong trạng thái tập trung cao độ nó chợt nghe thấy tiếng gọi

" Mai ơi!

"Ai vậy??? "

làm gì có ai???? Mai ngơ ngác.

Lại một lần nữa

" Mai ơi "

Tiếng gọi nghe rất quen khiến Mai ngờ ngợ. Nhưng rồi nó quyết định ko để ý nữa thì

" ở trên này mà!! "

Ngẩng mặt lên, Mai hơi choáng, là Long sao? Thì ra cậu ta ở tầng trên, trời ơi tinh gớm vậy, Mai đứng nép vào góc rồi mà vẫn nhìn thấy. Ko những thế khi Mai chạm mắt cậu ta còn thấy một nụ cười bán mê hồn, có chút lạnh giá, có chút lãng tử, nhưng nhiều hơn vẫn là vẻ trìu mến đến khó tả.

Đứng hình trong vài giây

" cậu rảnh nhỉ? Vừa xong thi thế nào?? "

" cũng tốt, cứ gặp cậu là tôi thấy tốt rồi. Thôi đến môn thi tiếp rồi, bye!!! "

" ??????????????????????????!"

Đúng là chuyện lạ, Mai tưởng chừng mình vừa mơ ngủ, lấy tay dụi dụi mắt thắc mắc.

" vừa rồi là Long sao?????

Thực sự theo Quang đao nói thì là ăn bờ lí vơ bồ, Mai phải gọi là bất ngờ đến ko ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy khuôn mặt rồi là dáng điệu tươi cười của Long sau những gì hôm đó. nhưng cũng cảm thấy trong lòng nhẹ đi khá nhiều. Thôi thì lo thi học kì đã, mọi chuyện tính sau.

..........buzzz...buzzz.......

Môn thi thứ hai cuối cùng cũng đã xong, Mai bước ra khỏi phòng thi với vẻ hãnh diện vô cùng [ chắc vừa trong phòng thi làm như thánh rồi ra oai với mấy đứa trong đấy cho mà xem]

" Chào Mai!! Thi được chứ???

" Ố ô là Kỳ Anh sao?? Cũng tốt tốt, còn cậu?? "

" mình dĩ nhiên là... BỤP....

Kỳ Anh chưa kịp nói hết thì bị một cục giấy phi thẳng giữa chán, thế là cơn tam bành nổi lên.

" thằng nào? Là thằng nào ném?? Kỳ mà bắt được nhá thì thì Kỳ cho... cho.."

" Xin lỗi Kỳ nhé, là tớ..."

Long ngại ngùng gãi đầu nhìn Kỳ. Định bụng là trêu Mai ai ngờ????

" là Long đúng ko ?? Ko biết Long ném đầu kỳ đau, Long bắt đền đi!! Kỳ ko chịu đâu. "

" Tớ xin lỗi, tại...tớ sơ ý quá, Kỳ bỏ qua nhé"

Long đã tỏ vẻ áy náy, ăn năn đến ko còn gì để mất nữa rồi vậy mà bạn Kỳ Anh xinh gái vẫn ko chịu tha, còn Mai thì chỉ biết đứng nhìn thôi, muốn vào giải vậy cho Long nhưng khốn nỗi chẳng biết phải nói thế nào trong khi mỗi lần Mai định mở miệng thì lại

" Kỳ bắt đền đấy, Kỳ bị đau rồi này.....*-* ..*-*..!!

Ba la và bo lo

Đến cuối cùng ko hiểu sao Long lại bị Kỳ bám theo lên đến tận phòng thi luôn, thật là khó hiểu.

Nhưng mà vấn đề dễ hiểu nhất bây giờ của các bạn trẻ ấy chính là lo thi học kì cho ngon nành đã.

____I'm come back ______

.............................................

_______________________________

- ngày thi thứ nhất....

- ngày thi thứ hai.....

- ngày thi thứ ba.....

Hết... hết rồi...thật là tuyệt vời. Đúng là chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời mình ta lăn quay. Vậy là có thể ngủ được một giấc đã đời rồi!

Cứ thi học kì xong thì đầu đứa nào chả đinh ninh

THI XONG RỒI XÕA ĐI !

Cùng tâm trạng đó ko chỉ Mai, Long, Linh, Đức, Quang, Đạt..... mà tất cả quần chúng A2 đều nằm rũ rượi trên bàn. Đúng lúc này cô chủ nhiệm bước vào.

" Các em trật tự "

- lớp có mất trật tự đâu cô???

" có thông báo mới đây, việc quan trọng nên tất cả lớp nghe này "

Giọng nói thánh thót, trong trẻo, nhẹ nhàng, tình cảm đến độ kinh hoàng của cô chủ nhiệm khiến cả lớp rùng mình và vô cùng, vô cùng lo sợ, nín thở và chờ đợi

" Sắp tới, mà ko làm luôn cho nóng đi, lớp ta sẽ có một chiến dịch di dân, điều đó có nghiã là: hnay cô sẽ đổi chỗ tất cả chúng mày để duy trì tinh thần đoàn kết của lớp ta."

Một loạt những tiếng bàn tán, xì xào

" haizz ko cần đổi đâu cô, bọn em thân lắm rồi! "

" Đúng rồi ạ, ko cần phải đổi đâu cô. Em thích ngồi như này hơn"

Một vài nhận vật đứt hẳn dây thần kinh xấu hổ đứng hẳn dậy phát biểu.

Đầu tiên là Quang đao

" cô! Em rất thấu hiểu và hết sức tán thành chủ chương phải gọi là hết sức là...."

" thôi im đi để mị nói, chế cứ hết sức hết lực này mị nghe mà chịu ko có nổi. "

Quang đao chưa nói hết thì bị Giang oppa xen vào, cái điệu bộ đĩ đời phát ghét.

" cô ak em là em thích ngồi cạnh bạn Dương nhưng hai thằng con trai mà ngồi cạnh nhau thế này thì thật là ko thể chấp nhận được, nên thôi cô đổi chỗ đi cô."

Oppa vừa nói xong bị cả đám lao vào đánh hội đồng, Đức khơ me ở ngoài cổ vũ còn chêm thêm mấy câu.

" chúng mày đánh nhau trước mặt cô thế này ak? Tao ngồi cạnh dân châu phi bao lâu nay ko sao mày ngồi cạnh một thằng châu Á trắng trẻo, học giỏi ko thích còn thích gì nữa???"

"Cô ơi em muốn ngồi với Linh"

Đạt béo im ỉm nãy giờ, gìơ mới lên tiếng.

" thôi! Thôi! Mấy anh chị có thôi đi ko? Nghe đây này, ko muốn đổi cũng phải đổi, sơ đồ tôi xếp sẵn rồi, cứ vậy mà ngồi."

Thế rồi sơ đồ mới được gắn lên bảng, cả lớp đứa thì hí hửng thu dọn sách vở, đứa thì lưu luyến khóc lóc kêu ca. Riêng Mai vẫn ngồi đó, nhìn Long rồi nhìn lên sơ đồ mới

Trời ơi nhóm chém gío của họ đã bị tách ra, Ly phi và Đức khơ me mỗi đứa một tổ, Xuyến và Linh chuyển xuống cuối, Long thì ngồi cạnh Kỳ Anh, còn Mai thì ngồi với Phương Anh .

Như vậy là ko còn ai để đá đểu, để chửi nhau, chém chuối nữa rồi. Mai nghĩ mà thấy buồn quá. Nó gục mặt xuống bàn ngủ lúc nào ko biết, trong lúc mê man nửa tỉnh nửa mơ nó như nghe thấy tiếng Long " ko ngồi cạnh cậu nữa tôi hơi buồn đấy, nhưng ko sao tôi sẽ vẫn dõi theo cậu."

Xen vào đó có tiếng của Kỳ Anh " Long ơi, Long đâu rồi??? Kỳ ngồi cạnh Long rồi này, Kỳ phải trả thù vụ hôm nọ mới được "

Và rồi Mai thiếp đi ko còn nghe thấy gì nữa nhưng lúc này trong đầu nó lại hiện lên một dòng suy nghĩ khó hiểu

Long và Kỳ Anh có khi nào họ là duyên phận???

27. Chương 25

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Mai ngồi ngẩn ngơ trong quán cafe gần trường đang định bụng lẻm xong cái bánh bé bằng 2 cái bát ôtô chụm lại sẽ đi học toán ở nhà thầy Cường, nào ngờ bánh còn chưa kịp đưa lên miệng thì suýt bị ốp vào mặt.
Cái thể loại gì đây chứ? Mai trố mắt ra nhìn, là....là bà chị chanh chua đó. Cái gì mà tấn ak ko phải Tạ Thảo Vi. Có mình bà ta thôi đã tốt, đằng này còn có một thằng cha xã hội đen đi cùng nữa chứ, nhìn điệu bộ tình tứ phát tởm. Bà chị kia ko phải là người yêu của Phong ong chúa sao? Ha ha lão này cũng có lúc bị cắm sừng hố hố. Đúng là ănbờlívơbồ mà.

Mai định bụng lẳng lặng ngồi ăn, ai ngờ bị chị ta nhìn thấy. Phen này chết chắc rồi - Mai tự nhủ.

" con nhỏ kia " giọng nói thánh thót như khỉ hót của chị ta vang lên

Đơ một chút, và rồi nào mình cùng giả nai, cùng ăn quả bơ. Mai coi như ko nghe thấy gì hết

BỤP

"mày bị điếc ak? "

Ko kìm chế đc rồi

" gọi tôi sao? Quý hóa quá. Mồm chị lại chịu phun châu nhả ngọc mà gọi tôi sao? Tôi có tên họ đầy đủ, chị bị quên mang theo não hay trước khi ra khỏi cửa mang não ra là cho mượt mà đến cách gọi tên lịch sự một chút cũng ko biết? "

Mặc dù nhìn thấy thằng cha bên cạnh to cao đen hôi, trẻ khỏe hăng nhưng Mai vẫn cứng họng ra vẻ ta đây. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm bà chị kia với ý

" bà đây ko sợ đâu nhé, mày định chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng dọa bà hả? Có ngon nhào vô, chị đây mới lên đai nhé "

Nói thì oai vậy thôi chứ trong lòng cũng sợ phết chứ đùa, bọn nó mà túm vào thì Mai toi. Mồm thì cứng nhưng trong lòng thì đang cầu Phong đến.

" Phong ong chúa...ak ko Phong đại thần, Phong đẹp zai bây giờ muốn tôi gọi anh là cái gì cũng đc, làm ơn xuất hiện đi. "

Trời ơi sao trong lúc này Mai lại nghĩ đến Phong chứ? Có biến rồi nhe. Cơ mà cầu người thì người đến nhe.

Cánh cửa của quán mở ra một nam nhân bước vào với vẻ khôi ngô cao ráo, ánh mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng nhìn người con gái theo sau anh ta.

Ôi mẹ ơi! Đến chết mất, người đến đâu phải Phong. Tự nhiên bà chị Vi Vỉ Vì Vi kia cười lớn

"Mày có tin tao xé rách mồm mày ra ko? Im mồm vào ko tao vả cho lệch mặt đấy! mày đang sợ đúng ko? Cầu người đến cứu hả? Ko có đâu em ơi, hôm nọ mày hại chị thế nào hôm nay chị tính gấp 10 cho mày nhé con ranh con"

Bà chị kia đay nghiến nhìn Mai

Rồi *Bốp * Mai ôm má, 5 ngón bàn tay in hẳn vết hằn còn đỏ ửng lên má Phải của Mai. Nhưng cô ko khóc

" sướng tay ko? Nhìn chị như con cá mắm chết vài năm rồi mang ra phơi mà ko ngờ cũng đc đấy nhỉ? Đánh nốt bên này cho cân dùm cái *Mai chỉ vào má trái, ánh mắt thách thức * cảm ơn nhé "

" mày thích thì tao ko ngán nhé "

Bà chị kia giang rộng tay và rồi

* Bốp *

Nghe dòn tan

Nhưng lần này ko phải Mai ôm mặt mà là bà chị kia rưng rưng nước mắt, tóc tai rối tung mù hết lên, cái mặt nhỏ nhắn xinh xắn lệch hẳn đi, cái tát của Mai làm cho quai hàm của chị ta muốn văng ra ngoài.

" mày láo ak con này "

Thằng cha to con dơ tay định tát Mai thì một đấm

Tuyệt vời

Thằng đó ngã dúi vào đám bàn ghế đằng sau

" mày nên hỏi nắm đấm của tao xem nó có đồng ý ko đã "

" mày! Ngon ăn đấy, chơi ông hả mày "

Bụp

Lại một đấm nữa, thằng kia chảy máu mồm, hai mắt đỏ ngàu long sòng sọc. Đau nhưng vẫn hăng

" mày là thằng nào? "

" mày ko cần biết tao là ai, cút khỏi đây trước khi tao cho mày nhập viện"

" tao nhớ mặt mày rồi đấy, cứ chờ đấy! "

Nói rồi thằng xã hội thâm kia phắn cùng quả chanh già xấu xa.

Mai lúc này mới bình tĩnh lại nhìn người vừa đứng ra bảo vệ mình, bờ vai ấy, tấm lưng ấy, con người ấy, từng nét, từng nét vô cùng quen thuộc.

Long! Đúng chính là cậu ấy, người vừa bước vào quán cùng một cô gái chính là Long, tại sao Mai lại ko nhận ra. Ko thể nào? Mai ngỡ ngàng nhìn Long từ phiá sau, đang định lên tiếng thì

" woa! Woa! Long đánh đẹp thế, sau này Kỳ ko sợ bị bắt nạt nữa rồi "

Kỳ Anh nãy gìơ đứng một góc gìơ lên tiếng

" Mai ko sao chứ? "

" uk, tớ ko sao! Hai người..????"

" bọn tớ hẹn.... "

" đi thôi "

Kỳ chưa nói hết câu đã bị Long kéo đi

" cảm ơn nhé! "

Mai chỉ kịp nói gọn một câu cảm ơn

" đừng cứng đầu nữa. Cậu nên học cách tự lo cho mình "

Long lạnh lùng đáp rồi bước đi mà chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn Mai lấy một lần.

Đau....đau...đau...đúng thế trong đầu Mai, trong trái tim cô chỉ có một chữ ĐAU

tại sao lại vậy? Long... tại sao có thể....có thể lạnh lùng như thế.

Lúc anh đứng ra bảo vệ cô, từ sau lưng anh, cô cảm nhận đc một luồng sức mạnh một cảm giác ấm áp đến khó tả, cứ như là người con trai trước mặt sẽ dùng cả tính mạng anh ta để bảo vệ cô. Nhưng sao bây gìơ lại như thế????

Mai lặng đi như kẻ vô hồn, nước mắt cô lại rơi, vì sao ư? Một con nhỏ ít khóc tự dưng vừa thoát chết xong lại khóc ko phải khóc vì vui sướng thì khóc vì cái gì?

Vì Long

Đúng đây ko phải lần đầu Mai khóc vì bị Long đối xử lạnh nhạt. Nhưng lần này lại khác, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị lãng quên. Tất cả bủa vậy lấy Mai cô bước từng bước trong nước mắt, trong đau khổ..

__________________

8h tối chuông điện thoại của ai đó kêu lên

" anh có còn là thằng con trai nữa ko? Anh nói sẽ bảo vệ cô ấy. Sẽ ko để cô ấy chịu bất kì tổn thương nào vậy mà hôm nay, nếu em ko đến kịp thì....."

Ngừng một lát

" em đang ở đâu? "

" quán cafe trước cổng trường"

" 5ph nữa anh sẽ đến "

-----tút -----tút-----

____________________

Trong quán cafe hai nam nhân tướng mạo bất phàm ngồi đối diện nhau, người trẻ hơn lên tiếng

" Tạ Thảo Vi "

" cô ấy làm sao "

" anh còn hỏi làm sao ak? Anh yêu ai em ko quản nhưng đừng để những kẻ đó làm tổn thương Mai, cô ấy ko có lỗi, ko có lý gì lại bị những kẻ ko quen đe dọa đánh chửi"

"Ý em là? Vi đánh Mai sao? "

" tại chỗ anh đang ngồi "

*bzzuuuu... bzuuuzz...*

Âm báo tin nhắn vang lên, Phong mở máy nhìn dòng tin nhắn

" khuôn viên trường, mau đến cứu em "

Bỏ lại Long ngồi đó, anh lao thật nhanh đến trường.

28. Chương 26

Phong từ quán lao nhanh về phiá trường học, vừa chạy trong đầu vừa mông lung suy nghĩ điều gì đó, ko phải về dòng tin nhắn lúc nãy mà anh nghĩ đến Mai. Cô ấy đã phải chịu tổn thương, anh nên làm gì để bù đắp đây? Đã đến lúc anh phải hành động rồi, mọi chuyện cần một cái kết. Quyết định thật nhanh và chạy cũng thật nhanh chẳng mấy mà Phong đã đứng trong khuôn viên sau trường nhưng tìm mãi mà chẳng thấy Linh đâu. Đúng vậy người vừa nhắn tin cho anh là Linh - người mà anh mãi mãi chỉ có thể coi là em gái. Đi thêm vài bước, nhìn ra sân bóng rổ với một đám nữ sinh đang đứng túm lại, Phong lập tức hiểu ra mọi chuyện hét lớn
" dừng tay lại "

Mọi thứ bị lời nói ấy chi phối, bao nhiêu ánh mắt long lanh mà lòng đầy sát khí hướng về phiá Phong.

" anh...tại sao lại??? "

" Vi em đang làm cái quái gì vậy? "

Phong ngây ra nhìn bà chị tên Vi, đúng lúc Linh từ trong đám đó vùng chạy thật nhanh về phiá Phong

" con kia mày...."

Một trong số những kẻ đc gọi đến ăn hôi chỉ vào mặt Linh

" gọi cứu tinh ak? Mày giỏi đấy "

" anh thật quá thất vọng về em "

Phong lạnh lùng buông câu ấy một cách rời rạc rồi kéo tay Linh định bỏ đi

" anh đứng lại cho tôi "

Giọng điệu đầy cay cú

" trước mặt bao nhiêu người, trước mặt tôi anh lại dám tay trong tay với đứa khác, anh xem tôi là cái gì hả? Hôm nay nếu anh bước đi thì chúng ta chia tay "

Phong còn chẳng thèm để ý cứ thế lẳng lặng bước đi.

Đom đóm mắt của bà chị kia nổi lên dồn dập, khói lửa bốc nghi ngút hét lớn

" rồi anh sẽ phải hối hận cho mà xem "

Hai từ hối hận mà bà chị kia muốn Phong phải nếm đến cũng thật nhanh, ngay tối hôm đó, sau khi Phong đã đưa Linh về nhà an toàn, trên con đường vắng vẻ chỉ có duy nhất một bóng người đang lạnh lùng bước đi, bỗng cả con đường như bừng sáng, tiếng nổ của những chiếc xe máy phân khối lớn cùng một vài tiếng reo hò kêu gọi

" là thằng trước mặt! Chặn nó lại "

Biết gặp chuyện chẳng lành, Phong đứng khựng lại với tư thế sẵn sàng đón nhận tất cả, rút điện thoại ra từ trong túi áo, anh chỉ kịp nói

" đến đây đi "

với đầu dây bên kia thì lập tức bị một típ giáng vào người. Phong ngã xuống, toàn thân đau đớn nhưng ngay lập tức anh đứng thẳng dậy, mở to mắt nhìn vào đôi nam nữ trước mặt, là ai ư? Khỏi cần nói. Ko phải thằng cha xã hội đen sáng ngày với em Vi xênh gái thì còn ai vào đây nữa.

" ngạc nhiên chứ? Giới thiệu với anh đây là bồ của tôi, từ rất lâu rồi, anh chỉ là thằng qua đường mà thôi! "

Bộ mặt vênh váo chị ta nhìn Phong vs ánh mắt thương hại, mỉa mai.

" nực cười, ngoài cô ra tôi vẫn còn hàng trăm người con gái khác, họ xinh đẹp, quyến rũ. Còn cô? Nhìn lại đi, thứ đồ bỏ đi! "

Phong lạnh lùng đáp

" hôm nay là ngày đẹp, tao nên hành động tốt hơn là phí nước bọt "

Thằng cha kia lên tiếng

" loại óc ngắn, mồm nhanh hơn não như mày cũng đòi nói văn vở sao? Lên đi "

Phong ra thế sẵn sàng chiến đấu và rồi

" lên! Chúng mày "

Một cuộc ẩu đả diễn ra, tiếng đánh đấm bùm bụp, tiếng típ sắt đập vào nhau, rê xuống đường như xé rách bầu không khí ảm đạm của màn đêm. Từ đằng xa lại một đám người nữa kéo đến, chẳng biết là ai nhưng trong lòng Phong như đã nhận định rõ, mình ko đơn lẻ, anh ra sức đánh cho những kẻ đang lao vào muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đấm, đá, từng đòn đánh một nhanh nhẹn, điêu luyện ko phải ngày một ngày hai mà thành.

Đám người vừa đến cũng lao vào cuộc, một trong số đó áp sát Phong

" đến rồi sao? "

Phong thở nhẹ nhõm hỏi

" anh cũng đc đấy chứ đại ca, vụ này để em, anh về trước đi"

Phong thanh thản bước đi trước sự ngỡ ngàng của thằng xã hội thâm

" định chạy hả con "

Phong quay người lại, một vệt sáng lướt qua mặt rồi sau đó một bóng đen lao đến anh nhanh như cắt

" cẩn thận, A "

Một tiếng hét thất thanh của người con gái đang nằm trong lòng anh, bàn tay Phong có thứ gì đó nhơn nhớt, dính dính

Là máu

Phong hoảng hốt khi nhìn lại khuôn mặt ấy, là Mai, cô ấy đã đỡ cho anh một dao của tên kia. Tại sao lại?

Thất thần trong vài giây, tiếng còi báo hiệu của xe cảnh sát, Phong như bị đánh thức, lao thật nhanh như một con thú dữ, anh bế Mai trên tay, ghì chặt cô vào lòng, cứ thế chạy thật nhanh. Ko biết mỏi cũng ko biết đã chạy trong bao lâu, Mai nằm trong vòng tay ấy đầu óc cô mơ màng nghe được tiếng nói của ai đó

" tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Dậy đi, tỉnh dậy đi, em sẽ ko có chuyện gì đâu mà, hãy mở mắt ra đi rồi em muốn anh làm gì cũng đc"

Trời về đêm lạnh toát, những cơn gió thoảng qua mang theo cái lạnh thấu sương, một vài giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt Mai sưởi ấm tất cả.

Phong đã khóc. Anh đã rơi nước mắt một lần nữa kể từ ngày ấy, mọi kí ức lại ùa về, anh đã mất Hương - người con gái anh đã từng yêu một lần rồi, lần này anh ko thể để mất Mai được.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Phong gầm lên, gào thét. Xin hãy cứu cô ấy! Xin mọi người hãy cứu cô ấy"

anh gầm lên

Mọi người đổ ra đại sảnh của bệnh viện, rất nhanh Mai được đưa vào phòng cấp cứu, Phong đứng ngoài chờ đợi, hết đứng rồi lại ngồi, đi đi lại lại, hai bàn tay nắm chặt, khuôn mặt sầu tư ảo não, anh lặng đi nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Người ở trong đó bây giờ là Mai vậy mà thứ Phong nhìn thấy qua cánh cửa ấy lại là Hương, viễn cảnh ấy, anh vẫn còn nhớ như in, cái ngày anh cùng cô dạo phố, lúc cô khăng khăng đòi mua tặng anh một cây bút máy, và lúc anh cầm đc chiếc bút thì cũng là lúc cô rời xa anh mãi mãi, một kẻ nào đó muốn trả thù Phong lao tới từ phiá sau anh và cô đã đỡ nhát dao ấy, máu chảy rất nhiều, anh chỉ biết ôm cô và gào thét.

cho đến ngày đến dự lễ tang của Hương anh mới như tỉnh lại từ một thế giới khác, điên khùng đập phá, tức giận, dằn vặt đau khổ. Thế giới chỉ có hai màu đen và trắng. Thật đáng sợ

29. Chương 26

*Tinh *
Một tiếng

cửa phòng cấp cứu mở ra Phong cũng vì thế mà như bừng tỉnh sau cơn mê man, anh vội lau qua loa hai dòng nước mắt đã kéo thành những vệt dài trên má.

" Bác sĩ, cô ấy ko sao chứ? Bây giờ cháu có thể vào đc ko ạ "

Phong lao tới dồn dập hỏi vị bác sĩ vừa phẫu thuật cho Mai xong.

" cô bé ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, may mà vết đâm bị lệch ko trúng tim, với lại ko sâu lắm, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tuần. Cậu theo tôi đi làm thủ tục nhập viện "

Phong thở phào nhẹ nhõm lê những bước chân mệt mỏi theo bác sĩ. Đột nhiên đầu óc Phong như quay cuồng, hai bên tai ù ù như gió thổi. Bước một bước rồi.... Phong ngã xuống

" chàng trai trẻ, cậu ko sao chứ? Tỉnh dậy đi, chàng trai.... "

Phong nằm đó, hoàn toàn mất đi ý thức.

________________

Đến khi tỉnh lại

" cái thằng này định để mẹ lo đến chết đây mà, sinh anh ra khổ cái thân tôi mà giờ lại phải lo lắng hốt hoảng thế này ak? "

" mẹ ak! Mai - cô ấy sao rồi? "

" anh còn dám hỏi sao? Ko tại vì anh thì....."

" thôi Long thằng Phong vừa tỉnh lại con để có gì hai anh em nói sau, hộ bác sang xem Mai như thế nào! "

" dạ"

Long lẳng lặng bỏ đi sang phòng bên cạnh xem Mai, vừa bước vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cô nằng nặc đòi xuất viện.

" mẹ ơi con khỏe rồi đừng bắt con ở đây mà, còn ở cái chỗ sặc mùi thuốc này nữa chắc con chết mất. Cho con về đi hu hu "

" cái con bé này, mẹ còn chưa hỏi tội mày tối qua tự dưng đâm ra ngoài làm gì để rồi tai bay vạ gió, giờ mày ko lo nghỉ cho khỏe còn kêu cái gì "

" đúng vậy cậu mới tỉnh dậy người còn yếu nên nghỉ ngơi đi, bài vở trên lớp tớ nhờ Yến với Kỳ chép hộ rồi? "

" ờ! Ơ cơ mà sao Xuyến ko chép hộ t lại để?.... "

" cậu ấy mất dạng từ hqua đến hnay liên lạc cũng ko được nên t cũng chịu "

Nghe Long nói xong Mai có chút ngờ ngợ về điều gì đó, nhưng rồi trước những lời vừa mắng vừa yêu của mẹ cô bỏ sau tất cả và nằm xuống đánh một giấc ngon lành, trong khi đó Phong ở phòng bên thấp thỏm lo âu.

Buzzzzz....bzzzzzz

Âm báo tin nhắn của Phong vang lên

" tìm ra rồi, thằng đó là vương bò nướng, mấy năm nay làm ăn thất bát nên đổi qua làm xã hội đen, lai lịch, họ hàng, tiền sử cha sinh mẹ đẻ tất tần tật em gửi qua mail khi nào rảnh anh xem nhé. "

" OK. Cảm ơn em, Mai nhập viện rồi, em giúp anh đến chăm sóc cô ấy với!! "

" chẳng liên quan nhưng em phải nói, những đứa con gái nào liên quan đến anh đều phải nhập viện là sao? Ngay cả chị gái em […] "

Dừng lại ở đó, nhìn dòng tin nhắn mặt Phong lại ủ rũ, toàn khuôn mặt như đóng băng cứng nhắc, lạnh lùng, vô cảm từ gương mặt ấy toát ra một nỗi đau khổ hằn sâu, Như một nỗi ân hận hay đúng hơn là một vết thương vẫn còn rỉ máu đau âm ỉ trong lồng ngực.

__________________

1 tuần trôi qua, cả Phong và Mai đều đã bình phục hoàn toàn, sự việc lần này khiến mối quan hệ giữa hai bên gia đình có vẻ căng thẳng, vì thấy áy náy nên mẹ Phong quyết định mở một bữa tiệc nhỏ mời cả gia đình Mai sang ăn nhằm hàn gắn lại mọi chuyện.

Bố mẹ Mai cũng vì lo cho con gái nên mới tỏ thái độ bực tức đó. Nhưng sau khi nghe bố của Phong xin lỗi rồi Phong còn đứng lên dõng dạc tuyên bố

" mong hai bác thứ cho lỗi lầm ngu ngốc của cháu, từ giờ chở đi hai bác yên tâm cháu sẽ ko để Mai phải chịu bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Cháu xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo "

Thế là hòa bình lặp lại, mọi người vui vẻ ngồi ăn cơm.

Sau bữa ăn Phong có gặp riêng Mai để nói lời cảm ơn

Và muốn hỏi cô tại sao khi đó lại làm vậy, Mai chỉ cười và nói

" tôi là một thánh nữ mà, vì vậy tôi sẽ làm thật nhiều điều tốt, sẽ mang yêu thương đến cho mọi người hơn nữa cứu người là chuyện tốt, vào bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng đều làm vậy cả thôi.

Bây giờ anh nợ tôi một mạng, nhớ đấy đấy "

Nói xong Mai cười ngốc nghếch bỏ đi, để lại Phong một mình mặt bần thần suy nghĩ. Đặt tay lên trái tim mình anh nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền hậu

" Đúng vậy bây giờ ko chỉ cái mạng này mà cả trái tim này cũng là của em rồi cô bé ngốc ạ. "

30. Chương 27

" Cả lớp trật tự "
Lại là giọng của con bé Lưu bí thư, cứ mỗi lần có việc gì cần phổ biến là nó lại đập đập vài cái lên bàn rồi vắt một chân lên ghế quay người lại kêu mọi người trật tự.

" lại tin gì đây má nội? Oppa đang học có gì nói nhanh đi "

"Im hộ cái đi để tao nói nào! Trường mình sắp tổ chức một patty nó tương tự như một đêm vũ hội, sẽ có các cặp nhảy thi với nhau và dĩ nhiên là sẽ có phần thưởng khá khủng cho cặp thắng rồi. Toàn bộ đoàn viên thanh niên đều phải tham gia. Lớp mình tao đăng kí hết rồi, chúng mày liệu mà kiếm bạn nhảy đi ná! "

Lưu vừa nói xong thì Quang Đao lên tiếng

" nhảy nhót méo gì, tao ở nhà ngủ cho lành "

" mày ko đi thì xác định số thi đua của mày " cái Lưu dùng ánh mắt lạnh kinh hồn và giọng nói kinh hoàng cảnh cáo cả lớp " chúng mày thử ko đi xem, đứa nào ko đi tao mách cô chủ nhiệm thì xác định "

" tao méo gì có bạn nhảy mà đi! "

Đạt béo ngán ngẩm lắc đầu

" Linh đáng yêu của mày đâu? Chán rồi AK? "

Đức nói với giọng mỉa mai " đứa ko có phải là tao mới đúng. Từ hồi đi học đến giờ năm nay mới đc ngồi cạnh con gái. Mà Ly phi thì con gái méo gì. "

" chém vừa thôi ko bị đánh hội đồng đấy Đức Khương "

Quang đao lên tiếng

" chúng mày cẩn thận đấy, chịu khó mà đi tìm đi ko thì lên thớt cả lũ cho xem "

* Bộp *

" vậy quất cmm đi " Đạt béo đập bàn, rồi mặt tràn đầy vẻ bất cần ra chỗ An béo. Đúng Lúc An béo đang trêu Khánh

" Ê An béo định rủ Khánh đi nhảy với mày đấy ak? Thôi đi Khánh chảnh lắm ko có thời gian tiếp mày đâu "

" mày nói gì đấy? Ko đi cưa Linh đi còn ở đây cản trở việc tốt của tao, gọi hội ra cho trận bây giờ "

* blè blè *

" đây khinh nhá! Đúng ko Mai?"

Mai nãy giờ ngồi đờ ra nghe Đạt hỏi có hơi giật mình

" hả? AK! Ờ...!"

" AK vs Ờ cái gì, AK hay là.... Mai có bạn nhảy chưa? Béo với Mai một đôi nhé? "

" hềhề! Mai sợ bị tạt axít lắm, béo rủ Linh đi "

" hưwm bực mình, Linh bây giờ đã là của người ta rồi "

Đạt béo ậm ừ vài câu rồi lại về chỗ ngồi, chẳng biết đang giận dỗi việc gì. Mai cũng chẳng có tâm trạng hỏi thêm vì căn bản thân cô còn lo chưa xong biết kiếm ai đây trời nếu ghép cặp với Đạt béo cũng đc thôi nhưng mà sợ Linh ko vui với lại Mai cũng ko thích như thế cho lắm.

" Haizzzzzzzsssss thật là điên mà "

Mai vò đầu bứt tai gục mặt xuống bàn. Bất chợt cô nghe thấy tiếng của Kỳ Anh

" hu hu Long bỏ Kỳ nhá, Kỳ ghét Long "

" Lại gì nữa đây? Kỳ đừng như vậy "

" Long còn nói đc AK bảo làm người yêu Kỳ mà sao lại đi hẹn hò với đứa tên Trang đấy hả? Xong hôm dạ hội cũng chọn con bé đó "

" mình.... chúng ta vốn ko hợp mà....Long xin lỗi "

" hu hu Kỳ ko biết, bắt đền đấy "

Nghe xong mà khóe mỗi Mai nở nụ cười chua xót

" em tên Trang sao? Hay nhỉ!"

__________________

Lúc ra về

" cậu có bạn nhảy chưa? Chúng ta một cặp nhé? "

Long đứng chặn trước mặt Mai hồn nhiên hỏi

" cậu ko phải có em gì đó tên Trang sao? Định lừa trẻ con hả? Này nhé tôi tuy ko cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn nhá. "

Mai gân cổ lên cãi nào ngờ Long chỉ cười rồi xoa đầu cô

"Haizzzz tưởng cậu ko ngu mà nào ngờ ngu ko tưởng, cậu tin mấy cái đó sao? Tôi đâu đa tình như ai đó "

Nói đến đây Long hơi khựng lại

" cậu thì lắm chuyện rồi. Rõ ràng cậu hiểu tôi mà, tại sao cứ phải như thế nhỉ? "

" hiểu.. .hiểu cái đầu cậu ấy, tôi đi trước đây. Nhưng nói cậu ko phải boy đa tình thì hơi ko hợp lý đây "

" Đúng vậy! Hai chữ đa tình ấy cho vào ngoặc kép để chỉ anh Phong chứ gì? Đừng có ảo tưởng sức mạnh Long ca ca của em ạ. Vậy thì anh giải thích như thế nào về cái khăn màu đỏ đỏ ấy có phải quà em Trang tặng ko? Hay là cái áo thể thao màu đen hãng gì gì ấy nhể.... cơ mà cũng ko rõ nguồn gốc đấy thôi. Giải thích cái coi. "

Hải Yên từ xa lên tiếng khiến Long giật bắn mình. May mà lúc đó Mai đã đi khá xa ko thì Long chẳng biết giải thích sao cho thỏa đáng.

" em đang chất vấn anh sao? Anh ko có nghĩa vụ trả lời mấy câu nhảm nhí ấy! "

" tùy thôi, cho anh 2 lựa chọn 1 Là làm bạn nhảy của em còn 2 là em sẽ nói với bạn Mai xênh gái kia biết bộ mặt thật của anh. Cái gì nhỉ? Em Ngân này, em Hoa này, em Thương này... mỗi người đc nổi 3 ngày ko nhỉ? "

" Em dám?? "

*BLÈ BLÈ *

"Anh nghĩ xem em có dám hay ko? "

" em.. em.. ép người quá đáng "

Yến tí tởn cười cười vẻ mặt đắc chí chờ đợi quyết định của Long

1s

2s

3s

" anh thấy sao?"

4S

5S

" Em đi đây?? "

" từ đã! Em thắng rồi. OK anh đồng ý "

Hề hề " biết ngay mà. Vậy thì tối mai gặp. Anh ko đc làm em mất mặt đâu đấy "

Haizzzzz Long vác khuôn mặt buồn thiu về nhà. Vậy là ko thể cùng đôi nhảy với Mai đc rồi! Thật là quá cay mà.. hu. Hu...

31. Chương 28

Vâng buổi tối đc mong chờ nhất của năm cuối cùng nó cũng đến. Trong khi tất cả nam thanh nữ tú của trường chuẩn bị xiêm y lộng lẫy để đi dự tiệc thì tại một căn phòng nhỏ một nữ nhân đang ngồi sụt sùi và ngậm ngùi trong nước mũi
[ nghe giống kiểu truyện Lọ Lem hay truyện Tấm Cám ra phết. Cơ mà ko phải! Hềhề! ]

" haizzZ hỏi thế gian sinh ra mấy cái buổi tiệc tùng vũ hội làm gì để rồi khổ thân mình như thế này hả trời! Váy dạ hội như rồi giày cao gót sao? Làm gì có đâu chứ???? Ôi trời ơi điên mất " @@@

." Sống làm sao trong cái xã hội thị phi này đây hả trời!!!! Hu hu "

Mai vùi đầu vào đống chăn gối trên giường. Giá mà đập đầu vào đấy rồi chết đc thì người ta chẳng cần sống trên đời này chịu khổ làm gì

" mẹ mua cho em heo đất! Mẹ mua cho em heo đất í à í a, em ko thèm ăn......"

" Tao ko đi đâu, chịu phạt cũng đc, đến đấy mất mặt thôi ở nhà cho lành mày phải biết thương tao chứ, một đứa vừa lùn lại ngu ngu như tao này bạn nhảy thì ko có, đã thế váy vung nọ kia có bao giờ tao mặc đâu, nhìn sẽ giống bà điện cho mà xem. Gửi lời chúc vui vẻ của tao đến cả lớp nhé"

"………°^°^^^^^"

"………????? Ơ mày ko có gì để nói với tao ak???? Hay là........ mà mày có phải....."

" dĩ nhiên là ko phải rồi "

Một giọng nam ấm áp và nhẹ nhàng vang lên.

Thôi xong đời, lúc chuông điện thoại reo Mai còn tưởng là Xuyến gọi, ai ngờ đâu

"Là anh sao? Phong đại ca? Xin lỗi tôi nhầm! "

" tôi làm gì có lỗi mà cho cô xin. Nghe nãy giờ thì ra cô cũng biết mình tệ rồi sao? Nhưng mà ko sao, chuẩn bị đi tôi đợi cô dưới nhà "

"...????? Rảnh???? Anh định lôi tôi đi đâu? Chuẩn bị làm gì cho mất thời gian, tôi ở nhà ngủ cho lành........với lại.... "

" với lại cô xấu như vậy thì chuẩn bị như nào cũng xấu thôi, thế nên khỏi cần đi. Cô xuống dưới này luôn đi "

Lại gì nữa đây?????? Nghe Phong nói thế Mai mặc nguyên bộ quần áo ngủ có bông hoa hướng dương cute xuống dưới nhà.

Phong nhìn cô với ánh mắt lấp lánh của một biển sao ( ko phải vì cô đẹp làm anh hoa mắt mà là vì...)

" cô vẫn còn giữ lại bộ này sao? "

" gì chứ? Ý anh là sao? Quần áo cứ mặc đc là đc giữ hay ko liên quan gì? "

" ha ha hâââââ! Cô có vẻ não phẳng nhỉ??? "

" anh muốn chết AK??? " Mai bực dọc dơ tay định cho Phong vài đấm ai ngờ

" học sinh cấp hai với độ tự sướng ko ai bằng sau đó là xuống tấn đứng giữa sân trường và..."

" A....A.....aaaaaaa" @-@-@-@"giờ thì hai mắt ngập đom đóm chứ ko phải là toàn sao nữa rồi " cô làm cái quái gì vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà cô đánh thật sao? Gương mặt tuấn tú này là chỗ để cho cô tùy tiện hạ cẳng tay rồi quay quay năm ngón AK? "

" ai bảo anh ngu? AK quên! Nói anh ngu hình như ko hợp lý. Nói chung là cái mồm hại cái thân, chuyện mất mặt đó ko phải do anh sao? Nói đến là tôi chỉ muốn băm anh ra thôi? Hưmmw mmmm "

" Đồ nhỏ mọn, giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô mãi cũng chỉ vinh dự sở hữu cái chỉều cao 3m bẻ đôi này rồi. "

" anh lại muốn ăn đấm nữa sao? "

" ấy....! Thôi khỏi, người ta bảo đánh là yêu, chửi là thương. Thật ko ngờ tôi bất hạnh như vậy, haizzzzz! Đẹp trai thì có gì sai chứ??? Đời thật bất công haizzzzz"

" anh im đi, tôi phỉ nhổ vào cái độ đệp.... troai.... của anh nhé, bày đặt có tin nhan sắc mà.... mặc dù..."

" thôi! Muộn rồi, đi theo tôi "

Mai còn đang suy nghĩ ko biết nên dùng những mĩ từ gì để khen đểu Phong thì đã bị anh kéo đi.

Nơi họ hạ cánh là một salon

ABC một lúc Mai bước ra, đứng trước mặt Phong mà anh cứ ngỡ như một nang tiên của sự thánh thiện hay đúng hơn cô có vẻ đẹp như một thiên thần nhỏ mang trong mình sự hồn nhiên thánh thiện và dịu dàng hơn ai hết! Phong cứ nhìn, anh mắt anh chứa đầy cảm giác hạnh phúc khiến Mai có chút ngại ngùng

" mặc....như...này...."

" đẹp rồi, đi thôi "

Mai chưa kịp nói lại bị anh lôi đi.

______________

Sân trường hôm nay thật đông vui náo nhiệt, Phong cùng Mai bước xuống khỏi taxi trước ánh nhìn của rất nhiều fan hâm mộ.

Một sự ngại ngùng và sung sướng ko hề nhẹ bùng lên trong Mai. Cô cứ bước đi mà chẳng ngẩng mặt lên thấy vậy Phong kéo cô vào lòng

" hôm nay em rất đẹp, hãy tin vào anh"

Giọng nói ngọt ngào, vị ngọt mà chắc chết đc cả một bầy ruồi đc Phong rót vào tai Mai kèm theo hơi thở ấm nóng khiến hai má Mai ửng hồng nhìn lại càng đáng yêu. Công nhận hôm nay Mai rất đẹp trong chiếc váy trắng bồng bềnh dài qua đầu gối, mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn. Gương mặt tươi tắn khiến đầy anh nhìn mà ngây ngất. Nhưng xem tình hình thế này thì hôm nay Mai là của Phong rồi.

Buổi dạ hội bắt đầu, Mai tạm thời ngồi một yên một chỗ đợi Phong đi chuẩn bị tiện ngó ngang xung quanh thì thấy

Ôi trời? Bất ngờ ! Là Ly Phi với Đức khơme hai đứa nó một đôi thật mới chết chứ! Cơ mà công nhận đôi này nhìn cũng hợp đấy chứ

Tiếp đến nào, ak kia là Phương Anh với anh người yêu của nó, mẹ! thằng người yêu thì vừa cao vừa gầy còn bé này thì vừa cao giống Mai lại còn vừa béo nữa. Thế mới hay chứ lại!

Ồh! Vẫn còn đôi nữa là Linh và.. .. người đó....người đó là Tùng sao? Ko phải Linh tay trong tay với Đạt béo mà lại khoác tay Tùng. Ôi trời, vậy thì Đạt béo đáng thương.... giờ ở đâu ko biết, thảo nào lần trc nhìn Đạt lại buồn như vậy. Rời mắt khỏi phiá cổng Mai nhìn về phiá căngtin

Yến và Long hai người một cặp đang khoác tay nhau đi về phía cô.

" xin chào! " giọng của Long lại lạnh lùng rồi

" ờh chào "

Mai hơi ngại, ko dám nhìn thẳng vào Long

" oây! Hai người này hôm nay đồ đôi ak? "

Yến lên tiếng mà khiến cả hai giật mình đồng thanh

" đôi cái gì??? "

Rồi cùng nhìn kĩ đối phương xem có gì giống nhau. Rồi họ chạm nhau nơi đôi mắt đang dấu kín những tâm sự. Họ cứ như vậy nhìn nhau nếu như Phong ko xuất hiện trên sân khấu và giọng nói của anh vang lên đánh thức Mai

" Hỡi các quý ngài và quý cô, sân khấu này là của các bạn, hãy bỏ qua những bộn bề của trang sách khép hờ, của trang vở viết dở,

HÃY CHÁY HẾT MÌNH ĐI NÀO "

và tiếng nhạc nổi lên!

32. Zzzchương 29

Nhạc bắt đầu nổi lên, từng đôi trai gái tay trong tay cùng nhau đung đưa theo điệu nhạc.
Mai và Phong vẫn còn chưa chịu bắt đầu mà cứ đứng đấy bốn mắt nhìn nhau. Mai bắt đầu cảm thấy hơi mất tự tin khi Phong cứ nhìn cô đắm đuối con cá chuối như vậy nên đã lấy tay đập nhẹ

" anh ko sao chứ? làm gì nhìn tôi gớm vậy, hay lại đang nghĩ trò gì làm tôi mất mặt nữa hả?"

Phong giật mình

"em rất đẹp"

mặt Mai đỏ bừng lên, nhưng chưa để Mai hết ngại ngùng Phong đã lôi cô ra giữa sân khấu, Mai có hơi lúng túng nhưng trước sự hướng dẫn của Phong rất nhanh Mai đã bắt kịp điệu nhảy.

Họ nhẹ nhàng di chuyển qua lại sang trái rồi sang phải, lên trên rồi lại xuống dưới, xoay bên nọ, ngả bên kia.

Mai hơi chóng mặt, mà mỗi lần bị như thế thì vẻ mặt cô lại cau có, nhăn nhúm trông rất tội nghiệp.

Phong liền hiểu ý đẩy nhẹ bàn tay đang đặt dưới lưng Mai, từ từ kéo cô ép sát vào người anh. Mai bị sốc nhẹ, theo phản xạ tự nhiên cô định kêu lên rồi bật ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng ko kịp nữa rồi, vòng tay anh đã ôm trọn cô, bờ môi anh đã khoá chặt môi cô. Mai chỉ biết nhắm tịt mắt lại, phó mặc tất cả cho số phận.

vài giây sau, mọi thứ trở lại bình thường. Mai đột nhiên thức tỉnh khi có ai đó bất cẩn làm rơi một vật gì đó bằng thuỷ tinh, tiếng va chạm rồi tiếng của một vật vốn nguyên vẹn bị vỡ vụn nghe thật nhói tai, Mai lập tức nhìn ra và ngỡ ngàng khi người đó là Long. Cô vụt chạy mà ko hiểu mình đã mắc tội gì. Rời khỏi vòng tay của Phong Mai cứ chạy, chạy rất nhanh. Thoát ra khỏi tất cả, rồi đột nhiên dừng lại hét lớn

" A...A.....AAAAA......aaaaaaa"

có thể coi là hét trong vô vọng . Nhưng Mai vẫn lấy hết sức mình mà hét thật lớn vào mặt nước phẳng lặng kia.

" em thấy sợ sao? tại sao phải chạy nhanh như vậy ?"

Phong xuất hiện và đặt cho Mai một câu hỏi mà chính cô cũng đang muốn tìm câu trả lời.

Đúng vậy? tại sao Mai phải chạy chứ? vì Long sao? vì Long đã nhìn thấy cô và Phong nên mới hành xử như vậy sao?

" em đừng trốn tránh nữa. Tại sao trong lòng em luôn có Long mà em ko chịu chấp nhận nó? hay em cũng rung động trước anh?"

Phong nhìn thẳng vào mắt Mai đặt câu hỏi khiến Mai bối rối.

" ko phải như vậy, tôi....tôi....tôi... thực ra là......"

" em ko cần giải thích, nghe anh nói đã"

Phong nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai Mai, trời về đêm có chút se lạnh. những đợt gió đêm mang theo hơi lạnh từ từ thổi vào tâm hồn trống rỗng của cả Mai và Phong.

họ cùng nhau nhìn về phía dòng sông đang lững lờ trôi. trong cả hai đều xuất hiện một khoảng lặng, không gian xung quanh như thu hẹp lai, cả thế giới như chỉ gói gọn trong lòng bàn tay, trật hẹp, bí bách. Phong hít một hơi thật dài rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

" em nhìn mặt nước kia đi, ko một gợn sóng đúng ko?"

" đúng vậy , mọi thứ thật yên bình, nhưng buồn tẻ và vô vị."

" ko sai! và Đó chính là anh........ lúc chưa gặp em, haizzzzz? " Sau đó Phong lấy một hòn đá ném thẳng vào mặt nước. Những gợn sóng bắt đầu nổi lên, làm mặt nước rung chuyển. " Sau khi em đến"

" hòn đá đó có tìm lại được ko?" Mai nhìn xuống mặt hồ, ánh mắt chất chứa nhiều suy tư.

" ở một nơi nào đó, cùng với nhưng hòn đá khác, không ai có thể tìm ra nó. Nhưng nó ko biến mất mà nó đã tạo nên dòng sông " Phong nói những câu rời rạc như chính tâm hồn anh lúc này. " Sau khi cô ấy chết, anh đã ko còn chút hi vọng nào vào cuộc đời này, anh tự nhốt mình trong sách vở để làm bản thân mệt đi, mệt rồi sẽ ko còn nhớ gì nữa. thời gian trôi qua, năm này qua năm khác, nhưng anh ko thể buông bỏ mọi thứ, hình ảnh cô ấy vẫn còn trong tiềm thức của anh.

Mãi đến khi gặp dược em, kí ức ấy như bị ngủ quên, anh nghĩ về em nhiều hơn, từng ngày, từng giờ, em dường như chiếm trọn tâm trí anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim mình bị đau, vì trước giờ nó đâu có cảm giác. Nhưng sau lần em cứu anh. Trái tim này khao khát yêu thương nhiều hơn. Anh cũng vì vậy mà thay đổi, ko biết bắt đầu từ khi nào, anh nguyện dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ em."

" Làm người thay thế sao?" Mai nhìn thẳng vào Phong hỏi lạnh lùng.

" Em ko phải cô ấy, hòn đá khi nãy, chính là em. " Phong cúng nhìn thẳng vào Mai trả lời.

" Tôi ko thích hợp"

"Đúng vậy, lúc trước là anh quá tham lam, ko hiểu được suy nghĩ của em nên luôn muốn tìm cách chiếm được em. Nhưng giờ anh đã hiểu, tình cảm ko thể miễn cưỡng. Anh sẽ từ bỏ, em .....hãy đối xử tốt với Long. Cậu ta rất yêu em, và em cũng vậy"

Phong thở dài quay lưng bỏ đi. Mai nhìn theo bóng dáng ấy xa dần mà hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. trên đường về nhà, cô khóc rất nhiều, vừa khóc vừa suy nghĩ, cuối cùng thì cô nên làm gì?

ngay chính bản thân mình muốn gì cô cũng ko biết. Với cô Phong và Long hai người họ đều chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cô, thực sự nếu phải lựa chọn cô ko biết sẽ phải chọn ai. Khóc cả đêm, Mai mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ ngủ thôi, đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ ổn, tất cả chỉ là một giấc mơ.

33. Chương

Mai thiu thiu ngủ thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo

"A Lô?????......."

một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên

" cậu.....xuống dưới này một chút được ko? trước cửa nhà cậu, tôi đang đứng ở đó, chúng ta....nói chuyện chút đi"

Mai ngạc nhiên " chuyện sao? còn chuyện gì để nói nữa, hôm nay những gì cậu nhìn thấy thì đừng tin nó là sự thật, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi"

nói xong Mai cúp máy mà ko để cho Long kịp phản ứng. Mặc dù trong lòng có chút ray rứt nhưng Mai cũng mặc kệ, mọi chuyện ngày hôm nay khiến cô quá mệt rồi, cô ko còn đủ sức để chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa. và một chút dũng khí để đứng trước mặt Long cũng ko có.

đêm hôm đó trời mưa rất to. cô ko ngủ mà ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa rơi, từng giọt nước mắt cô cũng theo mưa mà rơi xuống , cuốn đi hết những đau buồn, rửa trôi hết những bụi bặm của cuộc sống để rồi trở về với hình ảnh một con bé vô lo, vô nghĩ , vô tư yêu đời như trước đây.

Tình yêu đến với Mai quá đột ngột, trước đây cô luôn ao ước về một thế giới chỉ có 2 người là cô và người ấy. Nhưng tại sao bây giờ thế giới mà cô có được lại đông người như vậy? trái tim nhỏ bé này chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi. Nhưng giờ đã xuất hiện hình bóng của hai người rồi thì phải làm sao?

nghĩ rồi lại khóc, Mai ko hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì để rồi ngay việc bản thân muốn gì cũng ko biết, chỉ là chọn một trong hai thôi mà tại sao lại khó đến vậy?

ngoài trời mưa vấn cứ rơi, Mãi ko nghĩ nữa, cô đưa mắt nhìn xuống dưới

LONG ....VẪN ĐỨNG ĐÓ anh vẫn đứng trong mưa ngước lên nhìn cô nãy giờ nhưng cô ko hề biết điều đó. Quá bất ngờ ko nghĩ ra phải làm gì, Mai lao thẳng xuống dưới nhà, ko ô cũng ko áo mưa, cô đứng trước mặt Long

" tại sao vậy? tại sao cậu lại làm như thế? cậu ko thấy trời mua sao? đã bảo cậu đi về rồi mà? tại sao cậu lúc nào cũng thế? ko bao giờ chịu tốt với bản thân mình dù chỉ một chút? cậu có biết mình đáng ghét cỡ nào ko ? cuối cùng thì tại sao chứ?là tại sao ????"

Mai vừa đánh vừa mắng Long mà nước mắt cô cũng tuôn rơi theo, cô ko biết tại sao mình lại làm như vậy. nhưng cũng chẳng cần biết tại sao, đơn giản vì trong tình yêu ko bao giờ tồn tại hai chữ "tại sao"

vậy nên Long cũng chẳng ngạc nhiên khi Mai làm như vậy, anh chỉ đứng yên cho cô đánh đồng thời cũng tự hỏi lại chính mình. Rồi đột nhiên ôm chầm lấy cô nói thật to

"ANH YÊU EM! MAI AK ANH THỰC SỰ RẤT YÊU EM , EM BIẾT KO?"

Mai dừng lại ko đánh nữa, cô cố vùng thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhìn anh với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cũng ko biết là nước mắt hay nước mưa nữa, chỉ biết là mắt cô đã nhoè đi, cũng ko nhìn rõ gương mặt anh nữa

" anh nói yêu em sao ? sao bây giờ anh mới nói? anh có biết là em đã chờ bao lâu để nghe anh nói câu này ko?nhưng đến tận bây giờ anh nói điều này chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi. Anh nói yêu em mà lại chấp nhận nhường em cho người khác, với anh em chỉ là món đồ thôi đứng ko? rõ ràng là anh ko cần em, vậy mà bây giờ lại đứng đây nói yêu em sao? anh ko thấy nực cười sao?"

nghe Mai nói vậy Long buông thõng hai tay đang ôm chặt Mai, anh cảm thấy mâu thuẫn, đau đớn vô cùng.

" em biết rồi sao? đúng vậy trước đây anh muốn để em cho anh Phong, anh muốn tự mình buông xuôi tất cả."

im lặng một lát, Long ko dám nhìn vào mắt Mai mà quay đầu nhìn về một hướng khác rồi nói tiếp

" nhưng khoảng thời gian đó thực sự anh sống như một cái xác ko hồn, ko biết từ khi nào linh hồn anh đã thuộc hết về em. Ko có e ngày trôi qua thật dài, thật nặng nề, tẻ nhạt. Anh ko thể một ngày ko có em Mai à? anh biết mình làm như thế là sai và anh cũng rất hối hận, trong đầu anh lúc đấy chỉ mong hai từ " giá như" trở thành hiện thực, giá như anh em vẫn còn bên cạnh anh, giá như em chưa bao giờ rời xa anh."

nói rồi Long lại ôm lấy Mai, xiết chặt như lo sợ sẽ phải mất cô khiến trái tim Mai như bị ai đó bóp nghẹn lại

" Đồ tồi, đồ đáng ghét, anh chỉ có thể nói được như thế thôi sao? vậy thì tại sao còn đẩy em đi?"

Long bối rối

"anh nghĩ mình ko thể khiến em hạnh phúc, mỗi khi ở bên anh em ít nói, ít cười, anh thường thấy em ưu tư, suy nghĩ nhiều hơn nên anh nghĩ mình ko thể khiến em hạnh phúc. Còn Phong - anh ấy lại có thể khiến em cười, khiến em về lại làm chính em, một cô gái vô lo vô nghĩ, hồn nhiên yêu đời. Anh ko muốn em ở bên anh mà ko được vui, vậy nên........."

mưa vẫn ko ngừng rơi cũng giống như trái tim con người vẫn ko ngừng thổn thức khi nhớ về người mình yêu.

Nghe những gì Long nói, Mai như gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, sẽ cùng với người con trai này đi hết chặng đường còn lại.

"Ngốc ạ! ko phải vì em ko vui khi ở bên anh mà mỗi lần có tâm sự trong đầu em chỉ nghĩ đến anh thôi, người duy nhất cho em niềm tin vào ngày mai, người có thể cho em cảm giác an toàn. Là anh đó ngốc ạ!"

nghe Mai nói mà trong lòng Long tràn ngập niềm hạnh phúc, cuối cùng anh cũng có thể nói hết lòng mình, có thể cùng người con gái mình yêu ở bên nhau.

34. Chương......

Trên đời này mấy ai đoán biết được chữ ngờ. Mới hôm qua ngỡ như đã mất nhau mà hôm nay lại cùng nhau tay trong tay đi đến hạnh phúc. Thật sự sẽ chẳng mấy người nghĩ rằng Mai và Long sẽ trở thành một cặp. nhưng do ông trời khéo sắp đặt hay là vì người có tình ko sớm thì muộn sẽ trở về bên nhau? Nhưng dù sao chỉ cần hai người yêu nhau có thể thực sự ở bên nhau sống những ngày hạnh phúc đó mới là ý nghĩa lớn lao nhất của cuộc sống này.

" cậu nhìn gì vậy?" Mai ngồi xuống bên cạnh Long nhìn vào khuôn mặt anh rồi theo ánh mắt ấy hướng về phía bầu trời và hỏi ngốc ngếch "ngắm sao chắc?"

Long hít một hơi dài, vẻ mặt hiện lên niềm hạnh phúc vô bờ " giá như thời gian có thể ngừng trôi nhỉ? Ngay lúc này, anh chỉ muốn sẽ mãi được ở bên em như thế này thôi"

"lại giá như rồi!! cái từ đó ko hay chút nào, nếu muốn ngày nào chúng ta cũng có thể ngồi bên nhau ngắm sao giữa ban ngày như thế này mà??????? Có đứng ko ??? hì hì"

"đúng vậy" Long vòng tay sang ôm Mai, cô nằm trong vòng tay anh, khẽ tựa vào ngực anh để nghe thấy tiếng con tim anh đang run lên vì hạnh phúc, một cảm giác ấm áp đến khó tả. mà cũng ko cần tả, cứ yêu đi rồi tự khắc sẽ hiểu

" rồi anh sẽ già đi, tóc sẽ bạc, răng cũng rụng, lưng sẽ còng xuống, ko còn đẹp trai như bây giờ em có còn yêu anh nữa ko?" Long xoa đầu Mai thì thầm

Mai ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh quả quyết " lúc đó em cũng sẽ già, sẽ xấu mà. Vậy anh có còn yêu em nữa ko?'

Nhìn mặt Mai Long nở một nụ cười ấm ấp " ngốc ạ, anh sẽ ko bao giờ buông tay em đâu, trừ khi là em ko cần anh trước. nhưng dù bất cứ giá nào cũng ko bao giờ có chuyện anh để em rời khỏi anh đâu"

Im lặng và im lặng.................................họ cùng nhau tận hưởng không khí trong lành trên đồng cỏ mênh mông rộng lớn, cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng. Trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau đó mới là cách tốt nhất mà bạn tận hưởng cuộc sống này ( chân lí của một đứa chẳng bao giờ biết quý trọng những thứ mình có cho hay).

Một ngày trôi qua thật nhanh, lúc Long đưa Mai về nhà trời cũng đã chập choạng tối. Hôm đó đường vào nhà Mai trở nên ngắn hơn so với cảm nhận của hai người, Mai đứng trước cổng vẫy tay tạm biệt Long rồi quay người đi vào nhà. Nhưng cô vừa bước được một bước thì nghe thấy tiếng còi oto reo réo rắt, tiếng phanh gấp két két, một thứ âm thanh rất đáng sợ, cùng với tiếng bánh xe mất lái trượt dài trên đường, tiếng dổ vỡ của rất nhiều thứ, Mai giật mình quay người lại hét lớn

L..O...N...G.....LONG....LONG......

Rồi chạy lại

Khắp mặt đất loang lổ toàn máu, máu chảy ra rất nhiều, Mai cố tìm mọi cách để cầm máu cho chàng thanh niên đang nằm thở thoi thóp trên mặt đất sau vụ đựng xe vừa ròi. Xe của Long bị một oto quẹt ngang bay vào gốc cây to ven đường. Mai đỡ Long lên lắc mạnh , ko ngừng kêu tên anh

" Long....anh tỉnh lại đi, anh ko thể ngủ, anh mau tỉnh lại đi.....(nước mắt Mai ko ngừng rơi, cô gào thét trong vô vọng) anh tỉnh lại đi chứ, em xin anh đấy, đừng đối xử với em như vậy. anh ko được bỏ em lại một mình đâu. Xe cứu thương sắp đến rồi, anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em này......"

Nghe thấy tiếng Mai, Long từ từ mở mắt, anh thều thào

"anh xin lỗi, có lẽ là ông trời thích trêu đùa người khác, anh....anh chắc ko thể tiếp tục bên em nữa rồi....anh...anh....anh XIN LỖI.." bàn tay Long buông thõng

" KHÔNG....K..H..Ô..N..G.....ĐƯỢC ....KO THỂ NÀO????? KO..O....O...O"

"Con bé này bị sao vậy? nói mớ nãy giờ, còn khóc nữa. Con bị sao vậy?" mẹ Mai nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến

" con..ak ko...Long cậu ấy sao rồi? Long sao rồi?....ko thể nào, Long sẽ ko sao đâu.." Mai như bị ai đó xui khiến nhảy xuống khỏi giường bệnh đòi tìm Long.

Mẹ Mai nhìn thấy con gái mình vừa mới tỉnh dậy đã lồng lộn như vậy thấy lo lắng vô cùng, liền trấn tĩnh con bé rồi gọi bác sĩ

"ko phải chứ? Thằng nhóc đó vừa vào thăm con xong, mấy hôm con bất tỉnh nằm viện nó với thằng Phong qua thăm con suốt"

Mẹ Mai vừa nói vừa cười như ko có chuyện gì xảy ra khiến Mai ngạc nhiên" ko phải cậu ấy bị đâm xe trước của nhà mình hay sao?"

" con bé này bị thương một chút mà sao giống như kiểu từ ngoài hành tinh vào vậy? làm gì có vụ đụng xe nào? Long rất khoẻ, đứa ko khoẻ bây giờ là con đấy, làm bố mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Mà sao con lại chạy ra ngoài giờ đấy để chuốc vạ vào thân hả? may mà vết thương ko sâu nếu ko thì....haiiizzzz" mẹ mai lại bệnh cũ tái phát rồi, than vãn ko ngừng.

" con vẫn còn nằm viện vì vụ đâm dao đó sao? Vậy là bây giờ con mới tỉnh????? Vậy tất cả chỉ là mơ???"

Mai đột nhiên vui hẳn lên khi phát hiện thì ra mọi thứ chỉ là mơ. Cô vui sướng nằm lại giường bệnh an lòng tĩnh dưỡng chờ ngày xuất viện

35. Chương 30

Cuộc sống là một chuỗi những điều mới lạ mà đúng hơn nó như một cái hộp kín ko có ánh sáng cũng chẳng biết đến chiều sâu và độ rộng. Nói như vậy ko có nghĩa là cuộc sống này đầy rẫy tăm tối và bấp bênh mà cách nói này chỉ đơn giản lí giải một điều rằng tại sao nhiều khi chúng cảm thấy mệt mỏi và bị lạc đường ngay trong chính cuộc sống mà mình đang làm chủ.

Mà thứ khiến con người dễ bị lạc đường nhất lại chính là tình cảm, sẽ không có một ai tự nhiên lại ngồi soi gương rồi chỉ vào mặt mình và hỏi "mày rốt cuộc thuộc về đâu và về ai?" khi mà người ta đã nhìn rõ được tình cảm của mình. Còn những kẻ chỉ biết đắm chìm trong những xúc cảm đời thường nhỏ nhoi, hay suy nghĩ về những chuyện đã qua và tự cảm động chính mình thì rất có thể sẽ chẳng bao giờ biết con tim mình đang hướng về đâu. THỨC TỈNH NÀO

Mai ngồi đơ ra và nghĩ về giấc mơ mà mình đã trải qua, cảm giác phải nói là rất thật tỉnh dậy lúc đấy có vẻ hơi tiếc. nhưng dù sao cũng chỉ là mơ, tốt nhất đừng để nó trở thành hiện thực.

"cô có vẻ rảnh nhỉ? Hay mới bị thương xong nên thần trí có chút bất ổn? "

Phong đứng ngoài cửa đã lâu, đắn đo mãi mới dám bước vào, trong lòng anh thực sự lúc này rất rối, anh ko biết phải đối diện với Mai như thế nào, anh sợ rằng sẽ làm cô bị tổn thương, sẽ khiến cô một lần nữa gặp nguy hiểm.

" ko phải vì anh mà tôi mới bị như này sao? Tên đáng ghét Phong ong chúa, bây giờ anh có quỳ dưới gối tôi mà cảm tạ chắc cũng ko trả hết ân tình này đâu, đồ nhạt nhẽo" vẫn là cái giọng mỉa mai ấy

Mai ko thèm nhìn mặt Phong mà hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi những đám mây trắng bồng bềnh trôi như những dải lụa dài êm ái, tạo cho con người một cảm giác yên bình thanh thản. nhưng có lẽ ở đâu có Phong đại thần thì ở đó hết bình yên rồi

" tại sao lại làm như vậy?"

mặc kệ những lời mà Mai vừa nói, nếu là ngày bình thường chắc chắn anh sẽ bất chấp tất cả mà đấu khẩu với cô. Nhưng hôm nay thì khác, anh chỉ muốn lặng yên đứng nhìn cô thôi. Nhưng điều này khiến anh muốn hỏi cô câu hỏi tại sao?

Còn Mai, cô chợt nhớ đến giấc mơ mà mình đã trải qua, lúc đó anh cũng hỏi cô câu tương tự và cô đã trả lời rằng " tôi vốn tốt bụng mà, là ai thì trong hoàn cảnh như thế cũng sẽ làm như vậy thôi" Mai định sẽ nói như vậy, nhưng có vẻ như những điều trong giấc mơ ấy đang dần biến thành sự thật và nếu như vậy thì Long, ko phải cậu ấy sẽ có chuyện sao? Vì vậy mà Mai quyết định im lặng.

Phong cũng ko hỏi thêm nữa.

1 tuần sau Mai xuất viện, mọi thứ có vẻ như trở về với quỹ đạo của nó. Nhưng điều kì lạ là cô ko hề gặp Long từ sau khi cô tỉnh dậy, liệu cậu ta đang làm gì mà ko đến thăm cô chứ? Thôi mặc kệ cứ đi học là kiểu gì cũng sẽ gặp thôi

RENG...R..E..N..G.......RE...E..E..ENG

Tiếng chuông vào lớp quen thuộc, mọi người đã ngồi yên vào vị trí, nhưng tại sao Mai ko thấy Long đâu cả, có vẻ hôm nay sẽ ko gặp đc cậu ta rồi, Mai cảm thấy hơi hụt hẫng, trong lòng man mác buồn. Nhưng cũng chẳng buồn được khi bây giờ là tiết toán của thầy Cường

" các em"..... thầy nhìn ra cửa lớp..." các em sắp ra trường rồi đấy"....

"Haizzzzzzzz" cả lớp thở dài ngao ngán cái câu nói mà thầy đã nhắc đi nhắc lại mấy chục lần mỗi khi vào lớp. riêng Quang đao ko những lắc đầu mà còn đững dậy làm điệu như kiểu đang xúc muối đổ lên người thầy. " Nhà hàng Thanh Oanh hân hạnh tài trợ chương trình này" Đức Mây đứng ngoài chêm thêm vài câu làm cả lớp bật cười. còn thầy giáo thì mặt lại đơ ra, làm vẻ ngây thơ vô số tội. sau đó thầy lại tiếp

" Quang nào, lên bảng"

Ha..ha...ha thằng ngu

" Dạ"

"cho thầy biết ăn cắp nhạc người ta gọi là gì?"

" là đạo nhạc ạ???"

"tốt, em rất là thông minh" – " vì ngày nào em cũng ăn muối thầy ạ!?!?"

"bố em có vẻ rất chăm chỉ xúc muối"

"??????????????????????????? Thực ra mẹ em cũng xúc cùng ạ?"""

" thôi được rồi, câu tiếp theo, vậy ăn cắp thơ người ta gọi là gì?"

" haiizzz đơn giản là đạo thơ ạ"

"tốt , tiếp tục. vậy ăn cắp ý tưởng người ta gọi là gì????"

" thầy thấy có liên quan ko ạ? Bây giờ là tiết toán mà thầy???????? ak mà em biết rồi, nó là đạo ý tưởng ạ???"

" đúng rồi, câu tiếp, cái này mới là khó này, vì nó liên quan đến toán nên thầy hỏi tiếp. thế ăn cắp răng người ta gọi là gì?"

" thầy như kiểu hết cái để hỏi hay sao ấy, dĩ nhiên là đạo răng rồi, ko chẳng nhẽ lại là........"

" là...là...là cái thằng này ngu, người ta gọi là đạo hàm, 0 điểm về chỗ. Chúng ta tiếp tục bài học hôm nay, đạo hàm...."

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Hơi thiếu muối một chút nhưng cũng mang đến cho Mai những phút giây thư giãn để quên đi cái gì đó.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày Mai vẫn chưa gặp được Long mà cả tên Phong đầu sỏ kia cũng ko thấy đâu hết, trong lòng có chút bất an, Mai cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Long nhưng câu trả lời lại là " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau" , gọi đến mấy lần cũng vẫn là câu ấy, ko biết phải làm sao Mai định đánh liều đến tận nhà Long, nhưng vừa xuống đến cửa thì đã bị Yến kéo đi.

Nhà hàng Ý vô cùng sang trọng đang chào đón họ. Nhưng đúng hơn là chỉ có Mai vào thôi còn Yến thì đứng ở bên ngoài

Lúc Mai vừa bước vào thì cũng là lúc tiếng đàn piano vang lên,

Thật ngạc nhiên khi đúng vậy là bản nhạc đó – you are my love, you are my life - bản nhạc duy nhất khiến cô quên đi tất cả khó khăn phía trước, cho cô sức mạnh để bước tiếp. nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa là người đang ngồi đánh piano ấy lại chính là Long chàng trai khiến trái tim cô rung động.

Tiếng nhạc dừng lại và tiếng bước chân Long nhẹ nhàng đang tiến lại gần, trên gương mặt ấy là ánh mắt đong đầy yêu thương và nụ cười ấm áp

" cậu có đồng ý hẹn hò với tôi ko? Trái tim này rất nhỏ bé, cậu đã bước vào rồi thì ko ra được đâu, còn nữa vì nhỏ bé nên sẽ chỉ có cậu thôi."

Trước mặt Mai là một bó hoa hồng đỏ thắm xếp thành hình trái tim rất đẹp

Người Mai như bị đơ cứng lại, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bó hoa rồi lại nhìn vào gương mặt đang chờ đợi câu trả lời của Long. Nước mắt cứ tự nhiên mà trào ra

" cậu làm sao thế? Cảm động lắm đúng ko? Tôi đã tập đánh bản nhạc này suốt mấy ngày nay đấy, nếu cảm động thì đồng ý làm người yêu anh nhé!"

Mai vẫn đứng đó nhìn ko chớp mắt, hai hàng lệ vẫn ko ngừng rơi và khi cô ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cũng là lúc cô quay người bỏ đi mà ko nói lời nào hết."

" tại sao???tại sao chứ??" Long vội kéo tay Mai và ôm cô vào lòng, để cô nghe thấy tiếng con tim anh đang vì cô mà loạn nhịp " em đừng đi có được ko? Anh sai rồi....anh thực sự đã sai rồi, xin em đấy"

Mai vẫn nhất quyết vùng ra khỏi vòng tay ấy và quay người bỏ đi

" CUỐI CÙNG THÌ ANH PHẢI LÀM SAO THÌ EM MỚI CHẤP NHẬN ANH ĐÂY? MAI.......ANH YÊU EM"

Nghe thấy câu nói ấy Mai đứng khựng lại

"nhưng xin lỗi tôi ko yêu cậu" bờ môi mỏng run lên, nước mắt cũng nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ Mai đau khổ như thế nào nhưng tại sao phải trả lời như vậy?

36. Chương 31

Có người đã từng hỏi tôi rằng tình yêu là sai hay đúng và có nên bất chấp chấp tất cả để yêu một người hay ko? khi đó tôi đã ko suy nghĩ mà trả lời ngay tình yêu luôn luôn đúng và việc bất chấp tất cả để đến bên người mình yêu là chuyện mà bất cứ ai khi yêu nhau cũng nên làm. Nhưng cho đến giây phút này tôi mới thực sự hiểu ra ẩn ý đằng sau câu nói ấy

Đúng hay sai ko phụ thuộc vào việc người ta yêu bao nhiêu hay yêu như thế nào mà nó phụ thuộc vào việc trong tình yêu ấy họ là ai? Có những cuộc tình ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm và sự cố chấp đã khiến thêm nhiều người vì một thứ gọi là tình yêu chân chính phải khổ đau suốt đời. những gì có thể buông bỏ đc thì hãy bỏ tránh việc phải hối hận về sau.

" tại sao cậu lại ko yêu tôi? Nói đi???? Tại sao ko phải là tôi????????????"

Long gầm lên trong hai hàng nước mắt, toàn thân anh mệt mỏi, gần như là kiệt sức, đôi mắt cũng nhoè đi.

Lúc này bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến rợn người, Mai vẫn đứng đó quay lưng lại phía anh, nước mắt cô cũng đang tuôn chảy, cô biết anh đang rất đau nhưng có lẽ cô còn đau hơn anh gấp trăm lần, yêu nhưng không thể đồng ý, thật kì lạ.

" vì người cô ấy yêu là anh"

Thứ âm thanh đầu tiên phá vỡ bầu ko khí im lặng ấy chính là câu nói như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Long.

Phong từ ngoài cửa bước vào " đúng vậy người Mai yêu là anh, Long chúng ta có thể nói chuyện ko?"

" nói chuyện sao? Còn chuyện gì để nói chứ? Anh có chắc là cô ấy yêu anh ko? Anh đừng ngộ nhận, vì những chuyện đã xảy ra tôi ko thể nào để cô ấy đến bên anh nữa và cũng ko bao giờ cho phép điều đó xảy ra." Long quả quyết nhìn thẳng vào mắt Phong bằng ánh mắt tràn đầy sức mạnh của một nam nhân chân chính.

" nhưng tôi thì cho phép" Mai quay người lại nhìn 2 chàng trai trước mặt mình đang mặt đối mặt. "người tôi yêu đúng là anh Phong chứ ko phải cậu" Mai dõng dạc nói từng câu từng chữ khiến Long nghe mà như phát điên, còn Phong cũng ngạc nhiên mà nhìn cô không chớp mắt.

" vì vậy, cậu đừng bao giờ làm những điều nhạt nhẽo như này nữa, giữa chúng ta chỉ đơn giản là bạn cùng lớp, tôi ko muốn vượt quá mỗi quan hệ đó và mong cậu cũng như vậy"

Mặc kệ Long bây giờ có đau khổ ra sao Mai vẫn giữ thái độ lạnh lùng vô cảm, kéo Phong ra khỏi nhà hàng đó.

" hai người sao lại ra cùng nhau, anh Long đâu, Mai cậu????????????? đã>????"

Yến nhìn thấy hai người đi ra thì chạy lại rối rít hỏi, Mai ko nói gì hết, buông tay Phong ra một mình lững thững đi về.

" do em bày ra sao? Vậy thì tự thu dọn hậu quả đi" Phong nhìn Yến chỉ lạnh lùng nói câu đó rồi bỏ đi.

Đúng hơn là anh chạy đuổi theo Mai nắm tay cô ấy

"đi theo tôi"

rồi anh kéo cô đến bờ biển, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt hai chiếc bóng đổ dài trên cát chỉ có tiếng sóng biển thở dài trên nền cát trắng

" buồn sao? Ak còn cả đau lòng nữa đúng ko?" Phong hướng ánh mắt mình ra biển hỏi người con gái đứng cạnh

Còn cô cũng nhìn về hướng của biển nhưng ko nói gì hết

" có thể ko khóc cũng ko buồn được ko? A..A....A...A...A.A" anh hét thật to " như thế đấy, có gì buồn, có gì khó nói thì hãy làm như thế đi" Phong nhìn cô và mỉm cười

" AA....A...A..A..A..A...A" cô thử làm theo lời anh nói và thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. "tôi...ko muốn...." cuối cùng cô cũng chịu mở lời nói chuyện với anh về việc gì đó

"tôi ko hiểu vì sao em làm như vậy, và cũng ko muốn hiểu. nhưng hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình được chứ? nếu em ko thích thì cứ làm như vậy đi, ko muốn thì buông tay và quên nó đi. So với việc cố gắng ép mình phải mang một đôi giày ko vừa chân thì có vẻ đi chân không sẽ tốt hơn rất nhiều"

"ko, chúng ta hãy thử đi, hẹn hò"

@@@@@??????????????????@@@@@>>>

con gái đúng là rất khó hiểu

37. The End

Sau một ngày mệt mỏi, Mai trở về với cái giường ấm êm và đánh một giấc ko biết trời đất gì hết.

Đến sáng hôm sau nếu ko có tiếng chuông điện thoại reo thì chắc Mai cũng ko chịu dậy.

"A lô.." Mai bắt máy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ rồi hốt hoảng giật mình lao ra ngoài nhanh như tên bắn

"Long sắp đi du học, bây giờ đang ở sân bay" đó là những từ cuối cùng phát ra từ cuộc gọi mà Mai nhận được.

Chẳng biết là thật hay đùa mà con nhỏ này cứ cắm đầu vào chạy, phải rất lâu thì mới bắt đc taxi đến sân bay. Đến nơi thì lại hoa mắt nhìn xung quanh mong muốn tìm ra một hình bóng quen thuộc

" cậu tìm tôi sao?" là giọng nói ấy, nó phát ra từ phía sau Mai

"tôi ..chỉ là..tôi..."Mai hơi bối rối. nhưng còn ngỡ ngàng hơn nữa khi Long tiến lại gần và ôm cô

" hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé. Chỉ khi cậu hạnh phúc thì tôi mới có thể sống được"

Nghe những lời ấy mà Mai nhói buốt trong tim, cô ko nói gì cả nhưng trong lòng như muốn phát điên lên. Nhưng cô ko thể giữu anh ở lại, lí trí ko cho phép cô làm điều đó, cái kết tốt nhất giữa hai người chính là để anh rời xa. Nếu chỉ là vì một giấc mơ mà cô từ bỏ tình yêu của mình thì điều đó thật hoang đường, nhưng sự thật thì cô đã đi xem bói, điều này có vẻ ko thực tế nhưng cô tin vào những gì người bói toán nói

"hai người kiếp này có duyên không nợ, đừng cố cưỡng cầu nếu ko một trong hai sẽ gặp phải tai ương nguy hiểm"

"nguy hiểm sao ? Vậy có cách nào hoá giải ko ạ?"

"nếu đã là nghiệt duyên thì hà cớ chi phải cưỡng cầu, số hai người đã định lưỡng nhân đôi ngả, con nên buông xuôi sẽ tốt cho cả hai.:"

Mai ko thể để Long gặp nguy hiểm dù là bất cứ chuyện gì cô cũng mong anh sống bình an vui vè, yêu một người ko phải là tìm mọi cách để đến bên người ấy mà phải biết hi sinh để người đó được hạnh phúc.

"cậu đi binh an nhé, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, dù như thế nào thì chúng ta vẫn là bạn mà đúng ko?"

Mai cố tình nói những chuyện không liên quan để thoát ra khỏi vấn đề tình cảm giữa hai người, nhưng có vẻ càng nói càng đi sâu

"là bạn sao? Ak!!! Đúng rồi, BẠN từ này thực sự khó đọc đấy! haizzzzzz" nói rồi Long quay lưng bỏ đi, ko chào tạm biệt Mai mà hành động duy nhất có thể nói là mang tính tạm biệt chính là anh chỉ thẳng ngón trỏ lên trời rồi lắc nhẹ cánh tay vài cái.

Mai hiểu hành động này, trước đây Mai thường lén trong giờ học đọc truyện ngôn tình, xong mỗi khi thấy cái gì hay là gọi Long. Thực ra đọc một mình hơi chán nên Mai muốn chia sẻ thôi, còn nữa ko ngồi cạnh con gái thì phải đầu độc cho thằng ngồi cạnh mình mê ngôn tình, cho nó sau này có người yêu thì cứ thoải mái mà vung mấy chiêu lãng mạn đã học ra, kiểu gì cũng đầy em chết kaka. Và trong một câu chuyện mà họ đã đọc thì hành động này mang ý nghĩa cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Khi đọc đoạn đó Mai đã ngồi và tưởng tượng xem đến bao giờ thì bạch mã hoàng tử của mình mới đến, rồi còn quay ra hỏi Long

" liệu anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? có đẹp trai ko? Có lãng mạn ko? Có ga lăng ko? Có chung tình ko? Có....??"

Long vô tư, trả lời rất đáng yêu

"với chiều cao của Mai thì may ra cũng lấy được hoàng tử đấy, nhưng ko phải bạch mã hoàng tử mà là hắc ngưu hoàng tử (hoàng tử cưỡi trâu đen), nếu đã là hoàng tử cưỡi trâu thì chắc chắn là da đen, thân hình đồ sộ giống kiểu mấy bác nông dân hay vác cày ra ngoài đồng ấy hahahahahah"

"này, cậu sẽ bị ăn đòn đấy. nhìn tôi như vầy thôi chứ nhiều anh muốn làm cái gì mà hắc ngưu hoàng tử đấy, ko đến lượt cậu đâu nhá ple ple"

"vậy thì ngưu phu nhân, tại hạ thất lễ hahahahaha" – Long kính cẩn chắp tay

"ko biết ko có tội, bổn cung miễn cho nhà người huwm" – Mai làm vẻ kiêu sa, sang choảnh

"Mai ơi???? Lên cao thế!!! Xa vừa thôi, chiều cao của cậu ko ổn đâu, Xuống đây đi cậu ơi, trên cao nguy hiểm lắm ......"- lúc này là phũ toàn tập

hahahahahahahahha

----------------------------------

Nghĩ lại viễn cảnh ấy mà trên khoé môi Mai vẫn đọng lại nụ cười nhưng trên gương mặt cô lại là hai hàng nước mắt, chỉ biết nhìn theo bóng dáng Long xa dần.Từ giây phút ấy Mai quyết định buông xuôi tình cảm trong lòng mình, sẽ nén nó thật sâu, dấu nó thật kĩ. Và Long bây giờ con người ấy trong cô chỉ là một người bạn học chung cấp 3, ngày gặp lại sau này cô sẽ nhìn anh và mỉn cười thật tươi coi như giữa họ đã có những kỉ niệm đẹp.

__________________________________

Kết thúc phần I, hơi nhạt nhẽo thì phải. Nhưng đây vốn là một câu chuyện tình không có phần kết, người viết chỉ có thể kết lại nó trong khi mọi thứ vẫn còn dang dở để bắt đầu một trang viết mới, cuối chuyện buồn nhiều quá sang phần II sẽ vui trở lại, cảm ơn mọi người đã quan tâm chiếu cố! nếu muốn biết cái kết thực sự xin vui lòng đợi đến phần sau TẠM BIỆT

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nay-nhe-cay-dep-trai-ma-thai-do-a